

ท่านประธานที่เคารพครับ ท่านประธานจะสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มพิจารณางบประมาณในวาระนี้มา ผมไม่ได้ใช้สิทธิพูดเลย เพราะผมตั้งใจเป็นส่วนตัวว่าผมจะไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย เพราะผมเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้มีผู้นำที่ขาดความชอบธรรมที่จะเอาเงินงบประมาณนี้ไปใช้ โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมามาตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ผมไม่เห็นด้วยเลยที่จะอนุมัติเงินงบประมาณไปให้รัฐบาล โดยการนำโดย ท่านสมัคร สุนทรเวช นำไปใช้ ขณะเดียวกันท่านประธานครับ เพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นกรรมาธิการก็มีภารกิจซึ่งท่านมีหลายด้าน ขอภัยเอ่ยนาม ท่านจตุทิพย์บอกว่าในเรื่องนี้ขอความกรุณาให้ผมช่วยแบ่งภาระงานท่านมาหน่อย ผมก็จึงขออนุญาตจำเป็นที่จะต้องรบกวนเวลาท่านประธาน แต่เผชิญในประเด็นที่ผมได้รับการร้องขอจาก ท่านจตุทิพย์ ไกรฤกษ์ ขออนุญาตที่เอ่ยนามช่วยให้มันเกี่ยวเนื่องใน ๒ มาตรา ซึ่งผมสงวนคำแปรญัตติไว้หมด ผมจึงขออนุญาตท่านประธานพูดในคราวเดียวกัน ผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอีกในรอบต่อไป กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ เรากำลังพูดในมาตรา ๗ ซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงการคลัง ความจริงงบประมาณของประเทศมีคนที่คุณแลรับผิดชอบถ้าไม่นับถึงรัฐบาล มีหน่วยงานหลัก ๆ อยู่ ๒ หน่วยงาน คือกระทรวงการคลังกับสำนักงบประมาณ ๒ หน่วยงานครับ เป็นหน่วยงานหลัก แต่ว่าความจริงหน่วยงานหลักที่อยู่ในกระทรวงการคลังคือกรมบัญชีกลางเพราะว่าเขาต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงบประมาณด้วย ในส่วนของกระทรวงการคลังเองนั้น ถ้าท่านประธานดูในนี้ ท่านประธานจะเห็นว่าผมและเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้สงวนคำแปรญัตติไว้ สำหรับผมสงวนไว้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าหากท่านประธานไปดูด้านหลังในรัฐวิสาหกิจ ท่านประธานไปดูในส่วนของธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก ผมและคณะสงวนคำแปรญัตติตัดหมดครับ ไม่ให้เลยแม้แต่บาทเดียว แต่ผมยังไม่ขออนุญาตก้าวล่วงไปถึงเรื่องของเอ็กซิม แบงก์ ขออนุญาตเรียก เอ็กซิม แบงก์ แต่อยากจะทำกราบเรียนท่านประธานก่อน ว่าเผชิญที่มันเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าในปีนี้อาจจริงผมตั้งใจจะพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าปีนี้มันชัดเจน ในกระทรวงการคลังมีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่า สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เรียกย่อ ๆ ว่า สพพ.

หน่วยงานนี้นะครับ ผมก็ไม่แย้งว่าในการที่เราจะยืนอยู่ในโลกวันนี้เราต้องช่วยกัน แต่การช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านประการที่สำคัญ ผมคิดว่าเราต้องช่วยเหลือประเทศเราให้สมบูรณ์ก่อน การที่จะไปช่วยต่างประเทศเหมือนประเทศยักษ์ ๆ ในโลก อย่างเช่น มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือหลาย ๆ ประเทศที่เขาให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาก็ดี ด้อยพัฒนาก็ดี เพราะเขาเพียงพอแล้ว เพียงพอทั้งความสามารถของคนเขา ในการหารายได้ เพียงพอทั้งเงินงบประมาณของเขาที่จะช่วยเหลือเจือจานคนของเขา แต่ถ้าหากว่าคนของเรายังไม่มีความเพียงพอหรือว่าคนของเรายังไม่มีความสามารถพอ หรือรัฐบาลของเรายังไม่มีความสามารถเพียงพอแม้กระทั่งดูแลคนของตัวเอง แล้วเราจะไปดูแลประเทศเพื่อนบ้าน มันก็ต้องดูแลในระดับที่พอสมควร ผมฟังท่านสมาชิก ขอบกัยเอี่ยมนาม ท่านอันวาร์ สาและ ได้พูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ โลกภาคใต้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา ภาคใต้ ท่านให้ ๒ ปี ในขณะที่สถานการณ์วันนี้มันรุนแรงขนาดนี้ ท่านต้องมาร้องขอใน สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้รัฐบาลขยายเป็น ๕ ปี ท่านประธานครับ ในขณะที่ประชาชนคนไทยอย่าว่าแต่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ท่านประธานเคยอยู่การเคหะแห่งชาติ ท่านประธานก็คงทราบว่าผู้มีรายได้น้อยของเราวันนี้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ปากกัดตีนถีบ ขนาดไหน ทำไมไม่ดูแลคนเหล่านี้เสียก่อน อย่าว่าแต่ภาคใต้ที่ท่านอันวาร์ต้องมาขอใช้ สิทธิมาเรียกร้องรัฐบาลตรงนี้ อีกเยอะทีเดียวครับ คนพิการของเรา ผู้สูงอายุ ซึ่งยังมีรายได้นี้ แต่เรากลับมีหน่วยงานนี้ขึ้นมาคือ สพพ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ท่านประธานครับ เขาบอกว่าตั้งขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงิน วิชาการ เกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือทางการเงิน พัฒนาเศรษฐกิจอะไร ดีครับ ผมไม่ได้โต้แย้งเรื่องเหล่านี้เลย -----

แต่ถ้าเรามีปัญหาอุปสรรคครับท่านประธาน ปัญหาอุปสรรคของเขา คือเรื่องอะไรครับ บอกว่างบประมาณไม่พอ ก็ในเมืองงบประมาณไม่พอทำไมไม่ช่วยเท่าที่งบประมาณมี กลายเป็นว่าเมืองงบประมาณไม่พอก็ไปเที่ยวดึงงบประมาณมาทั่วไปหมด เพื่อเอาไปช่วย ประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่ไม่ได้ช่วยคนไทยเท่าประเทศเพื่อนบ้าน สิทธิประโยชน์อย่าง ที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร้องขอต่อรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้ เขาไม่ต้องร้องขอเลยครับ ประเคนเลยครับ อย่างกรณีหนึ่งที่ท่านจตุติ ไกรฤกษ์ ขออภัยเอ่ยนาม ได้กล่าว ไม่ใช่ ๒๐ ปี นะครับ ๓๐ ปีครับ ให้ ๓๐ ปี เพียง ๒๐ ปี นั่นคือ ๒๐ ปีของการใช้หนี้ แต่ก่อนนั้นอีก ๑๐ ปีคือระยะปลอดหนี้ครับ ถามว่าคนไทยของเราหรือแม้แต่คนภาคใต้ที่ได้รับซอฟต์แวร์ไหน ได้เงื่อนไขพิเศษแบบนี้โดยไม่ต้องร้องขอได้ไหมครับ ไม่มี นี่เขาร้องขอได้หรือเปล่า ยังไม่ทราบ นี่คือความเป็นธรรมของเจ้าของเงิน เจ้าของประเทศ รัฐบาลอนุมัติ ใช้เงินไปเลย ไม่มีปัญหา แต่ว่าเกรงใจเจ้าของประเทศเจ้าของเงินบ้าง ที่เขานั่งฟังเราอยู่ หรือนั่งดูเราอยู่ เขาเป็นเจ้าของเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่เรากำลังพิจารณา ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท แล้วเขาได้อะไรบ้างครับ ไม่มี เพราะเรากำลังอนุมัติให้ส่วนราชการกับรัฐบาล ไปใช้ แล้วนึกถึงหัวอกของเจ้าของเงินเจ้าของประเทศใหม่ ไม่ได้นึก ที่ผมต้องขออนุญาต ท่านประธานพูดตรงนี้ขึ้นมาก่อน เพราะจะกราบเรียนว่าผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการมี สำนักงานนี้ แต่การที่สำนักงานนี้จะของงบประมาณจากรัฐบาล หรือรัฐบาลจะอนุมัติเงิน งบประมาณให้หน่วยงานนี้ไปใช้ คุณคำนึงถึงประเทศนี้เสียก่อนว่าประเทศนี้เพียงพอแล้ว หรือยัง คนของประเทศนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินที่ท่านจะอนุมัติ เขาได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพียงพอแล้วหรือเปล่า และเขาได้สิทธิเหมือนที่เรากำลังจะให้เพื่อนบ้านซึ่งไม่ได้เสียภาษี ให้เราแม้แต่บาทเดียวหรือเปล่า ถ้าเปล่า ควรจะต้องมาดูเขาบ้างนะครับ ต้องให้สมาชิก ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมาร้องขอในห้องประชุมแห่งนี้สมควรไหม ตรงนี้ต่างหากที่ผม อยากกราบเรียนว่าท่านกรรมาธิการ ผมก็กราบเรียนท่านกรรมาธิการหลายท่าน โดยเฉพาะที่นั่งกันอยู่ข้างบน ก็มีความเห็นด้วย แต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ของท่านก็ต้องว่า กันไป แต่ผมต้องขออนุญาตพูดผ่านไปถึงรัฐบาล ให้สำนึกครับ สำนึกในที่มาของตัวเอง มาจากคนไทย ไม่ได้มาจากต่างชาติ

ประการที่ ๒ ในเรื่องนี้ท่านประธานครับ ถ้าหากว่าท่านประธานไปดูให้ดี ทำยที่สุดหน่วยงานนี้กลายเป็นหน่วยงานที่เป็นช่องทางของการทุจริตอีกหน่วยงานหนึ่ง ผมไม่อยากจะใช้เวลามากตรงนี้ แต่อยากกราบเรียนท่านประธานว่าไปดูเถอะ กิจงานที่โครงการที่ว่ากันขึ้นมาใครได้งานไปทำ แล้วคนเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับใคร อย่างไรบ้าง มันถูกต้องไหม เหมือนกับตั้งหน่วยงานขึ้นมาใช้เงินงบประมาณอ้างโครงการต่าง ๆ ว่าเพื่อช่วยเหลือต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้าน แต่ทำยที่สุดคนที่ได้รับความช่วยเหลือจริง ๆ คือคนในแวดวงบ้านเรือนหรือนายทุนพรรคของท่านไปตรวจให้ดี ผากท่านกรรมาธิการ โดยเฉพาะท่านกรรมาธิการที่มีหน้าที่ในรัฐบาลไปดูอีกครั้ง หลายเรื่องไปตรวจสอบไปวางกฎเกณฑ์ใหม่ เพราะอะไรท่านประธานทราบไหมครับ ผมและเพื่อนกรรมาธิการหลายท่านได้พยายามถามว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานนี้ใช้พิจารณาในการกำหนดโครงการ หรือว่าพิจารณาโครงการนี้มันคืออะไร แต่ว่าการพิจารณาพวกเราก็บอกว่าเร็ว ๆ อะไรที่ตอบไม่ทันให้ทำเป็นหนังสือ ตอบได้ไม่ได้ ก็ว่ากันไป ก็บอกว่าตอบไม่ได้ ยังไม่ได้เตรียม แต่ว่าจะชี้แจง ท่านประธานครับ วันนี้ในที่ที่ยืนกับท่านประธานอยู่ตรงนี้ผมยังไม่เคยได้รับคำชี้แจง สรุปคือไม่สามารถจะตอบได้ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าไปที่โนน ไปที่นี้ ไปที่นั่น สร้างถนนที่ประเทศโนน อำเภอนี้ของเขา จังหวัดนั้นด้วยเหตุอะไร หลักเกณฑ์คืออะไร และประโยชน์ที่เราไปช่วยเขาคนไทยได้อะไร ประเทศนี้ได้อะไร ยังไม่มีเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ได้คำตอบก็คืออะไร บางเรื่องสุดแท้แต่คณะรัฐมนตรีจะส่งมา ส่งมาบึบก็เอาตามนั้น-----

แล้วตรงนี้จะครับคือสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานพูดโยงไปในเรื่อง  
ที่ผมกราบเรียนว่า ขอใช้เวลารวบยอดทีเดียวในอีกมาตราหนึ่ง คือธนาคารเอ็กซิม แบงก์  
เมื่อหลายปีที่ผ่านมามีท่านประธานคงจำได้นะครับ ผมและเพื่อนสมาชิกจาก  
พรรคประชาธิปัตย์ เราได้ลุกขึ้นมาพูดเรื่องการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศพม่าซึ่งไม่น่าจะ  
ถูกต้อง ผ่านธนาคารเอ็กซิม แบงก์ หรือ ธสน. เราได้ชี้ให้เห็นประเด็นที่ไม่ชอบมาพากล  
หลายเรื่องในห้องแห่งนี้ ท่านกรรมการในช่วงนั้นก็ดี รัฐบาลในช่วงนั้นก็ออกพยายาม  
ชี้แจงสารพัดเลย แต่ประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือเราถามว่าแล้วมันถูกหรือครับ  
ที่เราต้องมาตั้งงบประมาณให้ผม ให้ท่านประธาน ให้เพื่อนสมาชิก ให้ประชาชนที่เลือก  
เรามา ให้ประชาชนที่เราต้องกลับไปดูเขา ที่เขาแอบเหงือต่างน้ำอยู่วันนี้ ต้องมา  
ช่วยจ่ายเงินชดใช้ภาษีหรือดอกเบี้ยให้กับประเทศพม่า มันถูกต้องเหมาะสมไหม  
แล้วคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นไปเป็นใคร เราได้ชี้ให้เห็น วันนี้โครงการนั้นเป็นหนึ่งใน  
ในโครงการที่ถูกชี้ไปแล้วว่าผิดกฎหมาย ทุจริต ขณะนี้ถูกดำเนินการ ถามว่าจบไหม  
พวกเราก็คิดว่าจบครับ มันยังไม่จบ เพราะว่าภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นมา  
มันยังอยู่ เพราะมีตั้งงบประมาณ เป็นหนึ่งที่เราตั้งบั้งทั้งหมด เพราะเท่ากับเป็นการ  
สนับสนุนช่วยเหลือการกระทำทุจริต ผมรับไม่ได้ครับ พวกเราทุกคนรับไม่ได้ แต่ที่  
ขออนุญาตพูดเกี่ยวเนื่องมาเพราะว่ามันไม่จบแค่พม่า วันนี้มันไปเขมร กัมพูชา เราก็ต้อง  
พบสิครับ เพราะว่าวันนั้นเราไม่เคยมาพบมาพูดกันตรงนี้ ท่านประธานอาจจะถามว่า  
แล้วมาเกี่ยวอะไร มาพูดในสำนักงานนี้ ก็เพราะกลายเป็นว่าวันนี้สำนักงานนี้ไปร่วมมือ  
กับเอ็กซิม แบงก์ ปล่อยเงินกู้ให้กับเขมรอีกแล้ว ในทำนองเดียวกันครับ เพียงแต่ว่า  
ครั้งที่แล้วซื้ออุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างทำอะไรก็ว่ากันไปทางสื่อสารดาวเทียม  
แต่คราวนี้ตัดถนนเรียกว่าสายอาร์ (R) ๖๗ อันลวงเวง – เสียมราษฎร์ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
๑,๓๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุน  
ไปล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ๒๒๙ ล้านบาท ไปแล้วฟรี ๆ ครับ ไม่อิมครับ ให้ไปฟรี ๆ  
๒๒๙ ล้านบาท ไม่อิม ขออีก ๑,๓๐๐ ล้านบาท แล้วช่วยจ่ายด้วย คณะรัฐมนตรี  
มีการพิจารณาอนุมัติตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๔๙ ท่านประธานครับ ถ้า สพพ. คุณบอก  
คุณมีเงินไม่พอ อุปสรรคไม่มี ไม่อยากให้มีอุปสรรคเหล่านี้ ก็ให้เท่าที่ให้ได้สิครับ

ไม่มีก็ไม่ให้ครับ หรือถ้าไม่มีต้องไปหามาให้ คุณก็จะต้องเดือดร้อนเสียหาย แต่ถ้าคุณรักที่จะเดือดร้อนเสียหายก็เสียหายของคุณเอง เหตุอะไรมีสิทธิอะไรที่จะผลักดันความเสียหายนี้มาให้คนไทยทั้งชาติร่วมรับผิดชอบอีกเหมือนกรณีเงินกู้พม่า เพราะอะไรท่านประธานครับ เพราะเขาบอกอย่างนี้ครับ โครงการนี้ขอเป็นนโยบายปล่อยกู้ให้ประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศนี้ในทำนองเดียวกันกับเงินกู้พม่า แปลว่าอะไรครับ แปลว่าให้เขาจ่ายดอกเบี้ย ๆ เรากู้มาแพง ๆ แล้วให้เขาไปถูก ๆ ส่วนที่เกินจากนั้นแปลว่าอะไรให้คนไทยช่วยกันจ่ายให้เขมรครับ รวมถึงคนไทยเด็ก ๆ คนไทยสูงอายุ หรือคนไทยที่มีหลายคนพูดบอกว่าทำไมเราไม่จ่ายเบี้ยยังชีพให้เขา ก็เพราะเราต้องหักเงินส่วนหนึ่งที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้เขามาจ่ายดอกเบี้ยให้แก่มพชากับพม่าครับ ไม่มีเหตุผลเลยครับ ผมสนับสนุนสำนักงานนี้ให้มี แต่ผมไม่สนับสนุนให้ใช้เงินเกินตัว และไม่สนับสนุนต้องไปหาภาระมาใส่ตัวให้กับคนไทย แล้วโยนภาระนี้ให้กับคนไทย ผมไม่เห็นด้วยและพวกผมทุกคนที่เป็นกรรมาธิการก็ไม่เห็นด้วย ถึงได้สงวนเอาไว้ทุกคนในธนาคารเอ็กซิม แบงก์ ว่าตัดทิ้งทั้งหมด เพราะส่วนนี้อยู่ที่นั่น พวกเราในฐานะกรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์หรือกันเลย เรายอมไม่ได้ แล้วมีการเสร็จแล้วต้องโหวตเพราะว่ารับไม่ได้จริง ๆ แต่ผมกราบเรียนความเป็นมาที่มันพิลึกพิลั่นให้ท่านประธานได้ทราบอีกนะครับ-----

ขั้นตอนในการดำเนินการโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ต่อเรื่องที่ผมเรียนท่านประธานแล้วนะครับ ปี ๒๕๔๖ กรกฎาคม ๒๒๙ ล้านบาท ไปกันเลยครับ ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ก็มพูชา มีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ไทย ๑,๓๐๐ ล้านบาท สำหรับสร้างถนนสายอาร์ ๖๗ แต่ท่านประธานครับ ถ้าท่านประธานถามในกระทรวง การต่างประเทศปีเดียวกัน เรามีหนังสือประท้วงว่าดินแดนที่เรียกว่าทับซ้อน ไม่ทับซ้อน ออกไปหน่อยได้ไหม เขาบอกเขาไม่ออก แล้วก็มีเผาสถานทูตไทยด้วย แต่ขณะเดียวกัน ก็มีหนังสืออย่างเป็นทางการมาขอเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท มันอะไรกันครับท่านประธาน คือผมถึงเรียนว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้น คือต้องช่วยเพื่อนบ้าน แต่บนความพอสมควร แต่ขณะเดียวกันถ้าเพื่อนบ้านทำอะไรที่เราคิดว่าเราไม่เห็นด้วย เราต้องประท้วง โดยเฉพาะกระทบเรา เราก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือต่อรองครับ แต่แทนที่เราจะใช้ เป็นเครื่องมือต่อรอง เราใช้เป็นการประเคนให้เปล่าไปอีก แล้วเขาก็กระทบกับเรา ที่ผมพูด ให้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมที่เรามีกับเขาหรือที่เขามีต่อเรามันไปกันได้ไหม ท่านประธานที่เคารพครับ ต่อมา ๑ สิงหาคม รัฐบาลในขณะนั้นปี ๒๕๔๙ นะครับ ๑ สิงหาคมก่อนการยึดอำนาจไม่กี่เดือน เดือนเศษ ๆ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้สี่แสนห้าหมื่นแปดหมื่นบาทแก่กัมพูชาใช้ดำเนินโครงการพัฒนาถนนสาย ๖๗ ช่องสง่า-อันลองเวง-เสียมราฐ แล้วก็ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๗ วันต่อมาก็มีมติเห็นชอบให้ สำนักงาน สพพ. จัดหาเงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ ธสน. เพื่อให้กู้แก่ประเทศกัมพูชาตามแนวทางที่ผมเรียนท่านประธานแล้วครับแบบเดียวกับพม่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการนี้ ๑๓๑ กิโลเมตร เป็นวงเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท แต่ที่สำคัญตรงนี้ ให้สำนักงานประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ สพพ. เป็นค่าดอกเบี้ยในส่วนเกินกว่าร้อยละ ๑.๕ ต่อปี และในกรณีที่ประเทศกัมพูชา ท่านประธานฟังให้ตื่นนะครับ และในกรณีที่ประเทศกัมพูชาผิดนัดชำระหนี้ให้สำนักงานประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้กับ สพพ. ตามจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหนี้เพื่อชำระ ให้แก่ ธสน. ไปก่อนและเมื่อ สพพ. เรียกเก็บหนี้ดังกล่าวได้ก็นำส่งคืนคลังต่อไป แปลว่าอะไรครับ แปลว่าเสี่ยงเหมือนกันอาจจะถูกเบี้ยวชำระหนี้ แต่ก็บอกไว้ว่าถ้าถูกเบี้ยวชำระหนี้ให้เอาเงินงบประมาณที่เราต้องพูดใช้คืนไปก่อน กระเป๋าเข้าไปกระเป๋าขวา

แต่ไม่ว่ากระเป๋าก้นของไทยทั้งชาติ ไม่มีของเขาเลย เงื่อนไขแบบนี้ท่านประธานคิดว่า ควรจะมีแบบนี้ให้เพื่อนสมาชิกที่ภาคใต้บ้างไหม ให้ผู้มีรายได้น้อยที่พักอาศัยอยู่ที่ การเคหะที่ท่านประธานเคยอยู่บ้างไหม ให้ผู้สูงอายุคนไทยบ้างไหม ให้เกษตรกรคนยาก คนจนที่เป็นหนี้ให้ครูที่เป็นหนี้ยู่วันนี้แบบนี้บ้างได้ไหมครับท่านประธาน ถ้าไม่ได้แล้วให้ เขาได้อย่างไร ไม่ชำระหนี้เอาเงินงบประมาณจ่ายให้ก่อนอีก ก่อนชำระหนี้จ่ายดอกเบี้ย ให้ที่ท่านจตุติ ไกรฤกษ์ ขออภัยเอ่ยนามครับ พูดอีกครั้งหนึ่งนี้ ท่านพูดถึงดอกเบี้ย แต่นี้รวมเงิน ต้นครับ เงื่อนไขแบบนี้ท่านประธานคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ต่อมาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑. รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ร่วมกันตรงนี้ที่ผมสงสัย เพราะอะไรครับ ท่านประธาน เพราะว่าจากเอกสารหลักฐานมันลงตั้งแต่วันที่ ๘ ลงนามกันไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ ที่พนมเปญ นี่คือบันทึกเงื่อนไขข้อตกลงซึ่งถ้าหากท่านประธานไปดูหน้า ๑ เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ เขาจะบอกว่าลักษณะนี้ถือเป็นสนธิสัญญา เขียนไว้ ชัดเจนผมไม่ต้องเสียเวลาอ่านแต่ให้ท่านประธานดูนี้ส่งในห้องกรรมาธิการงบประมาณ ลงนามเมื่อไรครับท่านประธาน ลงนามวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม เป็นการเจรจา ๘ - ๙ สิงหาคม ไปเจรจาได้อย่างไรครับ ในเมื่อวันนั้นคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะเข้า ครม. เอง แล้วไป เซ็นลวงหน้าไว้อีกครับ เหมือนเตรียมกันไว้หรือเปล่า ที่ให้คนไทยให้แบบนี้ไหมครับ-----



แล้วท่านประธานคณะกรรมาธิการฯ ยังมีจดหมายอีก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๗ - ๘ วัน หลังจากที่ทำบันทึกนั้นแหละครับท่านประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งจะได้รับหนังสือฉบับนี้จากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีว่าจะเอาเรื่องเข้า ครม. ยังมีเงื่อนไขต้องพิจารณากันอีกเลย ข้อ ๑. ให้ความเห็นชอบตามสำนักงาน สพพ. ในการจัดหาเงินกู้ ข้อ ๒. ให้สำนักงานประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ สพพ. เป็นค่าดอกเบี้ยในส่วนเกินกว่าร้อยละ ๑.๕ ต่อปีว่ากันไป ประเด็นคืออะไร ประเด็นคือ ณ วันที่ไปลงนามกันในสัญญาฉบับนี้ สนธิสัญญาฉบับนี้ กระบวนการภายในประเทศยังไม่จบเลย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ยังไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีอีกในเงื่อนไขอื่น ๆ เลย แต่เขียนไว้ในบันทึกข้อตกลงไว้ว่าอย่างไรครับท่านประธาน ฉบับภาษาอังกฤษสนธิสัญญา บอกว่า ที่ประชุมที่ลงบันทึกข้อตกลงนี้ ตกลงกันว่าเอกสารเกี่ยวกับการกู้เงินทั้งหมดที่แนบท้ายนี้ถือเป็นสัญญาอันนี้ใช้ได้ไหมครับ

แต่ว่าประเด็นสุดท้ายที่จะเรียนท่านประธาน ในการเจรจาตกลงเงินกู้ครั้งนี้มีการบอกว่าให้สามารถเลือก คือเจรจาเลือกผู้รับเหมาได้เลย แล้วทำที่สุดเมื่อต้นปี ประมาณมกราคม ๒๕๕๐ พุดง่าย ๆ ให้หลังไม่กี่วันเองครับ จากสิงหาคม ๒๕๔๙ ก็ได้เลือกบริษัทหนึ่งซึ่งผมไม่อยากจะเอ่ยนาม ไม่ใช่กลัวครับ เพราะรู้สึกมันเป็นเสนียดปากบริษัทนี้แหละครับกับบริษัทที่ปรึกษาคือบริษัทที่มีส่วนจะมาโกงชาติในเรื่องค่าโง่ทางด่วน ๖,๒๐๐ ล้านบาท แต่แพ้คดีไปแล้วครับ เพราะผลงานของพวกเราในกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร แต่ทำไมครับ กลายเป็นว่าคนที่มันเอาทุกอย่างจากประเทศเอาทุกอย่างจากคนไทยมันได้ไปทุกอย่าง แล้วคนไทยดี ๆ ที่ตกระกำอยู่ทางใต้ต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาร้องขอในสภา ได้หรือเปล่ายังไม่รู้ นี่ได้ทุกอย่างไม่ต้องขอ แล้วท่านประธานคิดดูสิครับว่าอย่างนี้จะให้ผมผ่านเห็นชอบงบประมาณตรงนี้ได้อย่างไร ผมและเพื่อนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยและขอตัดงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมดครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมอนุญาตท่านพีระพันธุ์ใช้เวลา ๒๐ นาที เนื่องจากท่านเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อย

สงวนความเห็นไว้ และท่านขออภิปรายรวบ ๒ มาตรา มาตรา ๗ ด้วย เกี่ยวโยงไปถึง มาตรา ๓๐ เอ็กซีมิ แบงก์ เป็นอันว่าการอภิปราย ท่านนครเอาด้วยหรือครับ ท่านสุดท้าย นะครับ เราใช้เวลามา ๒ ชั่วโมงกว่าแล้วเฉพาะมาตรา ๗ เชิญครับ

นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : ท่านประธานที่เคารพ ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ผมพูดสั้น ๆ ครับ ในส่วน ของมาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลัง

ส่วนที่ ๑ ก็คืออยากจะกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยัง คณะกรรมาธิการว่าท่านได้สอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ในการที่จะจัดสรร ที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ทั้งหมด เพื่อให้เช่าหรือว่าให้ทำประโยชน์ อย่างไรหรือไม่

ประเด็นที่ ๒ ต้องขอเรียนถามท่านประธานก็คือ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ท่านประธานที่เคารพครับ ตอนนี้บริษัทประกันภัย หลายบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน บางบริษัทอยู่ในขั้นล้มละลาย มันกระทบถึง ผู้บริโภคที่อยู่ในแวดวงของบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนมาก ผมยกตัวอย่างกรณีรถเกิด อุบัติเหตุไม่ยอมที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับการซ่อม ทั้งรถที่เอาประกันแล้วก็ รถที่เป็นคู่กรณี หรืออีกกรณีหนึ่งก็พยายามที่จะหน่วงเวลาในการชำระค่าสินไหมทดแทน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุแล้วก็ทำได้ประกันภัยไว้ ผมเคยทำ หนังสือร้องไปที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท่านตอบมาอย่างไรรู้ไหมครับ -----

บอกว่าบริษัทนี้อยู่ในสถานะที่จะล้มละลายแล้ว แล้วก็ไม่มีอยู่ในสถานะที่จะมีเงินชำระค่าสินไหมทดแทนในการช่อม ในการดูแลคนเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นผมจึงได้แปรญัตติแล้วก็ขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ไว้ร้อยละ ๑๐ ขอคำชี้แจงจากคณะกรรมการกิจการด้วยว่าท่านได้สอบถาม แล้วก็ดูแลถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ กราบขอบพระคุณครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสมาชิกครับ เป็นอันว่าการอภิปรายของท่านผู้สงวนความเห็นและท่านผู้สงวนคำแปรญัตติในมาตรา ๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ต่อไปก็จะให้โอกาสท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม เรียนเชิญท่านกรรมาธิการครับ

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมาธิการ ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและกรรมาธิการ ทั้งเสียงข้างน้อยและเสียงข้างมากทุกท่านที่ได้ให้ข้อสังเกต มีคำถามมากมายก็ต้องขอเวลาสักเล็กน้อย จะตอบให้กระชับและสั้นที่สุด หากตกหล่นประการใด ผมก็จะพยายามเรียบเรียงคำถามแล้วก็พยายามจะประสานงานไปหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปัญหานั้นแก้ได้ ล่วงไปด้วยดี

ผมขอเริ่มต้นที่ท่าน ส.ส. ลาภศักดิ์ ที่ถามเรื่องด่านสะเดา ท่าน ส.ส. ลาภศักดิ์ก็ได้เคยเอ่ยเรื่องนี้กับผม ผมก็ได้ดำเนินการโดยประสานงานกับทางกรมศุลกากร แต่อยากจะเรียนให้ทราบว่า ด่านนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมศุลกากรหรือกระทรวงการคลัง เพียงแต่ผู้เดียว มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกที่จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการบริหารในงานส่วนนี้ ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.ส. นิพนธ์ บุญญามณี เป็นอย่างยิ่งว่า เราจะต้องบูรณาการการก่อสร้างด่านต่าง ๆ นี้ให้มาเป็นหนึ่งเดียว เพราะไม่อย่างนั้นแล้วงบประมาณก็จะกระจัดกระจายไป ณ วันนี้กรมศุลกากรก็พยายามที่จะเป็นเจ้าภาพประสานงานกันไป แต่ปัญหาของด่าน ปัญหาใหญ่ขึ้นอยู่กับที่ดิน ที่ดินนั้นเราก็พยายามจะประสานงานไปที่กรมธนารักษ์ ยกตัวอย่าง อย่างด่านสะเดา แล้ววันนี้

## ๑๑๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ลักษณะ ๕๑/๒

ผมได้ทราบว่าได้เจรจากรมธนารักษ์แล้ว แต่มีส่วนอื่นที่ครอบครองอยู่ด้วย ถ้าที่ดินเสร็จเมื่อไรก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันที แต่ในส่วนที่ขยายของด่านสะพานนั้น ในปี ๒๕๕๒ ก็ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนขยายด่านนั้น รวมทั้งจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการการอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ พาหนะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับทางฝั่งมาเลเซียด้วย ผมเห็นด้วยในส่วนนี้

ในส่วนของท่านสุวโรชก็ด่านเหมือนกัน ท่านได้ปรารภกับผมเมื่อไม่กี่วันมานี้ สอบถามในเรื่องของด่านที่จังหวัดชุมพร เรื่องของด่านนั้นอยากจะเรียนให้ท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกให้ทราบ ท่านสุวโรชถามผมว่า การจัดตั้งด่านนั้นเรามีแนวทางอย่างไร มีแนวทางทั้งหมด ๓ ขั้นตอนด้วยกัน การจัดตั้งด่านนั้นจะเริ่มต้นจากจุดผ่อนปรนจุดผ่อนปรนก็คือว่า จะเริ่มต้นโดยถ้ามีการทำมาค้าขายในระดับเล็กน้อยก็จะถือว่าเป็นจุดผ่อนปรน ซึ่งจุดผ่อนปรนนี้สามารถจะเปิดได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจที่จะตั้งจุดผ่อนปรนได้ ในจุดที่ ๒ คือจุดผ่านแดนถาวร อำนาจนี้ขึ้นอยู่กับตรวจคนเข้าเมือง เมื่อระดับการค้าขายเพิ่มขึ้นก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นระดับจุดผ่านแดนถาวร อันนี้อำนาจที่เปิดขึ้นอยู่กับตรวจคนเข้าเมือง เมื่อมากขึ้นเป็นลำดับ ๆ ก็มาขึ้นอยู่กับกรมศุลกากร โดยเปิดเป็นด่านกรมศุลกากร โดยศุลกากรนั้นจะใช้พระราชบัญญัติกรมศุลกากรในการเปิดด่านนั้น ดังนั้นจะมี ๓ ขั้นตอนด้วยกัน-----

แต่ด้านปัจจุบันนี้ที่คุณสุวโรชพูดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจะเปิดได้ทันที ฉะนั้นถ้ามี  
 ด้านผ่อนปรนอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ตามชายแดน ก็ให้ท่านเพื่อนสมาชิกประสานงานกับ  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะขออนุญาตเปิดจุดผ่อนปรนและเป็นไปตามลำดับที่ผมได้  
 กราบเรียนชี้แจงไปนะครับ

คุณสุวโรชได้ถามถึงเรื่องพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้ที่ดินราชพัสดุเกี่ยวกับ  
 พืชเศรษฐกิจน้ำมันปาล์ม รวมถึงคุณนคร มาฉิม ด้วยนะครับ อยากจะเรียนให้ทราบว่า  
 ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีทั้งหมด ๑๒.๕ ล้านไร่ ที่ไม่มีใครครอบครองประมาณ  
 ๓.๒๖ ล้านไร่ จัดพื้นที่ปลูกปาล์ม ๓๘,๔๙๗ ไร่ ที่จัดสรรให้ส่วนราชการ ๙ ล้านไร่  
 ให้ประชาชนเช่า ๑๙๔,๐๐๐ ล้านไร่ และจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยเมื่อปี ๒๕๕๐  
 ทำแล้ว ๙,๐๐๐ ราย มีโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับ พอช. ในชุมชนแออัด ๒๒๕ ชุมชน  
 ภูมิภาค ๒๐๐ ชุมชน กทม. ๒๔ ชุมชนนะครับ ก็ประสานงานไปทางที่ราชพัสดุได้หากใคร  
 จะสนใจ ก็ขอเรียนให้ทราบนะครับ

ในส่วนของคุณจตุติ ผมต้องขออภัยนะครับท่านประธานผ่านไปยังคุณจตุติ  
 เรื่องของการโยกย้ายที่ผมได้รับกระทู้ถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็คำถามเยอะ พอผมลงมาก็  
 นึกขึ้นได้ก็ไม่สามารถจะกลับมาตอบ วันนี้ต้องขอขอบคุณจตุติครับท่านประธานที่ได้ถาม  
 คำถามนี้ในการโยกย้ายเรื่องของการตรวจการคลัง โดยเฉพาะที่มีความเป็นห่วงกันก็คือ  
 เรื่องของกรมสรรพากรที่ได้ถามผมไว้ ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าการโยกย้ายในระดับ  
 ตำแหน่งอธิบดีนั้นผมยึดถือหลักอย่างนี้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ให้การยอมรับในองค์กรนั้น ๆ  
 จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถจะ  
 ดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์กับองค์กรนั้นสูงสุด เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ท่านประธานครับ  
 กระทรวงการคลังประสบปัญหาพอสมควรในเรื่องของบุคลากรระดับสูง เพราะมีการ  
 ลงโทษบุคลากรระดับสูงไปหลายท่าน ฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามใช้นโยบายที่ไม่ใช่จะ  
 พิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของการอาวุโสอย่างเดียว อันนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าบุคคลใด  
 ที่มีความสามารถและมีอายุราชการมาก เหลือมาก เราก็อาจจะมาพิจารณา ไม่ใช่มา  
 พิจารณาเรื่องอาวุโสอย่างเดียว ผมอยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกให้มี  
 ความสบายใจว่าการโยกย้ายในกรมสรรพากรจะเป็นธรรมและอธิบายได้ ไม่มีการ

ปูนบำเหน็จตามที่เป็นอย่างใด

เรื่องต่อไป คือเรื่องของการขอร้องของธนาคารที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว ท่านประธานครับ ผมคิดว่า ณ วันนี้เราก็ต้องดำเนินการคอยตรวจสอบ คอยจับตาดูว่าผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่รัฐบาลได้ตั้งไปนั้นจะดำเนินการตามแนวธรรมาภิบาลอย่างไร ฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนสมาชิก รวมทั้งกรรมการการเงิน การคลัง ที่จะคอยตรวจคณะกรรมการชุดนี้และอีกหลาย ๆ ชุดให้ดำเนินการทำงานด้วยความโปร่งใสครับ

เรื่องถัดไป คือเรื่องของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ครับท่านประธานที่เคารพงบประมาณของกระทรวงการคลังมีทั้งหมด ๒๐๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท บางคนก็ตกใจว่ากระทรวงการคลังเอาไปใช้อะไร ๒๐๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท ทั้งหมดนี้ ๑๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเป็นการไปชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ส่วนเงินที่เหลืออีกประมาณเกือบ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ส่วนหนึ่งเป็นการนำไปเพิ่มทุนในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ -----

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการบริหารจัดการในกรมต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอทำความเข้าใจครับท่านประธาน ผ่านไปยังท่านสมาชิก ให้เข้าใจว่าเงินมาก ๆ ของกระทรวงการคลังนั้น ไม่ใช่เอาไปใช้จ่าย แต่เป็นการเอาไปใช้หนี้ เรื่องนี้สำคัญ เรื่องเอสเอ็มอีที่คุณอลงกรณ์ได้ยกขึ้นมาในฐานะที่คุณอลงกรณ์ก็ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด ผมขอรายงานอย่างนี้ นะครับว่าเมื่อผมเข้ามาได้มีการสอบสวนการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องของธนาคารเอสเอ็มอี แล้ว ๑ ชุด มีคุณศานิต ร่างน้อย ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธาน และได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว มีกลุ่มลูกหนี้ ๒๗ บริษัท จำนวนเงิน ๖๓๐ ล้านบาท ทั้งหมดนี้สอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารระดับสูงก็มีความผิดร้ายแรงจำนวนหนึ่ง ผมทราบว่าประมาณ ๒ คน มีเจ้าหน้าที่ผิดร้ายแรงอีกจำนวนหนึ่ง และอยู่ในระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงอีก ๗ บริษัท อันนี้เมื่อก่อนที่ผมเข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วก็มีความผิดกรณีการอีกชุดหนึ่งตั้งขึ้นมาสอบสวนอีกกรณีหนึ่ง มีคุณนริศซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการเป็นประธานดำเนินการสอบสวน ซึ่งได้สรุปแล้วก็จะดำเนินการส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่ ล่าสุดก็มีอีก ๑ ชุด ฉะนั้นจะดำเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วครับกระบวนการในธนาคารเอสเอ็มอีให้เกิดความโปร่งใสให้ได้ ขอเรียนให้ทราบว่าวันนี้ได้ดำเนินการไปเรื่อย ๆ ส่วนการปรับปรุงธนาคารเอสเอ็มอีนั้น ผมจะดำเนินการส่งเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการปรับปรุงธนาคารเอสเอ็มอีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในเดือนนี้ ณ วันนี้ เอสเอ็มอีก็ไม่ได้ให้เพิ่มทุนตามจำนวนที่ขอมาประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท อย่างที่ผมได้ตอบกระทู้ถามไปในอดีต ขอมา ๕,๐๐๐ ล้านบาท เราให้ธนาคารเอสเอ็มอีเพียงแค่ ๖๐๐ ล้านบาทเท่านั้น

ในส่วนของบ้านเอื้ออาทร ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ผมอยากจะพูดภาพรวมของรัฐวิสาหกิจเลย เพราะมันคงจะเป็นประเด็นปัญหาเดียวกันท่านประธานที่เคารพ การตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ณ วันนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีคือ สตง. ตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจคือ สตง. ผมมาทราบเอาเมื่อชั้นกรรมาธิการ ผมก็สงสัยว่าปกติแล้วบริษัทใหญ่ ๆ ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอกชน เขาจะมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในระดับมาตรฐานสากล

แต่รัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นมาตรฐานสากล แต่ใช้  
สตง. ในการตรวจสอบบัญชี ผมเห็นว่า สตง. นั้นก็มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ เพราะ  
เป็นหน่วยงานของรัฐคอยตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติ แต่ประเด็นสำคัญของผมคือว่า สตง.  
อาจจะไม่เข้าใจการตรวจสอบธุรกิจ ถ้ามีบริษัทเอกชนหรือบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ได้รับ  
มาตรฐานนานาชาติเป็นอินเตอร์ (Inter) ว่าอย่างนั้นเถอะครับ เขาจะรู้ว่าการตรวจสอบ  
นั้นควรจะแนะนำให้คณะกรรมการของบริษัทนั้นไปดำเนินการอะไรบ้าง ผมก็ได้ตั้ง  
ข้อสังเกตนี้ให้คณะกรรมการเพื่อที่จะเสนอต่อสภาให้ดำเนินการรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
ขอให้รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ตั้งหรือจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาตรฐานสากลมาเป็น  
ผู้ตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาการทุจริต เพื่อที่จะแก้ปัญหา  
การบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส อันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องการทำงานที่ไม่โปร่งใสได้  
ผมคิดว่าน่าจะดำเนินการในประเด็นนี้ครับ



คุณสมควร โอบอ้อม ได้เสนอเรื่องของการเก็บภาษีวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อที่จะสร้างแรงงาน ก็จะรับไปให้กรมศุลกากรไปตรวจสอบดู อาจจะไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ที่คุณสมควรได้เอ่ยถึงก็ได้ เพราะถ้าควบคุมวัตถุประสงค์อุปกรณ์หลาย ๆ อย่าง บางทีอาจจะช่วยสร้างแรงงานให้มากขึ้น ผมจะรับเรื่องนี้ไปนะครับ

ในส่วนของคุณพีระพันธุ์นะครับ คุณพีระพันธุ์ก็ได้พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องของการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ผมเห็นด้วยครับว่าเราจะต้องดำเนินการ โดยเห็นว่าถ้าในประเทศของเราเดือดร้อนเราก็คงจะพิจารณาด้วยแต่เราก็มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย ๆ ประเทศ ฉะนั้นการคำนึงถึงการค้าขายในระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีผลจะเกิดขึ้นในการดำเนินการซึ่งกันและกันก็ต้องพิจารณาด้วย อย่างเช่นประเทศพม่า ที่ได้ยกตัวอย่างเช่น กรณีเอ็กซิมแบงก์ขึ้นมา เมื่อพบว่ามี การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการตามกฎหมาย เพราะ ณ วันนี้กำลังมีการดำเนินทางกฎหมายอยู่ ส่วนเรื่องของเงินกู้ที่เราจะต้องไปจ่ายดอกเบี้ยส่วนต่าง อันนั้นที่ท่านกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตมาก็เห็นด้วยนะครับว่าเมื่อมันเป็นเงินส่วนต่างแล้ว ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นงานต่อเนื่องที่ทำมา ไม่ใช่แค่ปีที่เราจะต้องจ่าย ๘๓ ล้านบาท เราได้จ่ายมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปี ๒๕๕๐ ฉะนั้นมันเป็นงานต่อเนื่องที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อ ส่วน ณ วันนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทุกบาททุกสตางค์ เขาก็ได้เริ่มชำระมาแล้ว ในเรื่องของเอ็กซิมแบงก์ ส่วนรายละเอียดเอ็กซิมแบงก์ที่จะต้องตอบนั้นเดี๋ยวทางท่านกรรมาธิการวิทยาอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่อยู่ในกรรมาธิการ ท่าน ส.ส. อันวาร์ สาและ พูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ โคน และการเก็บภาษีของกรมสรรพากร เรื่องซอฟต์แวร์ โคน นั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยุติเรื่องซอฟต์แวร์ โคน ไป ก็ได้มีการพูดคุยกันในกระทรวงการคลังว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ ณ วันนี้มันเป็นเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องเข้าไปดู แต่ผมจะรับเรื่องนี้ไปว่าจะเข้าไปช่วยอย่างไร ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณที่เรามีงบประมาณลงไปภาคใต้มากมายพอสมควร แต่ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนั้น ก็มีคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผมก็จะแนะนำเรื่องนี้เข้าไปในคณะกรรมการชุดใหญ่

ส่วนกรมสรรพากร ณ วันนี้กรมสรรพากรยกเว้นภาษีให้กับนิติบุคคลเพียง  
แค่ ๓ ปี ถ้าใครไปตั้งธุรกิจใหม่เขาจะยกเว้นภาษีเพียงแค่ ๓ ปี ซึ่งผมไม่เห็นด้วย ผม  
พยายามจะขอว่า ๑๐ ปี หรือ ๑๕ ปีได้ไหม เพราะถ้าไปยกเว้นภาษีให้เขาแค่ ๓ ปี เขายัง  
ไม่คืนทุนครับ วันนี้ก็ได้บอกทางกรมสรรพากรไปแล้วว่าไปดูสิว่า ๑๐ ปี หรือ ๑๕ ปีได้ไหม  
มากที่สุดทำได้เท่าไรเราก็ทำให้ ก็พอสมควรนะครับก็ต้องขอประทานโทษในคำถามใด ๆ  
ที่ตกหล่นไป ท่านประธานครับ ท่านเพื่อนสมาชิกครับ ก็อยากจะฝากไว้ นะครับว่า  
กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ท่านสมาชิกได้มีความเป็นห่วง แล้วก็จะ  
พยายามจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะประสานกับทางงบประมาณให้จัดสรรไปในทางที่  
ทำให้ประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านสมาชิกครับ กรรมการชี้แจงอย่างละเอียดนะครับ มีท่านสมาชิกอยากจะซักถาม  
เพิ่มเติม ผมขออนุญาตข้างหลังก่อนนะครับ ท่านสุวโรชยกก่อน เชิญท่านสุวโรช สั้น ๆ  
นะครับกระชับหน่อยครับ เสร็จแล้วท่านจตุติครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์

(นายทวีวัฒน์ ฤทธิฤกษ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสุวโรช มีท่านประท้วงครับ ท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายทวีวัฒน์ ฤทธิฤกษ์ (สกลนคร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ทวีวัฒน์ ฤทธิฤกษ์ สกลนคร เขต ๑ พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ ผมคงประท้วงท่านประธาน เพราะการอภิปรายในวาระนี้เป็นการอภิปรายในวาระที่ ๒ นะครับ รู้สึกว่าท่านประธานจะปล่อยโอกาสให้ท่านสมาชิกรุ่นอภิปรายแต่ละมาตรานั้นเหมือนกับวาระที่ ๑ ครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันไม่จบนะครับ จริง ๆ แล้วใครขอแปรญัตติไว้ในมาตราไหนก็ชอบลุกขึ้นชี้แจงว่าด้วยเหตุผลอะไรสั้น ๆ นะครับ แล้วรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องตอบ กรรมาธิการก็ไม่จำเป็นต้องตอบ เพราะว่ากรรมาธิการไม่ใช่รัฐมนตรีเสมอไปนะครับ ก็เพียงแต่รับทราบ รับฟัง บันทึกเป็นข้อมูลไว้ รัฐบาลจะนำไปแก้ไขในโอกาสต่อไป กระผมว่าควรจะปฏิบัติตามข้อบังคับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ผมขออนุญาตวินิจฉัยก่อนนะครับ เนื่องจากผู้แปรญัตติและได้สงวนคำแปรญัตติไว้ ทุกท่านก็มีสิทธิตามข้อบังคับที่จะได้ให้เหตุผลว่าท่านตัดงบประมาณเพราะอะไร ซึ่งทุกท่านก็อยู่ในกรอบเวลา ผมก็ดูเวลาผมก็ดูเวลาตลอดนะครับ ก็ไม่มีท่านใดที่จะเกิน ยกเว้นท่านพีระพันธุ์ที่ท่านขออนุญาตพูดที่เดียวรวบยอดไปอีกมาตราหนึ่งซึ่งเกี่ยวโยงกันก็อาจจะเกินเวลาไปบ้าง ส่วนท่านอื่นก็อยู่ในกรอบเวลา ส่วนท่านกรรมาธิการ ท่านรัฐมนตรีท่านก็ชี้แจงในฐานะท่านเป็นกรรมาธิการ ท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงตอบข้อซักถาม ไม่อย่างนั้นก็เป็นปัญหาอย่างมาตราที่แล้วนะครับที่มีการกล่าวกันว่าทำไมกรรมาธิการไม่ชี้แจง วันนี้ท่านก็ทำหน้าที่ท่านครบถ้วนแล้ว ส่วนที่ท่านสมาชิกท่านกำลังยกมือขอซักถามเพิ่มเติมผมก็คิดว่าท่านคงไม่พูดยาวหรือครับสั้น ๆ ก็จะได้จบและจะได้ลงมติและไปมาตราอื่นต่อไป ขอความกรุณานะครับ เชิญท่านสุวโรชสั้น ๆ นะครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ ที่ผมจำเป็นต้องลุกขึ้นมาอีกครั้งก็เพื่อจะฟ้องท่านประธานในปึงบประมาณต่อไปว่าใครจะเป็นกรรมาธิการที่สุดแล้วแต่ แต่กระบวนการหลังจากที่เสร็จสิ้นการทำงานของกรรมาธิการแล้วต้องมาตรวจสอบว่ามีสมาชิกผู้ใดบ้างที่ได้ขอปรับงบประมาณและเชิญเขาไปครับ เพราะว่าถ้าเชิญเขาไปเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปหลายเรื่องครับ อาจจะมีหมดสิ้นในชั้นกรรมาธิการไป เพราะได้มีการซักถาม ได้มีการตอบกัน แต่ถ้าไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการหรือวิธีการที่ควรดำเนินการตามข้อบังคับ ปัญหา ก็จะเกิดอย่างนี้ครับ ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็มีหน้าที่ในการทำหน้าที่ของผม แล้วผมก็ทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมา ก็ถามทางคณะกรรมการ ผมไม่ได้ผิดข้อบังคับ ที่จำเป็นต้องถามอีกครั้งครับท่านประธานก็เพื่อที่จะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการครับ ผมไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นรัฐมนตรีหรือไม่แต่ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการครับว่าการดูแลในส่วนตรงนี้ท่านต้องดูแลในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก ผมถามไปไหนมา ท่านตอบสามวาสองศอก มันก็เลยไม่จบครับ ผมถามเมื่อสักครู่ในเรื่องว่านโยบายของรัฐบาลในการที่จะจัดเอาที่ดินของกรมธนารักษ์ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ไปปลูกปาล์ม ผมถามหลักเกณฑ์ ท่านก็ไม่ตอบผมในส่วนตรงนั้น ผมถามในที่ดินของกรมธนารักษ์ว่าเอาไปให้ที่ดินเวลาคนเข้าไปอยู่แล้ว คนยากคนจนเขาอยู่ข้างใน เขาต้องการทำสัญญาโดยตรงกับกรมธนารักษ์ ท่านก็ไม่ตอบผม ก็คงต้องกราบเรียนต่อท่านประธานตรงนี้เพื่อจะบอกว่าฝากกราบเรียนเลยครับคนที่ลงไปทำหน้าที่แทนส่วนกลางลงส่วนข้างล่าง ต่อไปมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเราได้ไหม มอบเขาไปเลย เพราะผมไม่ต้องมายุ่งตรงนี้ ผมไปไล่บี้เอาในจังหวัด แต่ตรงนี้ที่ต้องมาไล่บี้ตรงนี้เพราะในจังหวัดเขาไม่มีอำนาจ เพราะฉะนั้นกราบเรียนต่อท่านประธานว่าถ้ายังไม่มอบอำนาจตรงนั้นลงไป คนที่จะไปเป็นธนารักษ์จังหวัด เช่น จังหวัดชุมพร ดูหน่อยดูคนที่ขยันทำงานและดูที่เข้าใจประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่ลงไปเสร็จแล้วไปเข้าช่วยเหลือนายทุน ปัญหา ก็เกิดและก็ต้องเวียนกลับมาที่สภา ผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้กลับมาแล้วก็ใช้เวลาของท่านประธานโดยไม่จำเป็นเลยแต่จำเป็นจริง ๆ ครับ เพราะท่านกรรมาธิการไม่ได้ตอบผมแบบตรงไปตรงมาว่าตรงนี้ คนที่อยู่ปากตะโกก็ดี ตรงนั้นเขาจะทำสัญญา

## ๑๒๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๕๕/๓

กับกรมธนารักษ์โดยตรงทำไมไม่ให้เขาทำ ที่ดินที่ตำบลนาพญาที่นายทุนเข้าไปทำ  
ปลูกป่าล้ม แล้วชาวสวนที่เขาขึ้นทะเบียนคนจนเอาไว้ในตำบลนาพญาแทนที่จะได้ที่ดิน  
ในพื้นที่ของเขา กลับครอบครองทำประโยชน์ไม่ได้เลย อย่างนี้ครับ ไม่ตอบให้ผมเลย  
เพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องรบกวนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม  
ถ้าทางกรมการไม่มีข้อมูลในส่วนตรงนี้ครับ จะตอบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันหลัง  
ก็ได้ครับ เพียงแต่ทำให้ยืนยันในที่ประชุมด้วยครับ กราบขอบพระคุณครับ

- ๕๖/๑

## ๑๒๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๕๖/๑

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านกรรมาธิการครับ ผมว่าท่านผู้ถามท่านก็ไม่ตั้งใจจะให้ตอบตรงนี้นะครับ ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้ลงมติกันนะครับ ท่านกรรมาธิการจะได้ผ่านไปนะครับ ท่านวิทยามีอะไรครับ

นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ) : ท่านประธาน นิดเดียวครับ คือที่หลัง นะครับ ผมเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ อำนาจที่มีอย่าไปมอบให้ใคร กระผมจะได้จำไว้ว่าเวลาไปกล่าวอ้างว่ามอบอำนาจมาหมดแล้ว ผมจะไม่รับฟัง ฝากท่านกรรมาธิการ สุวโรชด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ผมมอบอำนาจอะไรครับ ผมไม่ทราบ เลยครับ ที่ผมพูดคือหมายความว่าผมเสนอแนะครับว่า

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เดี่ยวท่านสุวโรชครับ กรุณานั่งลงก่อนครับ กรุณาครับ ท่านวิทยากรครับ ผมว่าพอแล้วครับ ทราบแล้วครับ

นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ) : ไม่ใช่ครับ ท่านบอกว่าเวลา ผู้แปรญัตติไม่ค่อยเรียกไปชี้แจง ผมเป็นคนที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่คำนึงมาก เรื่องพวกนี้ ผมถามและมอบหมายและบอกให้ทุกพรรค บอกเจ้าหน้าที่เลยว่าแจ้ง ผู้แปรญัตติทุกท่านด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นกรรมาธิการในสัดส่วนแต่ละพรรคต้องบริหาร การจัดการเอาเอง อันนี้ผมฝากท่านสุวโรช ผมอาจจะพูดแรงไปหน่อยนะครับ แต่ว่า ฝากไว้ว่าที่หลังมีอำนาจอย่าไปมอบให้ใครเขามากนักนะครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสุวโรชครับ พาดพิง สั้น ๆ นะครับ แล้วก็ได้จบ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ครับ กราบเรียนต่อ ท่านประธานสภานะครับว่าผมไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้ใด และในเรื่องนี้มันเป็นสิทธิ เฉพาะตัว ถึงแม้สมมุติมีการมอบ ผมถามทางกรรมาธิการหน่อย การมอบนั้นชอบไหม ครับ ท่านต้องมีหน้าที่ครับ เสร็จภารกิจแล้วท่านต้องมีหน้าที่แจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

## ๑๒๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๕๖/๒

ที่เขาขอปรับลดมาชี้แจงครับ จะไปมอบอำนาจให้คนหนึ่งคนใดอะไรที่เหมือนท่านพูดนั้น มันไม่ได้ ท่านต้องแจ้งไป สุวโรชต้องแจ้งไป ถึงวันนัดผมไม่มาก็ถือว่าผมไม่ทำหน้าที่ของผมไม่ตั้งใจ จบครับ แต่ที่ท่านไม่ได้แจ้งผมไปเลย แล้วท่านมาบอกว่าวันหลังอย่ามอบอำนาจให้คนอื่น ถามว่ามอบอำนาจตรงนั้นมันถูกหรือไม่ถูกถ้ามันมี แล้วท่านนั่งเป็นกรรมวิธีการอยู่ได้อย่างไร หน้าที่ของผมท่านก็แจ้งผมมาสิครับ กราบขอบพระคุณครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านอลงกรณ์สั้น ๆ นะครับ เดี่ยวจะได้ลงมติแล้วครับ

นายอลงกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผมอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ความจริงจะใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นครับ คือบังเอิญทางท่านรองประธานคณะกรรมการงบประมาณและท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่ากรณีที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ ความจริงแล้วสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้นก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายด้วย ที่สำคัญก็คือว่าบริษัทสอบบัญชีสากล เนื่องจากผมตรวจสอบเรื่องการทุจริตมาตลอดก็พอมีความรู้ในส่วนนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นอาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน (Arthur Anderson) ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นดีรอย ทูซ (Duruy Truce) ก็ดี หรือไพร์ส วอเตอร์เฮ้าส์ (Price Waterhouse) หรือว่าแม้แต่เคพีเอ็มจี (KPMG) ภูมิธรรมก็ดี บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีสากล แต่ว่าโดยมาตรฐานการตรวจสอบเขาจะดูแลแค่การลงบัญชีเท่านั้นนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ แต่ว่าไม่ได้ไปดูในเรื่องของว่าโปร่งใส มีทุจริตหรือขยายผลในการทุจริตหรือไม่ อันนี้แม้แต่บริษัทตรวจสอบบัญชีสากลนั้น อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน ถูกห้ามตรวจสอบในประเทศไทยเพราะว่าเกิดตรวจสอบได้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตกรณีเอนรอน (Enron) ระดับโลกเลยครับ ในสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ให้ตรวจสอบ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทตรวจสอบเอกชนนั้นจะสามารถเข้ามาตรวจสอบรัฐวิสาหกิจของเรา แล้วคิดว่าจะเกิดความโปร่งใสในครั้ง สตง. นั้น

## ๑๒๔

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๕๖/๓

ก็ดูแลในเรื่องนี้ด้วย ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ น่าจะได้ปรึกษากันระหว่างในส่วนรัฐบาลกับ สตง. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสต่อไปครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากในมาตรา ๗ กระทรวงการคลัง กรรมการได้มีการแก้ไข และมีกรรมการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็น มีเพื่อนสมาชิกได้สงวนคำแปรญัตติไว้ ---

- ๕๗/๑



## ๑๒๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๕๗/๑

ฉะนั้นจำเป็นต้องถามมติ นะครับ ว่าท่านจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่แก้ไขหรือจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็น หรือเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่แปรญัตติ ฉะนั้นผมขออนุญาต นะครับ ท่านสมาชิกทั้งหลายเข้าห้องประชุมเพื่อที่จะลงมติครับ

(นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มีสัญญาณให้สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ)

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อเตรียมการลงมติครับ ก่อนจะลงมติครับ ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับ เพราะว่าเราจะต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๒๓๕ ท่าน ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกได้เสียบบัตรเพื่อที่จะแสดงตนครับ เชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมครับ กรุณาเสียบบัตรเพื่อแสดงตน ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อน ทั้ง ๓๕ มาตรา นี้ ก็คงจะมีการลงมติเป็นระยะ ๆ ครอบคลุมเพื่อนสมาชิกทั้งหลายอยู่ในบริเวณรัฐสภาเรา นะครับ มีธุระอย่างไรก็ต้องพร้อมเสมอที่จะเข้ามาลงมติ นะครับ เสียบบัตรหมดทุกท่าน แล้ว นะครับ ขอความกรุณาท่านได้กดปุ่มแสดงตนด้วยครับ มีเพื่อนสมาชิกกำลังทยอยเข้ามาอยู่ด้านหลังอีกมาก พร้อม นะครับ ท่านไต่ยังไม่ได้ออกปุ่มแสดงตน ขอความกรุณาด้วยครับ กดปุ่มแสดงตน

(สมาชิกทำการเสียบบัตรแสดงตน)

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขอทราบผลเลยครับ ขณะนี้ผู้อยู่ในห้องประชุมจำนวน ๓๓๕ ท่าน ถือว่าเป็นองค์ประชุม

## ๑๒๖

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๕๗/๒

ต่อไปจะถามมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นด้วยที่คณะกรรมการได้  
แก้ไขตามร่างของกรรมการโปรดกรุณากดปุ่ม เห็นด้วย ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับ  
กรรมการเสียงข้างน้อยผู้สงวนความเห็น หรือเห็นด้วยกับสมาชิกที่แปรญัตติ กรุณา  
กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านผู้ใดงดออกเสียงก็กรุณากดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ

(สมาชิกทำการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน)

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอปิดการลงมตินะครับ ขอผลด้วยครับ มีผู้เห็นด้วยนะครับ จากจำนวนผู้เข้าประชุม  
ทั้งหมด ๓๔๓ ท่าน เห็นด้วยกับกรรมการที่แก้ไขมา ๒๓๖ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๐๖ ท่าน  
งดออกเสียงไม่มี ไม่ลงคะแนน ๑ ท่าน ก็เป็นอันว่ามาตรา ๗ มติที่ประชุมเห็นด้วยกับ  
กรรมการที่ได้แก้ไขมาครับ

## ๑๒๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๕๗/๓

ท่านสมาชิกครับ ต่อไปเป็นการพิจารณามาตรา ๘ กระทรวงการต่างประเทศ มีการแก้ไขนะครับ มีกรรมวิธีการเสี่ยงข้างน้อยสงวนความเห็น และมีเพื่อนสมาชิกสงวนคำแปรญัตติ ขอเชิญท่านที่สงวนความเห็นและสงวนคำแปรญัตติ ได้อภิปรายครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอเชิญคุณยุคลครับ

นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา (จันทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดจันทบุรี ผมขอใช้สิทธิสอบถามคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นะครับ โดยเฉพาะมาตรา ๘ กระทรวงการต่างประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับลดงบประมาณในแผนการดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในส่วนค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ ที่เหลือ ๓๕๐ ล้านบาทนะครับ เนื่องจากว่างบประมาณโครงการนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ผมจึงขอประหยัดเวลาของสภาแห่งนี้ ตามนโยบายของท่านประธานนะครับ ผมจะกระชับเวลาเพื่อสอบถามคณะกรรมการ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ มาตรา ๘ และก็รวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรา ๑๑ และกระทรวงพาณิชย์ มาตรา ๑๖ ด้วยนะครับ เพื่อกระชับเวลาของท่านประธาน โดยเฉพาะงบประมาณบูรณาการเชิงรุกแต่ละกระทรวงตั้งไว้ คำว่าบูรณาการ นะครับท่านประธาน หมายถึงการประสานมือ ประสานใจ และประสานงาน เพื่อผลสำเร็จของประชาชนและประเทศชาติใช่หรือไม่ครับท่านประธาน ผมมีข้อสงสัยอยู่มากคือแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ของกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติได้จริงหรือไม่ นี่คือผมสงสัยจริง ๆ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขอยกปัญหาหลักเรื่องผลผลิตทางการเกษตร อาทิ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก หรือครัวไทยสู่ครัวโลก ประเทศเราคือเป็นแหล่งผลิตอาหารโลกใช่หรือไม่ท่านประธานครับ แต่ทำไมเกษตรกรไทยยังจนลง และจนลงทุกวันท่านประธานครับ คำมั่นที่เคยให้ไว้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ว่ามีผู้จัดการหรือมีสเตอร์ผลไม้ของแต่ละประเทศก็ยังไม่เกิดขึ้นเลย และมีคำมั่นที่จะประกันให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักผลไม้ไทย ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลย และมีคำมั่นที่จะก่อสร้างตลาดกลาง สินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีเป็นตลาดกลางของภาคตะวันออก ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับ วันนี้ผมได้นำเอกสารที่ได้สำรวจออกแบบการสร้างตลาดกลางเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีมามอบให้กับท่านประธานด้วย เพื่อผ่านคณะกรรมการ และผ่านให้กับกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องว่า เมื่อไรคำมั่นของท่าน

## ๑๒๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นสสร ๕๘/๒

ที่จะได้สร้างตลาดกลางเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี และผมทราบข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์  
ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ แต่ตลาดกลางนี้ได้สำรวจออกแบบและเวนคืนค่าใช้จ่ายให้กับ  
พี่น้องที่อยู่แถวตลาดกลาง ๑๕ ล้านกว่าบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้โครงการนี้  
ทำไมรัฐบาลต้องชะลอโครงการ และจะสร้างได้เมื่อไรนะครับ วันนี้เกษตรกรชาวสวน  
ผลไม้จังหวัดจันทบุรีได้ทวงถาม ได้ฝากให้ผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ  
จังหวัดจันทบุรีฝากมาทวงถามนะครับ -----

- ๕๙/๑

เมื่อไรจะครบค้ำมันที่ผมเรียนบอกกับท่านประธานทั้ง ๒ - ๓ ข้อที่ผ่านมาว่ามีสเตอร์  
 ทูเรียนหรือมังกูดจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร และค้ำมันที่ว่าผลักดันผลไม้ไทยให้ชาวโลกได้รู้จัก  
 ทั้งโลกจะทำได้หรือไม่ และตลาดกลางจะเกิดขึ้นเมื่อไร นี่คือชาวสวนผลไม้มาทวงถาม  
 คณะกรรมาธิการชุดนี้ด้วยนะครับ ท่านประธานครับ ไม่ว่าผลไม้ภาคตะวันออก ไม่ว่า  
 ผลไม้ภาคใต้ และไม่ว่าผลไม้พี่น้องภาคอีสานและภาคเหนือล้วนแต่มีชื่อเสียงของประเทศ  
 เราทั้งนั้นเลย อาทิเช่น เงาะ ทูเรียน ลองกอง มังกูด ลำไย และลิ้นจี่ ถือว่าผลไม้เหล่านี้  
 ทำรายได้ให้เข้าสู่ประเทศเรามากมหาศาลทีเดียวในแต่ละปี แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้น  
 ท่านประธานครับ ทางกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์  
 ได้ผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกบ้างหรือยัง นี่ก็เป็นคำถามจริง ๆ ผมขอยกตัวอย่างครับ  
 ท่านประธาน ความล้มเหลวของการทำงานในครั้งนี้ คือเรารู้ว่าปัญหาผลไม้ไทยส่งไปขาย  
 ประเทศจีนมีปัญหา มีขั้นตอนอยู่มากมาย การนำเข้าก็ดี การถูกกีดกันทางการตลาด  
 ก็ดี การตรวจสอบก็ดีไปถึงมือผู้บริโภค ผลไม้บ้านเราก็เน่าเสียไปไม่ต่ำกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์  
 มาตรฐานรสชาติต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป ทางกระทรวงพาณิชย์หรือสถานทูตไทย ทางกระทรวง  
 เกษตรฯ และกระทรวงการต่างประเทศมีคณะทำงานไปจีนหลายครั้งที่ผมทราบข่าวไป  
 เจรจาที่ประเทศจีนหลายรอบทีเดียวใน ๓ ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณของประเทศเราไป  
 หลายล้านบาททีเดียว แต่ปัญหาก็แก้ไขไม่ได้ล้มเหลวจริง ๆ ท่านประธานครับ เห็นไหมตรงนี้  
 อยากจะเรียนบอกกับท่านประธานว่าล้มเหลวเพราะอะไร ท่านประธานครับ เรารู้ล่วงหน้า  
 ว่าอย่างน้อย ๔ ปี ว่ามีการจัดกีฬาโอลิมปิกที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน แต่วันนี้ผลไม้ไทยได้  
 สูญเสียโอกาสทองจริง ๆ ในรอบ ๒๐ ปีท่านประธาน ที่จะนำผลไม้ไทยไปเสิร์ฟให้กับ  
 นักกีฬาโอลิมปิก ซึ่งนักกีฬาโอลิมปิกนี้เราไม่ใช่มีเฉพาะนักกีฬาอย่างเดียว มีเจ้าหน้าที่  
 ต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกนะครับท่านประธาน จะได้ชิมรสชาติผลไม้บ้านเราว่ามีรสชาติดี  
 อร่อยแค่ไหน แต่กลับไปว่าผลไม้ไทยเราไม่ได้ไปเผยแพร่ในประเทศจีนเท่าที่ควร ยอดการ  
 ส่งซื้อในช่วงโอลิมปิกก็ลดลง ลดลงจริง ๆ นะครับท่านประธาน ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์เหมือน  
 ที่ท่านประธานได้รับทราบ ผมอยากจะทราบว่าคณะกรรมาธิการทราบเรื่องนี้หรือไม่  
 สอบถาม ได้ซักถามกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ  
 แล้วหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้น ผมอยากจะเรียนบอกว่าการใช้มาตรการการวางแผน

## ๑๓๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สาริกา ๕๙/๒

ล่วงหน้ามันล้มเหลวถึงขนาดนี้ ท่านประธานครับ เป็นโอกาสทองจริง ๆ ครับท่านประธาน แต่ทำไมกระทรวงการต่างประเทศไม่ทำ และทำไมกระทรวงพาณิชย์ไม่ดำเนินการ โฆษณาเราก็ทำได้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่วงโอลิมปิกเพียง ๑ เดือนเท่านั้น ท่านประธานครับ ผลไม้ไทยเราจะดังไปทั่วทุกมุมโลกแต่ไม่ทำ ผมไม่ทราบว่า คณะกรรมาธิการได้สอบถาม ชักถามกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรฯ แล้วหรือยังครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมไม่เคยเห็นแผนงาน ในเชิงรุกตลาดของกระทรวงการต่างประเทศเลย ผมไม่เคยเห็นแผนงานในเชิงรุกของ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ เลย ท่านประธานครับ คำว่า บูรณาการ ท่านประธานคงจะเข้าใจหมายถึงอะไร -----

- ๖๐/๑

## ๑๓๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๖๐/๑

ผมไม่อยากจะแปลความหมายว่าบูรณาการ กลายมาเป็นบำรุงใครคนใดคนหนึ่ง ผมคิดไม่ออกจริง ๆ ครับท่านประธาน ในฐานะผมเป็นคนจับทุรี มีสวนผลไม้ ผมคิดไม่ออกเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงคณะกรรมการ และผ่านไปถึงกระทรวงพาณิชย์ ผ่านไปถึงกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการต่างประเทศด้วย ท่านประธานครับ ผมเห็นแต่แผนงานโปรเจกต์ (Project) หรือโปรโมท (Promote) สินค้าไทยในห้างแฮร์รี่ทของประเทศอังกฤษ ใช้งบประมาณถึง ๒๐ ล้านบาท ๓๐ ล้านบาท ท่านประธานคงจะรับทราบ สื่อต่าง ๆ ได้ตีแผ่ว่ากระทรวงนี้ได้โปรโมท ๒๐ ล้านบาท ๓๐ ล้านบาท นี่คือคนประเทศอังกฤษได้รู้เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นเองครับ แต่โอลิมปิก (Olympic) ทั่วโลกได้รู้จัก แต่ผมไม่ทราบว่าทำไมไม่ทำนะครับ ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานว่าทำไมเกษตรกรไทยไม่ได้เสียภาษีหรือครับ และทำไมชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีจ่ายภาษีไม่ถึงใจหรือครับ ท่านประธานครับ และชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องภาคตะวันออกเป็นพลเมืองชั้นสองหรือครับ ท่านประธานครับ ภาษีเขาก็จ่าย พลเมืองชั้นดีเขาก็ทำ แต่รัฐบาลทอดทิ้งจริง ๆ ท่านประธานครับ กระทรวงการต่างประเทศยังทอดทิ้งอีก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังทอดทิ้งอีก กระทรวงพาณิชย์ยังทอดทิ้ง ผมจะเรียนถามท่านประธานว่า ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว คิดไม่ออกเลย ท่านประธานครับ ผมเห็นรายงานข่าวผมเสียใจจริง ๆ ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ชาวสวนผลไม้ภาคอีสาน ภาคใต้และภาคเหนือ ว่าการส่งออกไปโอลิมปิกเริ่มชะลอตัว ๒ สัปดาห์ก่อน เพราะกำหนดจุดขาย ท่านประธานคงเข้าใจว่าเข้าไปแล้วขายไม่ได้ ต้องกำหนดจุดตั้งขายที่ไหน ๆ ไหนว่ารัฐบาลอ้างว่าระหว่างจีนกับไทยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีทุกระดับเลย แต่เป็นเรื่องแปลกครับท่านประธาน ว่าทำไมเราไม่ได้เผยแพร่ผลไม้ให้กับพี่น้องทั่วโลกได้รู้จัก เป็นเรื่องแปลกจริง ๆ และอีกใน ๔ ปีต่อไปข้างหน้า ผมไม่ทราบว่าแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศอังกฤษเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั่วโลกได้รู้จัก ไม่ทราบว่า จะล้มเหลวอีกไหมครับท่านประธาน ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ผมขอเสนอตัดงบประมาณด้านบูรณาการของกระทรวงการต่างประเทศลงทั้งหมดเลยครับท่านประธาน เกี่ยวกับการล้มเหลว ด้วยเหตุผลต่าง ๆ การบริหารจัดการล้มเหลวจริง ๆ การวางแผนไม่มีแผนที่จะรองรับการปฏิบัติการด้านบูรณาการก็ไม่ได้มีแผนรองรับ ไม่เห็นพี่น้อง



## ๑๓๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๖๐/๒

เกษตรกรคนจน ๆ เลยไม่เข้าใจปัญหาของการส่งออกผลไม้ไทย และไม่ใส่ใจที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ทั้ง ๆ ที่แต่ละกระทรวงที่ผมกล่าวถึงนี้ไม่ว่ากระทรวงเกษตรฯ ก็ดี กระทรวงพาณิชย์ก็ดี กระทรวงการต่างประเทศก็ดีซึ่งเป็นกระทรวงที่สามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยเป็นยากก็ได้และเป็นเศรษฐีก็ได้ ท่านประธานครับ ผมอยากจะเรียนบอกกับท่านประธานว่า ถ้ากระทรวงที่ผมกล่าวถึงถ้าใส่ใจหน่อยให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ผมเรียนบอกกับท่านประธานว่า พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทั้งประเทศไทยจะเป็นเศรษฐีจริง ๆ ผมเสียใจแทนพี่น้องเกษตรกรไทย ผมเสียใจพี่น้องคนส่วนใหญ่ของประเทศ ขอให้คณะกรรมการชี้แจงให้ทราบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น ขอบพระคุณมากครับ  
ท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอความกรุณาท่านสมาชิกแต่ละท่านได้ควบคุมเวลาด่วนนะครับ ต่อกันไปท่านดอกเตอร์  
รัชดา ธนาดิเรก ครับ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก (กรุงเทพมหานคร) : ดิฉัน รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐ ด้วยเหตุผลที่ว่าดิฉันมีข้อกังวลใจในการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศอยู่บางประการด้วยกัน ในวันนี้ดิฉันมีความเห็นใจข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของรัฐบาลชุดนี้ กระทรวงการต่างประเทศเองก็มีเจ้ากระทรวงลาออกไปแล้วถึง ๒ ท่าน ท่านแรกลาออกเพราะโดยสังคมนักข่าวว่าขายชาติ อีกท่านหนึ่งลาออกน่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าท่านมีจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี คนที่จะดำรงตำแหน่งแล้วจะต้องทนสร้างภาพให้กับรัฐบาลชุดนี้อีกต่อไป จึงขอลาออกเพื่อเป็นการรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตัวเองและวงศ์ตระกูล การที่กระทรวงการต่างประเทศไม่มีผู้นำ รัฐมนตรีลาออกแบบนี้ ดิฉันเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าจะว่างงบประมาณที่เสนอขอไป ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศจะมีแนวทางรูปแบบในการบริหารราชการอย่างไร เพราะในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้คงไม่มีคนดีและคนเก่งที่ไหนอยากจะทำเรื่องตัวไปร่วมทำงานกับรัฐบาลเช่นนี้หรอกค่ะ ข้อสังเกตที่ดิฉันอยากจะทำข้อเสนอในการขอปรับลดก็มีอยู่เพียงไม่กี่ประการด้วยกัน ข้อที่ ๑ เป็นเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย - กัมพูชา ทางกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอไป ๓๕ ล้านบาท จากข้อพิพาทในเรื่องเขตแดนไทย - กัมพูชา ที่ผ่านมานั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลทั้ง ๒ ประเทศ จะต้องมานั่งตกลงกันว่า จะมีการดำเนินการในเรื่องของการจัดทำหลักเขตแดนอย่างไร ซึ่งในการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทย - กัมพูชานั้น จะต้องทำอยู่ภายใต้กรอบบันทึกลงนามความเข้าใจในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทย - กัมพูชา หรือที่เรียกว่าเอ็มโอยู (MOU) เป็นการลงนามโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะคะ เป็นเอ็มโอยูที่ลงนามกันไปแล้วเมื่อปี ๒๕๔๓ แต่ดิฉันจำได้ค่ะว่าเมื่อไม่นานมานี้ ท่านนายกรัฐมนตรีและเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้บางคน ที่มีชื่อเป็นของตัวเองได้เคยกล่าวหาว่าเอ็มโอยูฉบับนี้เป็นฉบับที่ไม่ดี เป็นฉบับที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแล้วทำไมวันนี้รัฐบาลมาขอเงินอีก ๓๕ ล้านบาท เพื่อจะไปทำหลักเขตแดนบนกรอบ

## ๑๓๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นภา ๖๑/๒

เอ็มโอยูฉบับนี้ ถ้าเอ็มโอยูฉบับนี้มันไม่ดีก็ทำใหม่ เขียนขึ้นมาใหม่สิคะ เอามาใช้เอ็มโอยูฉบับนี้ทำไม เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลขอเงินอีก ๓๕ ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทย – กัมพูชา บนกรอบบันทึกลงนามความเข้าใจปี ๒๕๔๓ แสดงว่าเอ็มโอยูฉบับนี้เป็นฉบับที่ดี และรัฐบาลพร้อมที่จะใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงอยากจะฝากไว้ว่าท่านรัฐมนตรีและผู้ใดก็ตาม หากจะวิพากษ์วิจารณ์เอ็มโอยูฉบับนี้ ก็ขอให้คิดก่อนพูดด้วย เพราะว่ามันจะสะท้อนถึงวุฒิภาวะของคนพูด และจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคะ ในโครงการที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า รัฐบาลเสนอขอมา ๘ ล้านบาท ดิฉันไม่เข้าใจว่าจะขอมาทำไม ๘ ล้านบาท เพราะว่าการจัดทำสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า นั้น จะต้องทำอยู่บนกรอบเอ็มโอยู บันทึกลงนามความเข้าใจในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า แต่ ณ วันนี้ยังไม่มีเอ็มโอยูฉบับนั้นเกิดขึ้น แสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทั้ง ๒ ประเทศจะดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในเมื่อเอ็มโอยูยังไม่มี แล้วจะขอไปทำไม ๘ ล้านบาท ดิฉันคิดว่าถ้ารัฐบาลต้องการที่จะดำเนินการจัดทำเอ็มโอยูระหว่างไทยกับพม่า นั้น คงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสูงถึง ๘ ล้านบาท เพราะว่าการจัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนั้น เดินเข้ามาชนิดหน่อยก็พบปะกันได้แล้ว ๘ ล้านบาท ดิฉันว่ามันจะสูงเกินปกติไปในโครงการที่ ๓ โครงการสนับสนุนภารกิจการต่างประเทศแบบบูรณาการ ที่เรียกสั้น ๆ ว่าเอฟเอ็มไอพี (FMIP)

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในต่างประเทศมีการบริหารราชการแบบบูรณาการ ฟังแล้วก็ดีค่ะ เพราะดิฉันเข้าใจว่าหลาย ๆ หน่วยงานราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจมีการดำเนินการระหว่างประเทศ แล้วก็ต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่จะรับเป็นแม่งาน ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เลยรับอาสาที่จะเป็นผู้ดูแลโครงการเอฟเอ็มไอพีนั้นเอง โครงการนี้ได้เสนอของบประมาณมา ๗๐๐ ล้านบาท โดยประมาณ มีโครงการย่อย ๆ อีก ๗๘ โครงการที่อยู่ภายใต้โครงการบูรณาการอันนี้ ถ้ากระทรวงการต่างประเทศนั้นรับที่จะเป็นแม่งานจริง โดยหลักการแล้วโครงการทุก ๆ อันที่เป็นโครงการภายใต้โครงการบูรณาการนี้ควรจะให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นแม่งานหลัก แต่ในความเป็นจริง ๗๘ โครงการที่อยู่ภายใต้เอฟเอ็มไอพีนั้นะคะ มีเพียง ๓๗ โครงการเท่านั้นคะที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นแม่งานหลักเพียงกระทรวงเดียว ถ้าว่ามันผิดปกติตรงไหนแน่นอนคะโครงการใดก็ตามที่มีหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ หน่วยงานนั้นการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่ยากมาก แล้วโครงการภายใต้ เอฟเอ็มไอพีนั้นแต่ละโครงการประกอบด้วยคณะทำงานที่เป็นหน่วยราชการ ๓ - ๔ แห่งด้วยกัน แล้วจะบริหารกันอย่างไร ในเมื่อเจ้าของเงินมาจากกระทรวงการต่างประเทศ แต่ผู้รับผิดชอบงานหลักนั้นไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเลย ดิฉันอยากจะถามว่าเวลาที่เราต้องติดตามตรวจสอบผลผลิต ผลสัมฤทธิ์สุดท้าย ว่าโครงการเหล่านั้นนำไปสู่ความสำเร็จได้บ้าง ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลตรงนั้น อีกอย่างหนึ่งนะคะจากรายละเอียดที่ดิฉันได้ศึกษาที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ทำเสนอมานั้น โครงการ ๗๐๐ ล้านบาทนี้ทั้งหมดไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยคะ แล้วอย่างนี้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียภาษีจะรู้ได้อย่างไรคะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจ่ายให้กับกระทรวงการคลังนั้น มันจะนำไปสู่ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริง ๆ ในกรณีที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการเช่นนี้ดิฉันก็อยากจะฝากไว้ในโอกาสต่อไปขออย่าให้เป็นบฝากไว้ที่กระทรวงต่างประเทศเลยคะ กระทรวงใดที่อาสาเป็นพ่องาน แม่งานหลักก็รับไว้ที่กระทรวงนั้นคือสุดท้ายแล้วหน่วยงานของท่านจะได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ สุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง

## ๑๓๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตานันท์ ๖๒/๒

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทางรัฐบาลขอไว้ ๑๒ ล้านบาท ดิฉันอยากจะฝากรัฐบาลไว้ว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอให้เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ไม่ใช่เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของหัวหน้ารัฐบาลคนใดคนหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาชื่อเสียงของประเทศไทยก็ในสายตาสังคมโลกดิฉันก็คิดว่าทุกท่านในที่นี้ก็คงจะรู้ว่าคนอื่นเขามองประเทศไทยอย่างไร แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่างบประชาสัมพันธ์นี้กระทรวงการต่างประเทศได้สะท้อนภาพที่ถูกต้องของประเทศไทยแล้วหรือยัง หรือว่ามีแต่ใช้เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีการตัดลดในส่วนตรงนี้ ดิฉันก็ขอฝากกระทรวงการต่างประเทศไว้ว่า งบประมาณประชาสัมพันธ์ขอให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ไปในการปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศ หากมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในประเทศและเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และหลักสิทธิมนุษยชน ก็ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสร้างความประจักษ์และความชัดเจนให้กับสังคมโลกด้วย สุดท้ายดิฉันก็ยืนยันนะคะว่าดิฉันมีความเห็นใจต่อข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศอย่างมาก แต่โดยหลักการเมื่อมีงบประมาณที่ไม่เหมาะสมดิฉันก็ต้องขอตัดและก็ยืนยันว่าขอเสนอปรับลดด้วยร้อยละ ๑๐ ขอบคุณค่ะ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอบคุณมากครับ รักษาเวลาดีมากครับ คุณฮอซาลี มาห์หมัด ครับ

นายฮอซาลี มาห์หมัด (สตุล) : ท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายฮอซาลี มาห์หมัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตุล พรรคประชาธิปไตย ในฐานะเป็นกรรมาธิการงบประมาณเสียงข้างน้อย ท่านประธานที่เคารพครับ ในงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ๘,๒๑๒ ล้านบาทในปีนี้นั้น-----

กระผมเองซึ่งอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณก็ได้มีการซักถามในบทบาทในการทำงานในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งผู้ชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้ามา ตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงแล้วก็บรรดาอธิบดีต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมี ๑๓ กรม กับอีก ๙๓ แห่ง ทั้งหมด แล้วก็กังวล ความจริงแล้วทางทูตแล้วก็กังวลก็ไม่ได้มาแต่ว่ามีตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศได้เข้ามาชี้แจงในที่ประชุมของกรรมาธิการงบประมาณ ซึ่งกระผมเองก็ได้ซักแล้วก็ได้ถาม แล้วก็ได้ตั้งข้อสงสัยในบทบาทของการทำงานของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภารกิจหลักในการมุ่งที่จะปกป้อง รักษา ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการบทบาทในระหว่างประเทศที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ ท่านประธานที่เคารพครับ นี่คือการกิจ นี่คืองานของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มุ่งปกป้องแล้วก็รักษา ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย แต่สิ่งที่ผมได้ซักถามแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบจากตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็คือนั่นคือว่า บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยได้ไปร่วมในแถลงการณ์ แล้วก็ทางยูเนสโก (UNESCO) ได้มีการประชุมในคณะกรรมการมรดกโลกในครั้งที่ ๓๒ มีมติให้มีการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ในวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเหตุการณ์ในช่วงนั้นผมจะไม่พูดถึง แต่ผมจะพูดถึงแล้วก็ได้ซักถามตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเข้ามาในที่ประชุมของกรรมาธิการว่า ในช่วงรอยต่อที่ท่านนพดลได้ออกไปแล้ว และในช่วงรอยต่อซึ่งรัฐมนตรีคนใหม่ยังไม่ได้เข้ามา มันเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะต้องเสียดินแดนเสียอธิปไตยในเนื้อที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่เราซักถาม ถึงแม้ว่าช่วงนั้นเราไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่เราก็มีผู้นำรัฐบาล แล้วก็มีการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แต่ ๒ ประเด็นที่ผมซักถามตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับคำตอบ แล้วก็ไม่ได้มีการชี้แจงในที่ประชุมของกรรมาธิการงบประมาณ ผมจึงตั้งเป็นเหตุผลในการที่จะขอปรับลดในการทำงานของกระทรวงนี้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จาก ๘,๑๑๒ ล้านบาททกว่า ให้ลดเป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ นี่คือนี่ที่เป็นเหตุผลผมขออนุญาตที่จะแสดงเหตุผลให้บรรดาเพื่อนสมาชิก ให้บรรดาเพื่อนกรรมาธิการ และก็ทุกท่านซึ่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ได้รับทราบว่าเป็นประเด็นที่ ๑ ท่านประธานครับ

## ๑๓๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

เพทหาย ๖๓/๒

ในช่วงเหตุการณ์วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกล่าวได้ว่าเป็นรอยต่อที่เราไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่เป็นผู้ซึ่งจะบริหารกระทรวงการต่างประเทศก็คือปลัดกระทรวง และก็อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องก็คือกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และก็กรมที่ควรจะเกี่ยวข้องก็คือกรมสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ น่าจะมีท่าทีกรณีที่เขมรได้ยื่นหนังสือโดยผ่านเอกอัครราชทูตของเขมรไปยังสหประชาชาติ ไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผมจะไม่อ่านในใจความของหนังสือที่ยื่นต่อประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีเวียดนามเป็นประธานในคณะชุดนี้ แต่เนื้อหาใจความนั้นได้พูดชัดเจนว่า ในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยทับซ้อนระหว่างไทย เขมร นั้น ไม่ได้อยู่ในแผนที่ของเขมร นั่นคือเป็นการที่ทางการของเขมรได้แจ้งต่อสหประชาชาติว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของเขา และพื้นที่นั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาท เขาได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสหประชาชาติ นั่นคือเป็นการแจ้งต่อองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของสหประชาชาติผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยที่ตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ที่สหประชาชาติไม่ได้ทักท้วง ประเทศไทยเราไม่ได้มีท่าทีในการที่จะทักท้วง ในการที่จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน เป็นการคัดค้านการแจ้งของทางการกัมพูชา นี่คือนี่สิ่งที่เราได้ใช้จ่ายงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ของเราในการเดินทางไปราชการระหว่างประเทศ ในการเป็นเบี้ยเลี้ยง ในการประชุมสัมมนา ในการเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วก็ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ผมถือว่านี่คือสิ่งที่มีความเสียหาย

ประเด็นที่ ๒ ท่านประธานที่เคารพ แล้วก็ในประเด็นนี้ก็ยังมียกกว่า ในหนังสือเจตจำนง ซึ่งบอกไปทางสหประชาชาตินั้นบอกว่า กองกำลังของไทยก็ได้เข้าไป อยู่ในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรของกัมพูชาด้วย เป็นการกล่าวหาเราอย่างชัดเจน ต่อสหประชาชาติ แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งต้องใช้งบประมาณ ๘,๑๑๒ กว่าล้านบาท ไม่ได้มีการทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น มาประเด็นที่ ๒ เขามีการทำงาน ในเวทีของต่างประเทศอย่างเป็นระบบ หลังจากนั้นไม่กี่วันทางการของกัมพูชาก็ได้นำ คณะทูตทหารของประเทศที่มีบทบาทในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ อย่างสหรัฐอเมริกา อย่างฝรั่งเศส อย่างจีน อย่างเวียดนาม อย่างน้อย ๕ ประเทศเข้ามา ดูแลในพื้นที่เขาพระวิหาร เสร็จจากดูแลในพื้นที่เขาพระวิหารก็ได้เข้ามาตรวจการในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นอธิปไตยของไทย แต่ทางการไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งใช้งบประมาณ ๘,๑๑๒ ล้านบาทนี้ ไม่ได้มีการทักท้วง ด้วยท่าที ด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษรใด ๆ ทั้งสิ้น นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมซึ่งเป็นกรรมการ งบประมาณ แล้วก็ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรามีความเป็นห่วงในกรณีตรงนี้ ถ้าผมว่า ทำไมผมต้องเป็นห่วงตรงนี้ จริงอยู่หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่ได้เข้ามา แล้วก็มีการถอยกันคนละก้าวก็ว่ากันไป แต่กรณีนี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในเวทีของ สหประชาชาติ แล้วก็ท่าทีเหล่านั้น ท่าทีที่ทางการไทยไม่ได้ทักท้วงการที่เขมร การที่กัมพูชาได้นำทูตมาตรวจการในพื้นที่ของไทยนั้น ถือว่าเราวางเฉย การนี้ถือว่าเป็นการยอมรับ นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมมีความเป็นห่วง ดังนั้นท่านประธานสภาที่เคารพ ตรงนี้ เป็นการตอกย้ำว่า ดินแดนในพื้นที่ทับซ้อนนั้นเป็นของกัมพูชา นั่นคือทางกัมพูชาพยายาม ที่จะแสดงบทบาทตรงนี้ให้ทางโลกได้เห็น แล้วก็ทางกัมพูชาสามารถที่จะนำคณะทูต ผู้ช่วยทูต ทหารของต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยลำพัง โดยไม่จำเป็นจะต้อง ขอความเห็นจากไทยเรา ซึ่งเราอ้างเป็นพื้นที่ เราได้ยืนยันในความเป็นพื้นที่ของเราในพื้นที่ ตรงนั้น

ประเด็นที่ ๓ ท่านประธานครับ การที่ทางฝ่ายไทยเรารับทราบ กระทรวง การต่างประเทศรับทราบ ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบ แล้วก็ผู้ซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรี รับทราบนั้น การตรวจเยี่ยมของทูตต่างประเทศในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรตรงนั้น



## ๑๔๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ลักษณะ ๖๔/๒

จะเป็นการทำลาย การที่เราหนึ่งและเราไม่ตอบโต้ เราไม่มีท่าทีของการเป็นเจ้าของอธิปไตย ตรงนั้น มันจะเป็นการทำลายน้ำหนักของการต่อสู้ของประเทศไทยในวันข้างหน้า ถ้าเกิด คู่กรณีของเราได้นำเรื่องนี้เข้าไปสู่ศาลโลกอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากว่าคู่กรณีของเราได้นำเรื่องนี้ ไปสู่ศาลโลก ไปยังยูเนสโกและไปยังอีกบทบาทของต่างประเทศ ผมในฐานะซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มองว่ากระทรวงซึ่งเราจะอนุมัติงบประมาณให้ ๘,๑๑๒ กว่าล้านบาท แล้วท่านก็ได้มีแผนงานต่าง ๆ ซึ่งเขียนเข้ามาอย่างสวยงาม มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะบอกว่าผลผลิตด้านหนึ่ง ในงบประมาณ ๑,๑๙๕ ล้านบาท ในแผนงานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับอนุภูมิภาค นี่คือนี่ที่ผมได้ในฐานะซึ่งเป็นกรรมการ เสียขางน้อย ผมก็ได้ซักถามเรื่องนี้ในที่ประชุมแต่ไม่ได้รับคำตอบ เพราะว่าไม่ได้ทำอะไร ทั้งสิ้น นั่นคือข้อเสียเปรียบของเรา และผมจึงมาเสนอในที่ประชุมตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่าน ได้รับทราบเหตุผลในการขอปรับลดงบประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ ขอขอบคุณ ท่านประธานมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ครับ

นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ผมได้แปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเหตุผลในเบื้องต้นก็คือ ไม่ไว้วางใจกับกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีความผิดพลาด บกพร่องในการดำเนินการ กรณีเจรจาปัญหาปราสาทพระวิหาร อันเป็นผลเนื่องมาจากฝ่ายการเมืองได้เข้าไปมีบทบาท ครอบงำในกระทรวง การต่างประเทศ จนทำให้ข้อมูลข้อเท็จจริงบางด้านที่นำไปใช้ในการเจรจา ส่งผลกระทบ เกิดความเสียหายกับประเทศ แต่ว่าประเด็นที่จะซักถามในวันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้น ภายหลังจากที่ คณะกรรมการไปปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวง การต่างประเทศไปแล้ว -----

ผมมีข้อสงสัยอยู่ในเรื่องงบรายจ่ายอื่น ๓ รายการนะครับ คือกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - พม่า ๘ ล้านบาท มีการปรับลดไป ๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - มาเลเซีย ๑.๕ ล้านบาทก็ยังปรับลดไปอีก ๒ แสนกว่าบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา ๓๕ ล้านบาท ปรับลดไป ๓ ล้านบาท ที่จะขอชักถามก็คือขอทราบเหตุผลครับว่างบประมาณในส่วนนี้น้อยมาก ๆ ท่านมีเหตุผลอะไรในการไปปรับลด และจริง ๆ แล้วปัญหาการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศในเวลานี้ต้องถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะทำให้ลุล่วงโดยเร็ว ทั้งกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารจะมีความเห็นร่วมกันนะครับว่าภารกิจในการสร้างรั้วบ้านให้เสร็จสิ้นน่าจะเป็นภารกิจที่เร่งด่วน ปัญหาที่เราสร้างรั้วบ้านไม่เสร็จทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา กรณีไทย - กัมพูชาก็เหมือนกัน เรื่องมายาวนานเพราะว่ารั้วบ้านเราสร้างไม่เสร็จ ปัญหาก็คืออยากชักถามว่างบส่วนนี้มันมีความจำเป็นและก็จะมีผลกระทบอะไร ต่อการสร้างรั้วบ้านของเราบ้าง วันนี้เท่าที่ผมทราบจากรายงานที่เอาไปศึกษาไปดูมาจากกรมกิจการชายแดนทหารนี้ก็พบว่าการปักปันชายแดนในรอบด้านของประเทศไทย ๔ ด้านนี้ของไทยกับลาวมีเขตพื้นที่ติดต่อกัน ๑,๘๐๑ กิโลเมตร เจรจาเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ไทย - มาเลเซีย ๖๔๗ กิโลเมตร ก็เจรจาเสร็จสิ้นประมาณ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ คงไม่ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรอกครับ เพราะว่าปัญหาการปักปันเขตแดนเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนและก็มีความสลับซับซ้อนในเรื่องภูมิประเทศ แต่ในเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ๘๐๗ กิโลเมตร อันนี้เหมือนกับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับ ไทย - พม่า อีก ๒,๔๐๑ กิโลเมตร เจรจากันไปสำเร็จเพียงประมาณ ๔๐ - ๕๐ กิโลเมตรเท่านั้น แต่ประเด็นปัญหาที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าปัญหาการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เราพบว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเมื่อมีการเจรจาปัญหาเขตแดนเขาใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดิมที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการเจรจากับไทยมายาวนาน แต่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมีการเปลี่ยนหน้ากันมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ปัญหาเรื่องความไม่ต่อเนื่องในทางการเมืองนโยบายระหว่างประเทศทำให้เจ้าหน้าที่ของเราเปลี่ยนหน้าอยู่เรื่อย แต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราใช้ชุดเดิม ตรงนี้

## ๑๔๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วชิราภรณ์ ๖๕/๒

เป็นจุดอ่อนสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้การเจรจาปักปันเขตแดนของไทยเป็นไปด้วยความล่าช้า และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายติดตามมา จึงต้องขอซักถามกับคณะกรรมการว่า เหตุผลอะไรที่ไปตัดลดงบประมาณในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมทั้ง ๓ รายการนี้ และก็ขอฝากกระทรวงการต่างประเทศครับว่าจำเป็นจะต้องเป็นผู้บูรณาการในการเจรจาปักปันเขตแดนร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะกับฝ่ายทหารครับ กราบขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอเชิญกรรมการครับ ไม่มีนะครับ คุณเจอะอามิง โตตะทายง ครับ

นายเจอะอามิง โตตะทายง (นราธิวาส) : ท่านประธานที่เคารพ กระผมเจอะอามิง โตตะทายง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ผมใช้เวลาไม่นานครับเรื่องกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง ผมได้ปรับลดของกระทรวงการต่างประเทศไปน้อย เพราะว่าผมให้ความสำคัญกับกระทรวงการต่างประเทศ เพราะกระทรวงการต่างประเทศก็คือหน้าตาของประเทศไทยในการที่จะต้องดูแล แต่ว่าจำเป็นจะต้องปรับลดลงไปนั้นเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมีความสมบูรณ์ก็จำเป็นที่ต้องปรับลด ท่านประธานครับ ที่ผมนี้กั้นขึ้นมาได้ กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ -----

ในกรณีความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมขออนุญาตเรียนว่ากระทรวงการต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ทำความเข้าใจให้กับประเทศโดยเฉพาะโลกมุสลิม ต่อกรณีที่มีสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น จนต่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่คนที่ทำหน้าที่แทนประเทศไทยก็คือกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ชี้แจง ผมถึงกับไม่ใจดำที่จะต้องไปตัดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ แต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากทางกรรมาธิการ ซึ่งในขณะนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องมุสลิมอยู่ในช่วงถือศีลอดและอยู่ในช่วงใกล้ที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ผมไม่ทราบว่ามีทางคณะกรรมการได้เพิ่มเติมและดูแลและซักถามต่อกรณีผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์กับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ละครั้งแต่ละปี โดยเฉพาะในปีนี้น่าจะมีปัญหา เท่าที่ผมทราบมา ผู้คนที่จะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียที่น้อยมาก ประเด็นเหล่านี้ผมไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการได้สอบถามกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ ถ้าได้สอบถาม พอที่จะทราบได้ไหมว่าปีนี้ได้เพิ่มขึ้น ผมถึงบอกว่าหน้าตาของกระทรวงการต่างประเทศจะต้องไปดูแลพี่น้องประเทศไทย ไม่ว่าจะทั้งแรงงาน วันก่อนผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะแรงงานที่ไทยไปทำงานที่สิงคโปร์ก็ได้รับการดูแลจากกระทรวงการต่างประเทศเช่นกัน ผมถึงไม่ใจดำที่จะต้องไปตัดงบประมาณ แต่ผมติดใจทางกรรมาธิการอยู่นิดเดียว ในกรรมาธิการไปปรับลดในส่วนงบของบูรณาการลงไปถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ในงบของค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการต่างประเทศแบบบูรณาการ กระบวนการปรับลดของกรรมาธิการ ผมขอทราบเหตุผลอีกนิดหนึ่งว่าในการตัดงบประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนค่าบูรณาการนั้น ผมไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัตินี้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะเงินค่าบูรณาการจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเขาหรือไม่อย่างไร ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

เชิญท่านวิทยากร

นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
ผม วิทยา บุรณศิริ ในฐานะกรรมาธิการ ต้องขออนุญาตชี้แจงในช่วงสั้น ๆ ก็ขอขอบคุณ  
นะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านจะถามถึง ประเด็นของท่านที่สอบถามเรื่องการปรับ  
ลดนั้นจะกระทบกระเทือนหรือไม่ เรียนตามตรงว่าในส่วนของกรรมาธิการนั้น เรามีอนุ  
กรรมาธิการหลายท่าน แล้วก็ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเรียนตามตรงว่าในส่วน  
ของกระทรวงการต่างประเทศนั้น ใช้ระบบการบริหารการจัดการเรื่องการเงินต่าง ๆ จาก  
กระทรวงอื่น คือไม่ได้แสดงยอดเป็นรายละเอียด เพราะในส่วนที่กรรมาธิการ โดยเฉพาะ  
อนุฯ ได้ปรับลดในส่วนของคุณภาพก็ดี ในส่วนของการใช้ในกิจกรรม ในเรื่องการจัด  
สัมมนาที่ดี หรือเงินด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับหมวดเงินต่าง ๆ ที่อนุฯ ได้ดูแลแล้ว  
ก็ได้รับคำตอบว่าไม่กระทบ เพราะฉะนั้นในส่วนที่กรรมาธิการหลายท่านมีความเห็นตรงนี้  
ผมก็ขออนุญาตนำเรียน

ส่วนของท่านยุคฯ ขออนุญาตนำเรียนท่านว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์  
ซึ่งอยู่ในมาตรา ๑๗ ก็ขออนุญาตให้ท่านดูตรงนั้นอีกทีว่าเรามีทูตพาณิชย์ กรรมาธิการเอง  
ก็เป็นห่วงเช่นเดียวกับท่าน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่ที่ท่านมีความวิตกกังวลนั้น  
จะอยู่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นมีทูตพาณิชย์อยู่ทั่วโลก ก็ขอ  
ความกรุณาใช้ช่องนั้นด้วย แต่อย่างไรก็แล้วแต่ กรรมาธิการจะรับข้อสังเกตของท่านไว้  
ขอขอบคุณครับท่านประธาน

## ๑๕๖

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๖๗/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ท่านสมาชิกไม่มีผู้อภิปรายต่อหน้าครับ ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ  
(พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัตญาณให้สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติในมาตรา ๘ นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิก  
เสียบบัตรนะครับ แล้วก็กดปุ่มแสดงตน ขอเชิญกดปุ่มแสดงตนครับ  
(สมาชิกทำการเสียบบัตรแสดงตน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญท่านเลขาฯ รวมคะแนนครับ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๘๐ ท่าน ถือเป็นองค์ประชุม

## ๑๔๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๖๗/๒

ในมาตรา ๘ มีการแก้ไข ผมจะถามท่านสมาชิกเพื่อลงมติ ท่านผู้ใดเห็น  
ดีกับการแก้ไขของคณะกรรมการให้กดปุ่ม เห็นด้วย ท่านผู้ใดเห็นดีกับการ  
ของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยและคำขอแปรญัตติของผู้สงวนคำแปรญัตติกรณ  
กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย กดออกเสียงกรณาคง กดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ

(สมาชิกทำการเสียงบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
มีท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงมติบ้างไหมครับ ปิดการลงมติครับ ขอเชิญท่านเลขาฯ รวมคะแนน  
ท่านที่เข้ามาไม่ทันไม่เป็นไร เดี่ยวบอกด้วยปากเปล่าได้ครับ ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  
๓๒๒ ท่าน เห็นด้วย ๒๓๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๘๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ ท่าน  
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นดีกับการแก้ไขของคณะกรรมการในมาตรา ๘  
นะครับ

## ๑๔๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๖๗/๓

ขอเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการต่อครับ

นายจเร พันธุ์เปรื่อง (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่แทน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) : มาตรา ๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการแก้ไข  
มีกรรมวิธีการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณสุวโรช พะลัง ครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภา  
ผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  
พรรคประชาธิปัตย์ ครับ ในมาตรา ๙ ผมได้ขอสงวนคำแปรญัตติขอตัดงบประมาณไว้  
๑๕ เปอร์เซ็นต์เหมือนกันกับทุกกระทรวงครับ -----

- ๖๘/๑



ผมมีเหตุผลที่อยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานถาวรทางคณะกรรมการครับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปที่ดินในส่วนที่เพิ่มครับ ซึ่งผมได้เคยอภิปรายแสดงความคิดเห็นไว้ในเบื้องต้นในมาตรา ๓ ถ้าท่านประธานจะได้กรุณาดูในงบประมาณส่วนที่เพิ่มในเล่มที่ ๔ เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ ในเอกสารในส่วนที่ ๒ คือโครงการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ศูนย์การแสดงสินค้า และที่ศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงบประมาณที่ทางคณะกรรมการได้แปร ได้ขอเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เข้ามา ตั้งไว้ในปี ๒๕๕๒ นี้ครับ ๒๕๑ ล้านบาทเศษ จากทั้งหมดเป็นงบผูกพัน ๔ ปี จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๒,๒๑๗ ล้านบาทเศษ ตรงนี้ที่ผมถามท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพวกเรา เป็นตัวแทนของสภาแห่งนี้ครับ ว่างบประมาณลักษณะอย่างนี้ท่านต้องคำนึงเป็นพิเศษ โครงการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติและนิทรรศการที่จังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ครับ ผมไม่ได้เน้นว่าไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ตรงไหนก็ได้ครับในเมืองไทย ประเด็นของปัญหาก็คือ ๑. ทำไมโครงการตรงนี้ต้องเล่นแร่แปรธาตุมาใส่เอาในชั้นกรรมาธิการ เรื่องที่ ๒ ครับ ทางกรรมาธิการนี้ครับได้ศึกษาดูที่ไปที่มาของโครงการนี้ใหม่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ใช่หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากรัฐบาลของอดีตท่านนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร หรือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาในช่วงนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ตั้งงบประมาณมาในส่วนตรงนั้นครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็ปรากฏว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือมีปัญหาข้อขัดข้องบางประการหรือไม่ จนไม่สามารถที่จะนำเงินงบประมาณในส่วนตรงนั้นนั้นะครับมาสร้างศูนย์ประชุมดังกล่าวนั้นได้ แล้วต้องดูต่อไปครับ กรรมาธิการได้ดูต่อไปหรือไม่ว่าโครงการดังกล่าวนี้ในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ต่อมาเขายกเลิกโครงการ แล้วในงบประมาณปี ๒๕๕๒ นี้ครับ ในวาระรับหลักการวาระที่ ๑ ทำไมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงไม่ตั้งงบประมาณมาในวาระที่ ๑ ครับ ลักษณะอย่างนี้ครับเล่นแร่แปรธาตุเขาเรียกว่าหมกเม็ดใหม่ กรรมาธิการได้ดูใหม่ครับว่าหมกเม็ดใหม่ หรือช่วยกันหมกเม็ดให้เขา รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทำไมไม่ดู ที่ผมใช้คำพูดในวันนั้นว่าโหลยโท่ย มันโหลยโท่ยจริงหรือเปล่า รัฐบาลชุดนี้เล่นแร่แปรธาตุแล้วซ่อนเข้ามาในวาระปกติก็ไม่ตั้ง แล้วมาตั้งเอาในวาระที่แปร

## ๑๕๐

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๖๘/๒

งบประมาณมาแปรเพิ่มเติมตรงนี้ครับ ท่านได้ถามภาคเอกชนบ้างไหมว่าโครงการ ๆ นี้ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เขาเห็นด้วยกับโครงการนี้ไหม ท่านได้ศึกษาดูหรือเปล่าว่า ศูนย์ประชุมในขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เขามีกี่แห่ง มี ๑๔ แห่งใช่ไหม เป็นศูนย์ประชุมใหญ่ ๆ ที่บรรจุคนได้ถึง ๑,๕๐๐ คน เป็นอย่างต่ำ ไม่น้อยกว่า ๔ แห่งใช่ไหม ปีหนึ่งมีการแสดงนิทรรศการที่จังหวัดเชียงใหม่หรือในประเทศไทยก็ครั้ง ปีหนึ่งมันมีอยู่ครั้งเดียว แล้วมันคุ้มค่าในการลงทุนไหม แล้วเดิมโครงการนี้ครับใครเป็นคนกำกับดูแลงบประมาณ ธรรมดาการได้เคยดูแลไหม ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทำไมถึงต้องย้ายจากหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งกำกับดูแลอยู่ที่สำนักงานงบประมาณอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาโอนงบประมาณส่วนนี้ในรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหม เพราะเหตุใด -----

- ๖๙/๑

กรรมวิธีการได้ศึกษาหรือเปล่า ชักถามใหม่ และมันมีความจำเป็นอะไรที่จำเป็นยิ่งยวดถึงต้องมาในงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ ถามว่ามติ ครม. ของรัฐบาลชุดนี้ทางกรรมวิธีการได้ดูหรือเปล่าครับ รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเคยเสนอต่อ ครม. มีหรือไม่มีที่บอกว่าขอให้โครงการดังกล่าวนี้ให้ภาคเอกชนเข้าไปดำเนินการ เพราะขณะนี้ก็เป็นที่ทราบอยู่ครับค่าวัสดุต่าง ๆ มันขึ้น ค่าก่อสร้างต่าง ๆ มันเพิ่มอีก ๑๕ ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลไม่ควรเสี่ยงการลงทุน เพราะลงทุนไปแล้วกลัวจะเป็นอนุสาวรีย์ ไม่คุ้มค่าในการลงทุน รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเสนอ ครม. ว่าควรสนับสนุนภาคเอกชนให้มาลงทุนและมติ ครม. ก็ยังไม่ชัดเจนเลยจะให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐมาลงทุนร่วมกันหรือให้ภาคเอกชนลงทุนฝ่ายเดียว อยู่ระหว่างศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเร่งรีบไปไหนครับ รีบไปทำอะไร ไฟจะไหม้ บ้านท่านหรือครับ กรรมวิธีการพิจารณาอยู่ตรงนั้น ต้องเอาโครงการดังกล่าวนี้รีบใส่เข้าไป ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท จากงบประมาณเดิมเพียง ๑๘,๐๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง แล้วก็ยังสร้างไม่ได้ด้วย มีผลกระทบหลากหลายต่าง ๆ หรือว่าสิ่งที่สร้างตรงนี้เพราะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องเขยท่านนายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ผลักดันครับ ผมมีรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ครับ และเป็นเอกสารที่ผมบอกได้เลยครับ ว่าทางคณะกรรมการนำที่จะทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าวว่ามาจากแรงผลักดันของใคร มันมีหนังสือของท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ ทำมาบอกว่าที่จะชะลอโครงการนี้ไปก่อน ไม่ต้องชะลอแล้วให้รีบผลักดันเข้ามาในงบประมาณปีนี้นี้ เอกสารเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่หนังสือ นร. ๐๑๑๖/๔๔๐ และในหนังสือดังกล่าวบอกว่าไม่ต้องชะลอโครงการดังกล่าวนี้ไว้อีกแล้วให้รีบจัดสรรงบประมาณไปเลย และคนลงนามคือใครครับ ที่ผมต้องถามตรงนี้เพื่อให้เห็นครับว่าเวลาผมขอ เวลาที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอลงหีบน้ำมันปาล์มแล้วไม่ให้แต่พอมาย่างนี้ อยู่ ๆ ก็เล่นแร่แปรธาตุและโผล่ขึ้นมาแล้วกรรมวิธีการไปนั่งทำอะไรกันอยู่ครับ หลับ ๆ ตื่น ๆ ผ่านไป ๒,๒๐๐ กว่าล้านบาท หรือมีคนหนึ่งคนใดมีเปอร์เซ็นต์ในการอนุมัติ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ มีจริงหรือไม่ตามที่ เป็นข่าวเล่าลือกัน ตรงนี้กรรมวิธีการต้องดูแลแทนพวกผมสิครับ ตรงนี้กรรมวิธีการต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า

## ๑๕๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๖๙/๒

ในการลงทุนให้ผมสิครับ เพราะเงินที่ลงไปทั้งหมดมันเป็นการใช้เงินภาษีอากรของประชาชน มันไม่ใช่เงินภาษีอากรของท่านประธานหรือของผมเพียงคนเดียว แต่มันเป็นหยาดเหงื่อของพี่น้องประชาชนเก็บภาษีมาแล้วงบประมาณปี ๒๕๕๒ ก็รู้อยู่เป็นงบประมาณดุล ต้องไปกู้เขามาตั้ง ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วมันเร่งรีบอะไรต้องทำในช่วงนี้สิ่งที่ควรใส่ สิ่งที่ควรทำ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เกษตรกรของพี่น้องประชาชน คนหนุ่มมากก็ไม่ให้ หรือว่าวันนี้กรรมวิธีการเสียส่วนใหญ่มันไม่ใช่ของประชาธิปไตยก็เลยไปลงที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนั้นหรือครับ ผมไม่อยากจะพูดคำลักษณะอย่างนี้ มันดูถูกกันเกินไป ดูเหมือนว่าไม่ให้เกียรติคณะกรรมการ แต่ว่าผมจำเป็นต้องพูดในบางครั้ง

- ๗๐/๑

## ๑๕๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๗๐/๑

ก็อยากจะรู้เหตุผลเหมือนกันครับ ผมถามตั้งแต่วางมาตรา ๓ มาแล้วก็ไม่มีคำตอบ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับ ในเบื้องต้นครับว่าคำถามที่ผมถามไปทั้งหมดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำตอบจากคณะกรรมการการชุดนี้ ไม่ใช่ท่านประธานถาม กรรมการการจะตอบไหม พักหน้าผ่าน อย่างนั้นไม่ได้นะครับ ท่านเป็นตัวแทนของสภา ท่านต้องไปศึกษาโครงการถึงที่มาที่ไปปรับลดโครงการนั้นเพราะอะไร ใสโครงการนี้ไปเพราะอะไร มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาอยากจะได้งบประมาณนี้ใจจะขาดจริงหรือเปล่า หรือมีใครอยู่เบื้องหลังงบประมาณตรงนี้ มีมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังโครงการนี้มีหรือไม่ ดันเข้าไปเสร็จแล้ว ผัดกันกันหนักหนา รอวันนี้ตอนเช้าท่านนายกฯ สมัครงจะยุบสภา กลัวนักกลัวหนาว่างงบประมาณจะไม่ผ่านสภา ในวาระที่ ๓ ทำไม่หรือครับ ผ่านวาระที่ ๓ ไปแล้ว ความสำเร็จของงบประมาณฉบับนี้เสร็จ ที่ตกลงกันได้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ จะได้ในโครงการใหญ่ ๆ ลักษณะอย่างนี้หรือครับ กรรมการการต้องดูให้ผม เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมกราบเรียนต่อท่านประธานตรงนี้ต้องมีคำตอบในวันนี้นะครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการชุดนี้คงจะให้เกียรติกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์แทนพี่น้องประชาชน สิ่งที่คุณควรให้ท่านไม่ให้ สิ่งที่มีมือที่มองไม่เห็นโผล่เข้ามาท่านก็จับยึดใส่เข้าไป ลักษณะอย่างนี้ท่านต้องมีความโปร่งใส ท่านต้องมีความชัดเจนถึงที่มาที่ไปของโครงการ ศูนย์ประชุมนานาชาติและนิทรรศการที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : มีท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปราย ผมจดเรียงตามลำดับการยกมือไว้ นะครับ คุณชนินทร์ รุ่งแสง คุณเรวัต อารีรอบ คุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ คุณเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ คุณทศพร เทพบุตร และคุณสมบุญรณ์ อุทัยเวียนกุล นะครับ เชิญคุณชนินทร์ รุ่งแสง ครับ

นายชนินทร์ รุ่งแสง (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณท่านประธานครับ ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม ชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๑๒ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ที่เสนอแปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องเรียนว่าในสถานการณ์อย่างนี้จริง ๆ แล้วก็ต้องเป็นห่วงในเรื่องของภาวการณ์ท่องเที่ยวที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

แต่ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องของการทำงานที่จะผูกพันไปในระยะยาว เพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับลดจึงเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลที่จะต้องมาหารือคุยกัน ในส่วนที่ท่านผู้อภิปรายได้จบไปจริง ๆ แล้ว ผมเองก็มีส่วนข้องใจและติดใจก็คงจะไม่ลงไป ในรายละเอียดอีก เพราะจริง ๆ แล้วอย่างที่ได้อภิปรายไปแล้วว่าเป็นโครงการที่มีการต่อเนื่องผูกพันมาปี ๒๕๕๑ แต่ว่าในปี ๒๕๕๒ กับไม่ได้ใส่ไปในงบประมาณเป็นการแปรญัตติก็เป็นเรื่องที่น่ากังขาอยู่ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ยังจะขอพูดในประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่แน่ใจว่าทางกรรมาธิการได้มีการซักถามตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับงบการท่องเที่ยวหรือไม่ ในปัจจุบันผมคิดว่าคงจะไม่ต้องพูดกันมากกว่า มันเกิดเหตุการณ์ที่มีสถานการณ์ที่เลวร้ายทำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว คงจะเป็นบาปของใครคนใดคนหนึ่งก็คงจะต้องใช้สำนึกและก็รู้กันอยู่ในใจว่าใครเป็นผู้ที่สร้างสถานการณ์ คงจะไม่ต้องพูดกันมาก ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าจากการตรวจสอบเรื่องของตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจากข้อมูลนี้ ก็แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอยู่ แต่ว่าจริง ๆ แล้วในอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีอัตราส่วนที่ลดลงนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัตราค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหัว ถึงแม้เพิ่มขึ้นก็จริง ผมเข้าใจว่าทางกรรมาธิการก็คงจะได้รับการชี้แจงอย่างนี้เหมือนกันว่า สถิติต่าง ๆ นั้น มีการเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากลงไปรายละเอียดแล้ว ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องตัวเลขเชิงคุณภาพหรือเปล่า เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องมาตรวจสอบกันว่าประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลการท่องเที่ยวนั้นทำงานกันอย่างไรจริงจังก่อนขนาดไหน -----

ผมเองอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลก แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะว่าผู้ที่ดูแลการท่องเที่ยวนั้นมันมีอยู่หลายส่วน ซึ่งจริง ๆ แล้วในชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เองก็เคยทักท้วงอยู่บ่อย ๆ ว่าการท่องเที่ยวควรจะต้องการแบ่งส่วน แยกส่วนกันทำงานให้ชัดเจน แต่ว่าในขณะนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผมต้องปรับลดงบประมาณก็ เพราะว่าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการท่องเที่ยวนี้มันดูเหมือนจะมากเกินไปนะครับ จริง ๆ แล้วตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งกระทรวงนั้นเราก็มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตลาด มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมาดูแลอีกส่วนหนึ่ง แล้วยังมีในส่วนของสำนักนายกฯ ที่มีองค์กรอิสระตั้งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ต้องเรียนว่าแต่ละส่วนเหล่านี้ยังมีอีกนะครับ จริง ๆ แล้วมีบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นบริษัทลูกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี้มากมาย ต้องเรียนว่าบริษัทหรือองค์กรเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณเช่นกัน แล้วถ้าหากไปเปิดดูภารกิจ พันธกิจต่าง ๆ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่า เหมือนกับก๊อปปี้ (Copy) ลอกกันมาเขียน เพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็จะเป็นการที่ซ้ำซ้อนกันในเรื่องของการทำงาน จริงอยู่ ถ้าหากมีผู้ที่รับผิดชอบเยอะแล้วมาช่วยกันทำงานก็คงไม่มีปัญหา แต่ว่าที่ผ่านมากลายเป็นว่ามีหน่วยงานเยอะ แต่ว่าไม่ได้แย่งกันทำงาน กลายเป็นแยกกันทำงาน แต่ว่าถึงเวลาเมื่อมีสถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็มาแย่งกันเอาหน้าอีก เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวจะต้องไปดูแลในการบูรณาการงานการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพ ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะว่างบประมาณส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวนั้นตั้งมาก็คือในเรื่องของการทำการตลาด แนนอนที่สุดว่าการตลาดนั้นก็หมายถึงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์โฆษณา แล้วก็จากตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่างบประมาณทั้งหมดมีแค่ ๑๒ เพอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ไปดูแลเรื่องของการพัฒนาอนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยว และเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งกับเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ แล้วก็เขียนไว้ในนโยบายว่าอยากจะพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่ง ที่การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว หรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวต้องไป

## ๑๕๖

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นักสิทธิ ๗๑/๒

พิจารณาว่าเราจะต้องปรับวิธีการทำงาน ปรับกระบวนการทัศนคติในการทำงาน ไม่ใช่เน้นในเรื่องการตลาดนำ เพราะว่าสถิตินี้เป็นตัวฟ้องนะครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มีการจับจ่ายใช้สอยนั้นน้อยลง และสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องไปพิจารณาบททวนก็คือเรื่องของสถิติที่จะต้องมาดูกันว่าการท่องเที่ยวนั้นมีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพขนาดไหนก็คือนักท่องเที่ยวที่ไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ นักท่องเที่ยวที่ดูโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจจะติดใจในกลยุทธ์ในการตลาดของเรา เขาสนใจที่จะมาเที่ยวก็เพราะว่าภาพฝัน ภาพโฆษณาที่เราไปสร้าง แต่ว่าถึงเวลาแล้วจริง ๆ แล้วมันเป็นของจริง ทางด้านกายภาพ ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งที่เราโฆษณานั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ตรงนี้ต้องไปดูด้วยว่าสถิติของคนที่กลับมาแล้วมีความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวของเรานั้นมีมากน้อยขนาดไหน มันเป็นอย่างนี้จะชี้ให้เห็นถึงว่าการท่องเที่ยวของเรานั้นมีการพัฒนาแบบยั่งยืนจริงหรือเปล่า สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญ สนใจและจะต้องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวก็คือท้องถิ่น ผมคิดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการตลาดมากเกินไป ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผมถามหน่อยว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามา ไปตามสถานที่ต่าง ๆ เขาเจอใครครับ เขาไม่ได้เจอโฆษณานะครับ เขาเจอประชาชนในท้องถิ่น เขาเจอสถานที่ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องดูแลรักษา เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าหากการท่องเที่ยวไม่สามารถยึดโยงกับประชาชนในท้องถิ่นได้ ไม่สามารถที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้ผมคิดว่าคงจะไม่มีที่ยั่งยืน คงจะไม่ถึงจุดหมายในจุดประสงค์ที่รัฐบาลตั้งไว้ ที่จะให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้-----



เราคงจะทำแบบไฟไหม้ฟางฉาบฉวย ถึงเวลาโลว์ ซีซั่น (Low season) ถึงเวลาการท่องเที่ยวตก เราก็มีการประชาสัมพันธ์ ต่อไปใช้โฆษณาเข้าไป เพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยน แทนที่จะมองข้างนอกแล้วค่อยกลับมามองข้างใน เราต้องมอง เราต้องทำงานจากข้างในและไปหาข้างนอก ท่านประธานที่เคารพครับ แต่อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าสถานการณ์ก็พอที่จะไม่สายเกินไป เพราะว่าที่จริงแล้วมาดูสัดส่วนการตลาดของเรากับภายในเอเชียแปซิฟิกด้วยกันก็มีการลดลงอยู่ไม่มาก คือจาก ๙ เปอร์เซ็นต์มาเหลือ ๘ เปอร์เซ็นต์ จริง ๆ แล้วผมคิดว่าภายในปี ๒ ปี ถ้าหากเราทำกันจริง ๆ จัง ๆ สัดส่วนการท่องเที่ยว ส่วนแบ่งการตลาดก็คงจะไม่ลดลงมากกว่านี้ ถ้าหากเราเข้าใจและ ก็เข้าถึงกันจริง ๆ กับการแก้ไขปัญหา ในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบัน ผมคิดว่าเป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่รัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ทำอย่างไรให้สถานการณ์นั้น คลี่คลายไปในทางที่ดี ผมคิดว่ารัฐบาลคงจะต้องเร่งในการตัดสินใจ อย่างแรกเลย ผมอยากจะทำให้รัฐบาลต้องถอยห่าง รัฐบาลต้องพยายามที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าไปมีส่วนผลักดันให้การชุมนุมอะไรก็แล้วแต่มีการเผชิญหน้ากัน ผมคิดว่าเรื่องนี้อย่างที่เรียน ก็รู้อยู่แก่ใจว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลัง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องแสดง ท่าทีที่ชัดเจนและไม่เข้าไปมีส่วนร่วม อย่างที่ ๒ ในฐานะที่เป็น ส.ส. กรุงเทพฯ ผมคิดว่า การประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯ นั้นมีผลกระทบกับวิถีชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็น พ.ร.ก. ที่เขาเรียกกันว่า ลูกกระเบิดดำน ก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นความหวาดผวา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้รัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหา แล้วทำอย่างไรให้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ให้เร็วที่สุด แต่อย่างไรผมคิดว่า ปัญหาตรงนี้จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ มันไม่มีทางอื่นหรอกครับ ผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้เสนอแนวทางที่แก้ไขไปแล้วว่าเราจะต้องเสียสละ ก็เหลือแต่การตัดสินใจของทาง รัฐบาลเท่านั้นเองว่าจะตัดสินใจอย่างไร เราจำเป็นจะต้องเจ็บกันทั้งคู่เพื่อที่จะให้ สถานการณ์คลี่คลายออกไป และก็เรียนว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีอยู่พรรคเดียวครับ ก็อยากจะฝากไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลอีก ๕ พรรคด้วยว่า ถึงเวลาแล้วครับผมคิดว่า พรรคประชาธิปัตย์เองไม่ได้ชวนท่านมาร่วมรัฐบาล แต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ชวนพวกท่าน มาเสียสละ ทำเพื่อชาติทำเพื่อการท่องเที่ยว ผมคิดว่าถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้

## ๑๕๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สาริศา ๗๒/๒

งบประมาณที่ให้ไป ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็คงไม่คุ้มค่า ถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้  
งบประมาณแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ควรจะให้ไป เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก่อนที่รัฐบาลจะ  
มาใช้งบประมาณเพื่อการท่องเที่ยว ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างจริงจังและจริงจัง  
ต่อไปด้วย ขอขอบคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณเรวัต อารีรอบ ครับ

นายเรวัต อารีรอบ (ภูเก็ต) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  
นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ ผมเป็น  
ผู้หนึ่งที่ได้เป็นผู้แปรญัตติในมาตรา ๙ ตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ท่านประธานครับ ผมได้ปรับลดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้ ๕ เปอร์เซ็นต์  
เท่านั้น หากคำตอบของกรรมาธิการเป็นที่น่าพอใจ ผมเองไม่ตั้งใจในการปรับลดครั้งนี้  
แต่เท่าที่ผมได้มีโอกาสดูงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ทางรัฐบาลจัด  
ให้น้อยมาก แต่ผมเป็นผู้แปรญัตติโดยขอตัดงบประมาณนั้น เพราะรัฐบาลตั้งงบไว้  
ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง ท่านประธานครับ อย่างไรก็ตามจังหวัด  
ภูเก็ตของกระผมเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแห่งอันดามัน ทางรัฐบาลไม่มีแนวคิด  
ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ท่านประธานครับ ทางรัฐบาล  
ต้องรีบแก้ไขปัญหาที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้ครับ วันนี้โชคดีครับในสภาของเรามี  
ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมานั่งฟังอยู่ด้วย -----

ผมก็ขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีด้วยว่า ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขคือปัญหาที่ ๑ คือปัญหาเรื่องขยะ ที่ผมได้กล่าวมาในสภาแห่งนี้หลายครั้งแล้วครับ ปัญหาที่ ๒ คือปัญหาโรคติด ๓ วันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนี้เหมือนกับกรุงเทพมหานครไปแล้วครับ และปัญหาที่ผมจะฝากนี้เป็นปัญหาสุดท้าย เรื่องความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว ท่านทราบไหมครับว่าประชากรในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่ ๓๓๐,๐๐๐ คนก็จริง แต่ยังมีพี่น้องทั่วประเทศที่เข้าไปอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ๗๕ จังหวัด ผมคิดว่าโดยประมาณสัก ๓ แสนกว่า นอกจากนั้นยังมีแรงงานต่างด้าวพม่า มอญ ลาวอีกเกือบแสนคน นักท่องเที่ยวปีหนึ่งประมาณ ๔ - ๕ ล้านคน มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อความปลอดภัยครั้งนี้ตั้งแต่ยศพลตำรวจจนถึงผู้บังคับการ ประมาณ ๑,๒๐๐ กว่าคนเท่านั้นเอง ท่านลองหารตัวเลขดูว่าใน ๑ เดือนนี้มีคนอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนี้เกือบล้านคน มีเจ้าหน้าที่เพียงแค่นี้ นอกเหนือจากนั้น ผมมองถึงว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเหมือนกับลูกที่ทำรายได้ส่งให้กับพ่อแม่ใช้ แต่มา ณ วันหนึ่งลูกป่วยเป็นอย่างไรครับ ต้องดูแลตัวเอง ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังกรมการ ไปยังรัฐบาลว่าปัญหาที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ช่วยรีบแก้ไขเถอะครับ เพราะถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาของการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจะสร้างรายได้ให้กับรัฐคงจะมีปัญหาต่อไป กราบขอบพระคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ครับ

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานคะ ดิฉันได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ลง ๕ เปอร์เซ็นต์ จริง ๆ แล้วในส่วนตัวของดิฉันนี้ดิฉันคิดว่ากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งเป็นกระทรวงหลักที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศนั้น สมควรที่ได้รับงบประมาณมากกว่านี้ แต่ที่ต้องปรับลดนั้นเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถแปรญัตติเพิ่มได้ ก็ปรับลดอย่างเดียว เพื่อที่จะได้มีโอกาสมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในส่วนที่ดิฉันอยากจะได้แสดงความคิดเห็นในส่วน of กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

ท่านประธานคะ จริง ๆ แล้วดิฉันก็ทราบว่าการท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่การทำหรือบริหารจัดการ  
 เรื่องการท่องเที่ยวอยู่แค่เฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวฯ อย่างเดียว ยังมีหลายกระทรวง  
 ที่มีหน้าที่เสริมในเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันได้เคยอภิปรายไว้ตั้งแต่ในช่วงรัฐบาล  
 แถลงนโยบายแล้วก็ในช่วงที่งบประมาณเข้าในวาระแรก แต่ว่าแม้จะได้อภิปรายแล้วดิฉัน  
 ก็ได้รอดูว่าสุดท้ายแล้วในช่วงที่กรรมาธิการงบประมาณได้พิจารณางบประมาณนั้น ได้ให้  
 ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร ท่านประธานคะ มาดูในส่วนของงบประมาณ  
 ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ประมาณ ๔,๔๓๙ ล้านบาท ซึ่งเท่าที่ดูจากสัดส่วน  
 ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้ไม่ถึง  
 ๑ เปอร์เซ็นต์เลย แต่ความคาดหวังของรัฐบาลวันนี้บอกว่าจะได้รายได้  
 จากการท่องเที่ยวถึงประมาณ ๘ แสนล้านบาท ดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าเป็นการหวังผลเลิศ  
 เกินไปหรือไม่ ท่านประธานคะ ดิฉันมองว่าวันหนึ่งงบประมาณที่ได้ แม้ดิฉันจะมองว่าน้อย  
 แต่ดิฉันก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่กรรมาธิการงบประมาณจะต้องให้ความสำคัญเมื่อเพิ่มให้เขา  
 ไม่ได้ก็ต้องให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณนี้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด ดิฉัน  
 มาดูว่าการใช้งบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา-----

ท่านประธานคะ ถ้าจะให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องมีการบูรณาการ การท่องเที่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างที่ดีฉันได้เรียนเบื้องต้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงคมนาคม ซึ่งเรื่องนี้ท่านประธานคะ เป็นที่รับรู้กันทั่วไปของคนในประเทศนี้ว่าการท่องเที่ยวต้องมีการบูรณาการ จนถึงขั้นมีการเสนอพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาตินี้ก็ผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เหมือนเป็นการบูรณาการการท่องเที่ยวของประเทศ เพราะว่าคณะกรรมการนั้นประกอบด้วยท่านนายกฯ เป็นประธาน แล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมกันอยู่ตรงนี้หมด ทีนี้ดิฉันคิดว่าตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่าน มีผลบังคับใช้จนถึงวันนี้ท่านประธานคะ ๗ เดือนแล้วคะ ๗ เดือนแล้ว ที่ดิฉันยังไม่เห็นการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้เลย แล้วดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเฉพาะในส่วนของปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีหน้าที่เป็นเลขานุการ ทำไมไม่มีการพยายามที่จะเรียนท่านประธานหรือทางกรรมาธิการให้มีการผลักดัน ให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้ เพราะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ท่านประธานคะ เป็นคณะกรรมการที่จะต้องวางนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หมายความว่าประเทศไทยเรานั้นจะมีการท่องเที่ยวอย่างไรเราต้องวางให้เป็นนโยบายว่าจะทำอย่างไร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจะทำอย่างไร แผนปฏิบัติการจะทำอย่างไร ดิฉันมองว่าถ้าเราทำได้ทำเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้าดิฉัน ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่าน ท่านสุวโรช พะลัง ที่บอกว่าศูนย์ประชุมที่เชียงใหม่มีความจำเป็นไหมที่จะต้องสร้าง วันนี้ที่เชียงใหม่มีศูนย์ประชุมมากมาย นักท่องเที่ยวที่จะไปยังไม่เพียงพอที่จะให้ศูนย์ประชุมนั้นได้รองรับ คือหมายความว่ามันดันเกินความต้องการ แต่ก็ยังมีการนำงบประมาณไปสร้างศูนย์ประชุมท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ ถ้าเรามีนโยบายที่ชัดเจนมันคงไม่เป็นอย่างนี้ ดิฉันมองว่าเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเพราะ

ขอภัยที่จะต้องพูด เพราะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ เพราะท่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นคนเชียงใหม่ ถึงดึงงบประมาณนี้ไปสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติที่เชียงใหม่ ทั้ง ๆ ที่ ในขณะนั้นท่านประธานคะ การศึกษาความคุ้มค่าของการที่จะสร้างศูนย์ประชุม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในประเทศนั้น มีผลการศึกษาชัดเจนว่าที่ภูเก็ต โดยเฉพาะในภาคใต้อันดามันนั้น เป็นพื้นที่ที่คุ้มค่าที่สุด เพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศนั้น ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากฝั่งอันดามัน แต่สุดท้าย เมื่อไม่มีแผนการท่องเที่ยว ไม่มีนโยบายการท่องเที่ยวที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้จึงถูกเปลี่ยนไป ตามความพอใจของผู้บริหารในขณะนั้น ดิฉันถึงเรียกร้องว่าการใช้งบประมาณ ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะต้องมีการบูรณาการ โดยเฉพาะการจัดทำแผน ในรายการท่องเที่ยวให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อที่การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศจะได้ ไปในทิศทางเดียวกัน แล้วเราก็จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ วันนี้ ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ไปไกลแล้วคะ ท่านประธานคะ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เขาไปกันไกล แต่ของเรายังเลือกที่รักมักที่ชังกันอยู่ อย่างใช้พรรครัฐบาล ก็ให้งบประมาณ ยังไม่ใช้พรรครัฐบาลก็ไม่ให้ อย่างนี้ดิฉันเห็นว่าไม่ถูกต้อง ส่วนที่ ๒ ที่ดิฉันอยากให้กรมการได้เข้าไปดูแล แต่ว่าสุดท้ายดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้ดูแล ละเอียดรอบคอบแค่ไหน นั่นก็คือในส่วนของโครงการที่ไม่ควรจะต้องมี ท่านประธานคะ เพราะวันนี้มันมีหลายส่วนที่เราดูแล้วไม่เป็นประโยชน์ ดิฉันว่าต้องยอมคะ เจ็บก็คือเจ็บ แต่เราจะปล่อยลากไปอย่างนี้ดิฉันว่าไม่เกิดประโยชน์ โครงการแรกที่ดิฉันอยากจะทำถึง ก็คือโครงการไทยแลนด์ ไพริวิลิจ การ์ด (Thailand Privilege Card) โครงการนี้ ถ้าท่านประธานจำได้ รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะให้มี ๑ ล้านสมาชิก เพื่อที่จะได้เป็นการระดมทุน เข้ามาเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ท่านประธานคะ จนถึงวันนี้ปี ๒๕๕๑ แล้ว เรามีสมาชิกไม่เกิน ๓,๐๐๐ ราย-----

แต่ว่าประเทศชาติเราต้องรับสภาพที่จะต้องไปรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้เขามีสิทธิพิเศษในการเข้าเมือง ให้เขามีสิทธิพิเศษในการลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศ นอกเหนือจากสิทธิที่คนไทยมีอีกด้วยซ้ำ แต่เราได้มาแค่นี้จะไม่เกิน ๓,๐๐๐ สมาชิก ถ้ามองว่าวันนี้คุ้มไหม ดิฉันเชื่อว่าถ้ากรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจริง ๆ ก็ต้องตอบได้ว่ามันไม่คุ้มกับความสูญเสียที่ประเทศเราต้องเสียไป ท่านน่าจะตั้งใจแข็ง อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณา ดิฉันมองว่าวันนี้เรื่องนี้ควรจะยกเลิกได้แล้ว เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับประเทศ วันนี้ประโยชน์ดิฉันมองดูจากรายงานเอกสารที่ทางกรรมการได้ส่งให้กับดิฉันดู ดูแล้วประโยชน์ไปตกอยู่ที่ผู้ที่ทำหน้าที่ขาย ก็คือโบรกเกอร์ (Broker) ที่รับไปขายแค่นั้นเป็นการได้ค่าคอมมิชชั่น (Commission) แค่นั้นเอง ไม่มีประโยชน์กับประเทศ แถมนายยังต้องเสี่ยงประมาณในการที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกมากมาย ดิฉันจึงอยากให้ท่านกรรมการได้ไปดูรายละเอียดในเรื่องโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนโครงการที่ ๒ ท่านประธานคะ โครงการไทยจัดการลงสเตย์ (Long stay) โครงการนี้จริง ๆ มีความตั้งใจที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาพักนักระยะยาว ในช่วงนั้นเป้าหมายของเราคือประเทศญี่ปุ่น เพราะประเทศญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุจำนวนมากและพื้นที่เขาไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้สูงอายุเหล่านี้ จึงมีความต้องการที่จะให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ออกมาพักในต่างประเทศ ซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศเรา แต่ท่านประธานคะตั้งแต่วันที่เราก่อตั้งบริษัทไทยจัดการลงสเตย์ เราไม่ได้สร้างหรืออำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกลุ่มนี้เลย เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รองรับ เราถึงสู้ประเทศอื่น ๆ ที่เขาได้จัดการเรื่องนี้ด้วย เราไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เยอะ แล้วโดยเฉพาะปัจจุบันท่านประธานคะ ประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าการที่จะให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คือผู้สูงอายุกลุ่มนี้ออกไปพักนักระยะยาวไปใช้เงินใช้ทองในประเทศเพื่อนบ้านนั้นทำให้เขาสูญเสียเงินออกนอกประเทศจำนวนมาก นโยบายเขาเปลี่ยนแล้วคะ ก็คือเขาจัดการดูแลผู้สูงอายุของเขาในประเทศของเขาเอง วันนี้ดิฉันมองว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายดิฉันก็ยังเห็นควรว่าท่านกรรมการต้องไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของดิฉัน

ดิฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้ทั้ง ๒ บริษัทนี้ยังใช้งบประมาณของประเทศอยู่ อยากให้ท่านพิจารณาอีกครั้งนะคะ ดิฉันจึงขออนุญาตที่จะแสดงความไม่เห็นด้วย ขอบคุณค่ะ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

คุณทศพร เทพบุตร ครับ

นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม ทศพร เทพบุตร ประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต ผมเป็นผู้หนึ่งที่เสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยความไม่เห็นด้วยกับการจัดงบประมาณของกระทรวงเป็นหลัก ผมได้ทบทวนอ่านดูงบประมาณของกระทรวงมา แล้วก็ได้อุทธรณ์การได้ไปปรับลดมาแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการปรับลดของทางกรมการ เนื่องจากว่าปรับลดน้อยเกินไป เพราะเมื่อดูไปแล้วงานที่เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงตามหน้าที่พันธกิจ กระทรวงยังไม่ได้ทำ กระทรวงมีหน้าที่ชัดเจนที่จะต้องดูแลพัฒนาฟื้นฟูและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผมไม่เห็นมีเลย นอกจากนั้นยังต้องมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการตลาดแน่นอนบทบาทหน้าที่นี้ต้องถ่ายเทไปให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้ว นอกจากนั้นการสร้างส่งเสริมและรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ เรื่องนี้บกพร่องอย่างมากและจะไปโทษใครไม่ได้เลยนอกจากโทษการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีกำลังผลใช้งบประมาณไปเป็นจำนวนมากและผมก็เห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มาโดยตลอด ที่ร้ายแรงที่สุดฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย ชาวต่างประเทศมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อย ตลอดระยะเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นข่าวของกรมการออกมาพูดเรื่องที่มีคนเป็นชาวอยู่ในตลาดเลย---



ว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างไร ผมจึงอยากจะถามทางกรรมาธิการว่า ท่านดูแลงบประมาณที่ผ่านไปแล้วไปอย่างไรกันบ้าง นอกจากนั้นเรื่องในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งเรายอมรับได้เลยนะครับว่ากว่า ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งสิ้น แต่วันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เองได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดแล้วไปสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก ซึ่งได้ทำหน้าที่ได้อย่างเลวร้ายมาก แทนที่จะส่งเสริม แทนที่จะสนับสนุน กลับไปทำตัวเป็นอุปสรรค นอกจากเป็นอุปสรรคแล้วยังไปสร้างปัญหา สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ สปา เป็นต้น แล้วในเมื่อทำตนอย่างนี้ก็น่าที่จะต้องปรับลดงบประมาณให้มันเยอะ ๆ เพื่อที่จะได้หาวิธีปรับปรุงตัวเองกันเสียบ้าง ผมยังหวังว่าหน้าที่ภารกิจหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จะทำหน้าที่ได้ดี เพราะอย่างน้อยก็ยังสามารถช่วยเอาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยได้มากหรืออย่างน้อยก็ช่วยทำให้คนไทยได้หมุนเวียนกันไปเที่ยวในประเทศไทยกันได้มากขึ้น แต่ถ้าทางการท่องเที่ยวฯ ทำงานได้ดีแต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลับทำตนเป็นผู้ที่เป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยวเสียเอง อย่างนี้จะเป็นภาระอันใหญ่หลวงของรัฐบาลนี้เป็นอย่างมากทีเดียว ผมขอยกตัวอย่างนะครับ เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้าส่วนมีหน้าที่จะต้องไปออกใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมััคคุเทศก์ ซึ่งเขาต่อกันสองปีครั้ง เก็บเงินเขาก็ถ้าเป็นบริษัททัวร์ก็ต้องมีเงินประกันอยู่ที่ประมาณ ๑ แสนบาทต่อบริษัททัวร์ ๒ ปีก็ไปต่อใบอนุญาตที่ เดิมเป็นงานที่ไปฝากทำกันอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เามาทำเอง แล้วก็ป็นภาระอย่างมาก เพราะเจ้าหน้าที่ที่มาทำก็ใหม่ เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มี นอกจากใหม่และไม่มีแล้วยังเที่ยวจู้จ้าน ขอใช้ค่านี้อยู่กันจู้จ้านเอาเสียมาก ๆ ด้วย ไปบังคับว่าสปาที่ไปตั้ง คือไปให้เขาช่วยกันขายตามเคาน์เตอร์ (Counter) ทัวร์ต่าง ๆ เมื่อสปาเหล่านั้นหรือร้านอาหารเหล่านั้นส่งรถไปรับนักท่องเที่ยวจากโรงแรมก็บอกว่าเข้าประเภทจะต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทนำเที่ยว ต้องไปเสียเงินเพียงแค่เพื่อเอารถคันหนึ่งไปรับนักท่องเที่ยวมาใช้บริการร้านอาหารหรือมาใช้บริการสปา ต้องเสียเงินประกัน ๑ แสนบาท ไม่เคยมีพอผู้ประกอบการไปถาม เจ้าหน้าที่กลับบอกว่ากฎหมาย

มีการตีความใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง ผมก็เลยจำเป็นจะต้องลงไปซักไซ้ไล่เลียงหาความจริงกันออกมา ปรากฏว่าตีความกันไปเอาเองในบรรดาเจ้าหน้าที่นั่นแหละ กฎหมายไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะใช้กันมานานแล้ว เพียงแต่เมื่อก่อนคนที่บังคับใช้เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่พอวันนี้มากลายเป็นกระทรวงการท่องเที่ยว ขึ้นมาก็มีการแปลความกฎหมายให้มันเป็นปัญหาภาระกับผู้ประกอบการและสร้างภาระกับเขามากขึ้นผู้ประกอบการเขาร้องกันมาทั้งนั้นล่ะครับว่า ในยุคนี้สมัยนี้เกิดอะไรกันขึ้น และกรรมการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานนี้เพียงนิดหน่อย ๔ ล้านกว่าบาทเอง หน่วยงานนี้มีเจ้าหน้าที่เยอะมากนะครับแล้วก็สร้างปัญหากับเอกชนเขาเยอะมาก ผมต้องวิงวอนเลยนะครับว่าถ้ากรรมการยังทำอะไรไม่ได้ก็ก็ต้องขอไปทางเจ้ากระทรวงแล้วล่ะครับที่จะต้องหันมาดูแล

นอกจากนั้นเป็นที่ตกใจ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้าที่เชียงใหม่อยู่ ๆ ก็โผล่ออกมา ส.ส. หลายท่านได้พูดแล้ว แต่มันไม่สำคัญหรอกครับว่าจะไปขึ้นที่เชียงใหม่ ไปขึ้นที่ไหน ขึ้นที่กรุงเทพฯ อีกสักแห่งก็ไม่สำคัญ แต่สำคัญมันคือว่าขึ้นมาแล้วมีคนใช้ไหม มันจะเจ๊งอีกไหม ที่คนเขาต้องการให้มีมาก ๆ อย่างเช่นที่ภูเก็ตไม่ได้สร้าง แต่ไม่เป็นไรนะครับ ถ้ากรรมการจะยินยอมให้งบประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาทไปสร้าง ศูนย์ประชุมที่เชียงใหม่ก็ไม่เป็นไร ก็กรุณาให้ไปสักแห่งสิครับที่ ๆ เขาต้องการ -----

แต่ถ้าท่านไม่กรุณาให้ ก็ได้โปรดบอกให้ประชาชนที่ถูกระงับไปเลย ว่ารัฐไม่สนับสนุนให้มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่จังหวัดภูเก็ต เอกชนเขาจะทำได้ทำ ไม่อย่างนั้นรัฐทำตัวเป็นคู่แข่งกับเอกชนอยู่ วันนี้จะรีบบอกเขาให้ชัดเจน แล้วถ้าเอกชนเขาจะลงทุนทำของเขาเอง บอกเขาไปเลยครับว่ารัฐจะให้การสนับสนุนอย่างไร อย่างนี้สิครับ การท่องเที่ยวถึงจะไปได้ บทบาทอย่างนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีท่องเที่ยวแน่นอน แต่กรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า บทบาทหน้าที่อย่างนี้ นโยบายของกระทรวงเป็นอย่างไร มันสอดคล้องกันหรือไม่กับตอนที่แถลงนโยบาย ผมไม่เคยเห็นในนโยบายของกระทรวงออกมาอย่างนี้เลย ตรวจสอบแล้ว หาแล้วก็ไม่มี นอกจากนั้น การออกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปหมดแล้ว ตอนที่เขามีการปิดสนามบินกันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า ชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ได้สร้างปัญหามากมายนักหรอก แต่การออกพระราชกำหนดฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ เป็นการปาวประกาศให้ทั่วโลกเขารู้ แล้วก็ไม่มีใครออกมาชี้แจงให้ทั่วโลกเขารู้เลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่ได้ประกาศไปเพียงแค่ว่าในกรุงเทพฯ เท่านั้น แล้วก็บังคับใช้กันอย่างที่เขาเรียกกันว่า สถานการณ์ฉุกเฉินแบบระเบิดด้าน เพราะจริง ๆ แล้วมันไม่ได้ยุ่งยากหรือฉุกเฉินกันอย่างที่ต่างประเทศเขาเข้าใจ โรงแรม บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ รถนำเที่ยว วันนี้เขาตื่นตระหนกกันหมดแล้ว ลูกหลานของเขาที่ต้องอาศัยพึ่งพาเงินเดือนเงินรายได้จากการทำงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เขาจะไปทำมาหากินอะไรต่อครับ จะให้ไปปลูกข้าวหรืออย่างไร มันลำบากนะครับ นอกจากนั้นมัคคุเทศก์ที่มีอยู่เมืองไทยที่กำลังร้องแแรกแหกกระเชอกันบอกว่า งานทำไม่ค่อยมีเพราะว่ามีคนต่างประเทศมาแย่งงานทำ วันนี้ก็โดนกระต๊อบซ้ำจากสถานการณ์ที่มีการประกาศ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินนี้แหละครับ เพราะนักท่องเที่ยวที่เราคาดว่าจะมากก็ไม่มาแล้ว เขายกเลิกกันหมด ญี่ปุ่นหรือประเทศใดก็ตาม วันนี้มี ๕ ประเทศแล้วที่ออกประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนเขามาเที่ยวประเทศไทย แล้วทั้ง ๕ ประเทศเหล่านั้นเป็นกลุ่มตลาดที่สำคัญกับประเทศไทยทั้งสิ้น และผมก็เชื่อว่าสิ้นปีนี้เรายังพอมีลมหายใจอยู่ได้นะครับสำหรับการท่องเที่ยว เพราะเขาซื้อห้อง ซื้อทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินกันไปเสร็จแล้ว กับค่าน้ำมันที่มีแนวโน้มถึงแม้ว่ามันจะลดลงอยู่บ้าง แต่ก็ยังแพงอยู่ แต่ปีหน้า ปีงบประมาณปี ๒๕๕๒ นี้

ถ้ากรรมการได้โปรดกรุณาหันไปดูตรงนี้หน่อยว่า กระทรวงท่องเที่ยวก็ฟ้าได้คิดอะไรไว้บ้างหรือยัง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกก็ไม่ปกติ แต่ผมไม่เห็นมีส่วนใดเลยที่สะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ทั้งหมดที่กระผมพูดยังเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย ยังเป็นจุดอ่อนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งสิ้น ดังนั้นผมจึงขอความกรุณาทางกรรมการได้โปรดช่วยกันดูให้หน่อยนะครับว่า เราจะช่วยสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างไร เราจะช่วยผู้ประกอบการของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเราได้อย่างไรที่จะนำพาประโยชน์มาให้ประเทศชาติได้อย่างสูงที่สุด ขอขอบคุณอย่างสูงครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : เดี่ยวต่อไป ๔ ท่านก็จะเป็น คุณสมบุญ คุณบุญยอด คุณลาภศักดิ์ แล้วก็คุณอลงกรณ์ นะครับ เชิญคุณสมบุญ อุทัยเวียนกุล ก่อนครับ

นายสมบุญ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสมบุญ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้เราจะมาถึงมาตรา ๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งงบประมาณไว้ ๔,๐๘๒ ล้านบาทเศษ กรรมการปรับลดได้ ๑๑๙ ล้านบาทเศษ เหลือเพียง ๓,๙๖๒ ล้านบาทเศษ ท่านประธานครับเหมือนที่ผมได้กราบเรียนครับว่าผมได้เสนอตัดงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวนร้อยละ ๑๐ ครับ---

เมื่อตัดแล้วก็ได้ไปพิจารณาว่ากรรมวิธีการได้ดูงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาอย่างน้อยแค่ไหน ก็ไปเห็นจริง ๆ ครบถ้วนประธาน ก็มีกรไปตัดลดงบประมาณ ลงไป ๑๑๙ ล้านบาทเหมือนที่ผมได้กราบเรียน เสร็จแล้วก็มองว่ากรรมวิธีการได้ไป แปรญัติตีเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวนมากน้อยแค่ไหน ในวาระที่ ๑ ครบถ้วนประธาน ผมได้อภิปรายเสนอแนะ วันนั้นมีท่านรัฐมนตรีอยู่ด้วย ท่านก็มีความรู้สึกว่ามีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกีฬา ให้ผมได้นำเสนอในที่ประชุม และขอให้ไปช่วยนำเสนอเกี่ยวกับกรรมวิธีการได้ช่วยแปรญัติตี ท่านประธานครับ เมื่อไม่กี่วันมานี้เราเห็นรอยยิ้มของคนไทยในท่ามกลางวิกฤติของประเทศที่มีความแตกแยก ที่มีความลำบากในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ แต่วันที่เราเห็นน้องเก๋ยกน้ำหนัก ผ่านได้รับเหรียญทองเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศ วันที่นักมวยของเราชกชนะเหรียญทอง ธงไตรรงค์ของเราขึ้นสู่ยอดเสานำความภาคภูมิใจให้กับ ประเทศมาก ท่านประธานครับ เราเห็น ๒ ภาพนี้เป็นภาพความสุขของประชาชนชาวไทย ท่านประธานก็คงเคยเห็นนักกีฬาของเราครับ นักกอล์ฟไปแข่งขันกอล์ฟกอล์ฟได้รับเงินรางวัลหลายล้านบาทต่อการแข่งขัน ๑ ครั้ง ไปเห็นนักเทนนิสของเราครับ ถ้าตีผ่าน เข้ารอบในกีฬาเทนนิสอาชีพก็ได้รับเงินรางวัลมากมาย ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของคน ในประเทศครับท่านประธาน แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จริง ๆ แล้วมีหน้าที่ ที่จะต้องดูแลคนทั่วประเทศ ๖๓ ล้านคน ๖๔ ล้านคน หรือ ๖๕ ล้านคนก็แล้วแต่ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องสร้างให้คนไทยเป็นคนที่ยั่งยืน แข็งแรง มีสุขภาพดี เพื่อเป็น คนที่สามารถไปพัฒนาประเทศของเราให้เข้มแข็งและให้เจริญได้ ถ้าคนในชาติอ่อนแอ ประเทศชาติย่อมอ่อนแอ ถ้าคนในชาติแข็งแรง ประเทศชาติย่อมแข็งแรงครับ ท่านประธาน วิธีที่จะสร้างให้คนแข็งแรงทั้งประเทศทำกันอย่างไรครับ ผมได้นำเสนอ ตั้งแต่วาระแรก ๑. จะต้องมีการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนในระดับประถมทุกโรงเรียน ในโรงเรียนประถมของประเทศมีอยู่ ๒๙,๕๐๐ โรงเรียน มีครูพลศึกษาในแต่ละโรงเรียน มีเพียงไม่ถึงครึ่งครับ ยังขาดอยู่อีก ๑๘,๐๐๐ โรงเรียนที่ไม่มีครูพลศึกษา วิชามหาวิทยาลัย ได้รับการสอนกันแบบถูก ๆ ผิด ๆ จากครูที่มีความรู้ทางด้านอื่น ผมได้นำเสนอว่า ในจำนวน ๑๘,๐๐๐ โรงเรียน ถ้าบรรจุครูพลศึกษาเข้าไป วุฒิปริญญาตรีเดือนละประมาณ

## ๑๗๐

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วชิราภรณ์ ๗๘/๒

๘,๐๐๐ บาท ใช้เดือนละ ๑๔๐ กว่าล้านบาท ใช้เวลาเป็นครูสอน ๑ ปี ตกเพียงแค่ ๑,๗๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง ไปสร้างคนทั่วประเทศ ไปสร้างเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะกีฬาที่ถูกต้อง นำไปสู่ความเป็นเลิศของกีฬา ซึ่งเราจะได้เห็นธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในกีฬาโอลิมปิกต้องมาจากฐานที่แข็งแรง ฐานกีฬาทักษะที่ถูกต้อง ผมอภิปรายไปกรรมวิธีการทั้งหลายฟังไหมครับ ได้บรรจุสักคนไหมครับ ผมบอกว่าใน ๔ ปีรัฐบาลนี้บรรจุปีละ ๔,๐๐๐ อัตราก็ยังดี ท่านบรรจุไหมครับ ท่านละเลย ท่านมีความรู้สึกว่าคุณไม่มีความสำคัญ อ่อนแอก็จะได้ปกครองง่าย อย่างนั้นหรือครับ ให้ประชาชนคนไทยทั้งหมดโง่งอย่างนั้นหรือครับเราจะได้ง่ายต่อการปกครอง ท่านจะก้าวขึ้นสู่ผู้บริหาร ท่านมองถึงความสำคัญของคนไว้ก่อนครับ ไม่ว่าจะท่านจะร่ำรวยมหาศาลแค่ไหน แต่คนไร้ซึ่งคุณธรรมไร้ซึ่งวินัย ถือว่าไม่ได้เป็นคนที่มีความคุณภาพของประเทศ -----

- ๗๘/๑

## ๑๗๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วัชรวิ ๗๙/๑

เด็กในโรงเรียนต้องได้รับทักษะที่ดีแล้ว ผมมามองว่าแล้วคนที่เหลือ ที่อยู่นอกโรงเรียน ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เผ่าชนทั้งหลาย ใครจะดูแลสุขภาพให้เขา ออกพ. ประเทศไทยเคยมี ออกพ. อาสาสมัครพัฒนาการกีฬาของตำบล ในสมัยรัฐบาลท่านชวน หลีกภัย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีจากพรรคชาติไทย ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ คิดเลยครับ ในโรงเรียนมีครูพลศึกษาสอน นอกโรงเรียนมี ออกพ. ที่เก่งทางด้านกีฬาไปสอน ไปจัดกิจกรรมให้ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความแข็งแรง บรรจุเลย ๑ ตำบล ๑ คน สร้างสุขภาพให้ประชาชน ใช้เงินเท่าไร ๘,๐๐๐ ตำบล เงินเดือนปริญญาตรี ๘,๐๐๐ บาท เดือนละ ๖๔ ล้านบาท ปีละแค่ ๗๐๐ กว่าล้านบาท ท่านกรรมาธิการไปทำไหม ผมอภิปรายให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นความจำเป็น แล้วเดี๋ยวผมจะบอกท่านประธานว่าเงินที่เขาตัดลด เขาเอาไปไหน ผมบอกว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย ให้ไปวิ่งให้ไปทำอะไรอาจจะไม่สนุก ไม่เข้าใจ ไม่มีแรงจูงใจ ในอดีตเช่นเดียวกัน เขาเลยจัดอุปกรณ์กีฬาไปให้ ลูกตะกร้อ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์ ลูกบาส เอาไปให้ประชาชนได้เล่น ในสมัยรัฐบาล ท่านชวนอีกแล้ว ก่อนหน้านี้ท่านรู้ไหมท่านประธาน ตอนสมัยเราเล็ก ๆ คงรู้ ถ้าเกิดไปแข่งฟุตบอล ไปเล่นฟุตบอลในหมู่บ้านของเรา ใครคนใดที่ถืออุปกรณ์กีฬาไป ถือลูกฟุตบอล คนนั้นคือผู้ยิ่งใหญ่ในสนาม สามารถที่จะแบ่งฝ่ายได้เลย คนเก่งมาอยู่กับผม คนไม่เก่งไปอยู่ฝั่งโน้น ใครที่มีอุปกรณ์กีฬาคือฮีโร่ (Hero) ของหมู่บ้าน พรรคประชาธิปไตยสมัยนั้น ตัดสินใจแจกให้ ให้คนได้มีแรงจูงใจมาออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรง เป็นคนที่มีสุขภาพดี ประเทศชาติจะได้ก้าวหน้า ไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลหรอกเพราะว่า คนเราแข็งแรง ใช้เท่าไรตำบลละแค่ ๕,๐๐๐ บาทได้อุปกรณ์ไปเยอะแยะ ๔๐ ล้านบาทเอง เอาไปให้คนทั้งประเทศเลย ๖๔ - ๖๕ ล้านคน ท่านกรรมาธิการท่านไปเพิ่มตรงไหน ท่านรู้หรือยัง ท่านย้อนไปดูเอกสารที่ท่านมาสิครับ ท่านไปทำเพื่อคนหรือไปทำเพื่อใคร ผมบอกว่าเงิน ถ้าเกิดมีการแปรรูปดี ควรจะไปให้สวัสดิการแก่นักกีฬา ท่านเห็นภาพไหม นักกีฬาทั้งหลายที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ได้รับสวัสดิการ ได้รับเกียรติแค่ไหน จากรัฐบาล หมาไล่เนื้อ ทั้งหลายตอนนี้ไปค้ายาบ้า ตอนนี้ไปทำธุรกิจผิดกฎหมาย อดีตเขาเคยเป็นวีรบุรุษของชาวไทย ผมชื่นชมสำนักงานการกีฬาและนันทนาการที่บอกว่า บรรจุ แसन ส. เพลินจิต ท่านประธานจำได้ไหม แसन ส. เพลินจิต ที่เป็นแชมป์โลก

## ๑๗๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วัชรวิ ๗๙/๒

แต่ตอนนี้ไม่มีงานทำ สกฟ. ก็เลยบรรจุไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ผมเลยบอกว่าท่าน  
ให้งบประมาณไปตรงนี้ ไปให้สวัสดิการ ไปให้เกียรติแก่นักกีฬาที่เขาเคยสร้างชื่อเสียง  
ให้กับเรา น้องเก้ สมจิต หลังจากนั้นอีกหลายปี ท่านก็ลืมเขาอีก ท่านต้องสร้างให้เขา  
เตรียมให้เขา ท่านไปทำอะไร ท่านไปเพิ่มงบประมาณให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
อะไรบ้าง เดียวผมจะชี้ให้เห็น นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง ท่านประธาน เนื่องจากเป็น  
สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ผมขออนุญาตเวลานิดเดียว ท่านครับ ที่ท่านเห็นภาพที่ผม  
บอกรอยยิ้มของคนไทยในขณะที่ประเทศกำลังบอบช้ำเกิดจากนักกีฬา แล้วแหล่งที่  
ผลิตนักกีฬาของประเทศไทย ที่ไหนครับท่านประธาน ประเทศไทยนี้มีสถาบันที่ผลิต  
นักกีฬาใหญ่อยู่ ๒ แห่ง ๑. โรงเรียนกีฬา ๒. วิทยาลัยพลศึกษาหรือสถาบันการพลศึกษา  
ทั่วประเทศ มี ๑๗ แห่ง โรงเรียนกีฬามี ๑๑ แห่ง เปิดมานานแล้ว -----



## ๑๗๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๘๐/๑

โรงเรียนกีฬาขาดอยู่อีก ๑ แห่งครับท่านประธาน เขตพื้นที่ของท่านประธานด้วย โรงเรียนกีฬาเขาตั้งมา ๑๑ แห่ง เขาจัดตั้งทั้งหมดทั่วประเทศครับ ๑๒ แห่ง เพราะเมื่อก่อนแบ่งเป็น ๑๒ เขตการศึกษา โรงเรียนกีฬารับเด็กเข้ามาตั้งแต่ ป. ๖ เข้าเรียน ม. ๑ ครับ เรียนฟรี อยู่ฟรี มีทักษะกีฬา มีครูสอนอย่างดี จบต่อไปจะเป็นนักกีฬาที่เก่ง สมัยนายชวนเปิดไว้ครบครับ ๑๒ แห่ง เหลือเขต ๑ ประกาศเปิดไว้แล้วที่ปทุมธานี ผมบอกกรรมการว่า ต้องตั้งโรงเรียนกีฬาปทุมธานี เพื่อเด็กทั่วประเทศจะได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน เปิดโรงเรียนกีฬาใช้งบเท่าไรครับ ๒๐ ล้านบาทไม่ถึง แต่เด็กมันจะได้มีโอกาส ๖ - ๗ ปี มาฝึก ยิมนาสติก ๕ - ๖ ปี จะได้มาฝึกมวย ๗ ปี จะได้มาฝึกฟุตบอล จะได้เก่ง เป็นนักยกน้ำหนักได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิก ท่านไปทำอะไรครับ โรงเรียนกีฬา ๑ แห่ง ขาดอยู่ที่เดียวท่านเปิดไม่ได้ ท่านเป็นรัฐบาลที่ทำอะไรล่ะครับ เคยเห็นหัวอกประชาชน เด็กนักเรียนใหม่ต้องไปสอบที่อื่น ต้องไปสอบที่สุพรรณบุรี ต้องไปสอบที่ไหน บ้านท่านประธานมีนักกีฬาเก่งเยอะแยะครับ นนทบุรี ปทุมธานี แถวนีกลายเป็นไม่มีโอกาส ผมเลยบอกว่าท่านเปลี่ยนเถอะครับ งบประมาณทั้งหลายที่บอกท่านเพิ่มลดทั้งหลายดีที่สุดแล้ว ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมบอกแล้วว่าเอากลับไปใช้หนี้ยังดีกว่า แต่ท่านก็คิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคิดว่ามีความจำเป็น ผมเลยบอกว่าทั้งหมดนะครับ ท่านต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับที่ผมกราบเรียนแล้วว่าผมอภิปรายตั้งแต่มาตรา ๑ สุดทำยกรรมาธิการก็เลยตัดเสร็จไปตั้งงบประมาณให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากลับมาครับ ได้เพิ่มมากกว่าเดิมครับ ๔๐๓ ล้านบาท น่าดีใจมาก ผมเลยคิดว่าอาจจะได้คุณพลศึกษา อาจจะได้ออกพ. อาจจะได้อุปกรณ์กีฬา หรือได้ตั้งโรงเรียนกีฬาสักแห่งหนึ่งทั่วประเทศ คนไทยจะได้เท่าเทียมกัน แต่สุดท้ายครับ ๑. ปรับปรุงศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) เป็นศูนย์บริการร่วมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๒ ล้านบาท น่าดีใจ ต่อไปนี้ศูนย์การท่องเที่ยวจะได้มีอาคารหลังใหญ่ ๒๒ ล้านบาทนี้ท่านเอาไปตั้งโรงเรียนกีฬาหรือครับ แต่พอดีกรรมการปทุมธานี นนทบุรี มีหรือเปล่าไม่รู้ รัฐมนตรีก็อยู่พรรคชาติไทย ส.ส. จังหวัดปทุมธานีก็พรรคชาติไทยเยอะแยะ ท่านร้องขอไหมครับ ท่านบอกไหมครับว่าเด็กบ้านผมมันเสียเปรียบเขาอยู่ ไปสร้างตรงนี้ดีกว่าไหม ไปสร้างที่ท่องเที่ยวที่อยู่ดีกว่าไหมหรือกรรมการอยุธยาอยู่ที่โน้น ท่านต้องตอบ

## ๑๗๔

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๘๐/๒

ต่อไปก็คือไปสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๘๑ ล้านบาท ท่านคิดจะให้เด็กสักคนหนึ่งไม่ได้ ท่านไปสร้างหอประชุมใหญ่โต นี่หรือครับรัฐบาลที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย ถ้าท่านทำไม่ได้ท่านลงมาอยู่ข้างล่างครับผมขึ้นไปทำเองไปให้อะไรครับ ไปให้ค่าพัฒนาเมืองโบราณการู้้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดอุทัยธานี เอาละครับ เพื่อการท่องเที่ยว เป็นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือพิเศษมารีนา (Marina) ๔๓ ล้านบาท ท่านครับ ทบทวนเถอะครับ ถ้าท่านทบทวนได้ท่านทบทวน ณ วันนี้เลย กรรมการทั้งหลายเข้าประชุมกันครับ ตรงนี้ยกเลิกเถอะครับ เห็นแก่ประชาชนชาวไทย ส.ส. ทั้งฟากซ้าย ฟากขวาครับ ท่านดูสิครับ ผมบอกว่าโรงเรียนกีฬา ๑ แห่งที่ขาดอยู่ สำหรับคนทั่วประเทศไม่มีความเป็นธรรมเลย ท่านไม่มีธรรมาภิบาล ท่านไม่มีความยุติธรรมต่อคนในชาติ ท่านไม่ต้องการที่จะสร้างคนในชาติให้แข็งแรงเลย ท่านต้องการที่จะปกครองคนให้อ่อนแอ ท่านต้องการที่จะปกครองคนให้โง่เพื่อถ่ายทอดการปกครอง ผมไม่เห็นด้วยครับที่จะให้งบประมาณไป ขอขอบคุณครับ ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณบุญยอด กรรมการจะชี้แจงใหม่ครับ เชิญกรรมการ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ครับ

## ๑๗๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๘๑/๑

นายชลอนาน ศรีแก้ว (กรรมาธิการ) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายชลอนาน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดน่าน ในนามของกรรมาธิการ กระผมต้องขออนุญาตท่านประธานกราบเรียนไปยังท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจกับงบประมาณของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับข้อซักถาม ข้อสังเกตของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เป็นประเด็น สอบถามกรรมาธิการว่าได้ดำเนินการซักถาม ได้ดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด ของงบประมาณในรายการต่าง ๆ ของกระทรวงนี้หรือไม่นั้น กระผมขออนุญาตกราบเรียน ในเบื้องต้นนะครับว่าการทำหน้าที่ของกรรมาธิการ ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยัง ท่านสมาชิกครับ เราทำกรอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตามข้อบังคับ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและระเบียบปฏิบัติทุกอย่าง เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าในสิ่งนั้นเราตระหนักอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเป้าหมายเรามีร่วมกันครับ คือนำเม็ดเงินซึ่งเป็นภาษีของอากรของพี่น้อง ประชาชนกลับไปสู่พี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อสังเกตบางประการ กรรมาธิการขอรับไว้ครับ และก็ทำได้ทำข้อสังเกต แนนทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาด้วยในเล่มที่ ๒ ท่านจะให้เห็นอยู่นะครับ แต่ก็ น่าเสียดายนะครับท่านประธานที่เคารพครับ ว่าข้อสังเกตของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หลาย ๆ ท่าน เป็นข้อสังเกต เป็นข้อซักถามที่ดีมาก ก็ฝากเป็นประเด็นไว้ นะครับว่าในปี ต่อไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการพิจารณาในขั้นตอนอนุมัติของ รัฐสภา โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่จะมีความสำคัญต่อการ พิจารณาของกรรมาธิการเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานได้ให้โอกาส ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของเราได้มีข้อเสนอแนะตั้งแต่ในวาระรับหลักการ แล้วก็ อีกโอกาสหนึ่งก็คือในการชี้แจงคำแปรญัตติก็จะเป็นประโยชน์กับกรรมาธิการ เป็นประโยชน์กับการพิจารณาเป็นอย่างมาก ผมก็ฝากประเด็นนี้ไว้ โดยเฉพาะประเด็น ของการชี้แจงคำแปรญัตติ เรามีตารางกำหนดการอย่างชัดเจนนะครับว่าในวันที่เท่าไร สมาชิกที่จะต้องมาเสนอคำแปรญัตติให้กับกรรมาธิการ แต่ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติและ

## ๑๗๖

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๘๑/๒

ข้อจำกัดของระยะเวลาของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ ท่านได้มอบหมายมอบอำนาจไปชี้แจงกับกรรมาธิการในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการ แล้วก็ยืนยันที่จะสงวนความเห็นไว้เพื่อนำมาให้สภาแห่งนี้เป็นผู้ตัดสิน ตรงนั้นเองกรรมาธิการก็ต้องเคารพความเห็นของท่าน เพราะว่าความเห็นของสมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่ละท่านเป็นประโยชน์กับการพิจารณาทั้งนั้น นั่นเป็นประเด็นที่ ๑ ครับ

ประเด็นที่ ๒ เป็นข้อคำถามที่ผมจะขออนุญาตใช้เวลาชี้แจงต่อท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภาด้วยความเคารพครับ โดยเฉพาะเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ ท่านได้ให้ความสนใจ ได้ให้ข้อซักถาม ซึ่งกรรมาธิการในนามท่านประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการทุกท่านก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับ

ท่านประธานที่เคารพครับ ในเรื่องงบประมาณของโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ กระผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานเบื้องต้นนะครับอยู่ ๓ - ๔ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ที่สำคัญก็คือว่าทำไมต้องไปสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ ๒ ทำไมต้องใช้งบเพิ่มเติมหรืองบแปรญัตติที่ทุกท่านได้นำเสนอขึ้นมา ประเด็นที่ ๓ ใครเป็นผู้ผลักดัน โครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร มีใครเป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์หรือไม่ แล้วก็ประเด็นที่ ๔ ครับ เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ ๕ เป็นประเด็นที่มีข้อคำถามเพิ่มเติมว่าทำไมไม่ไปสร้างที่ภูมิภาคอื่น กระผมจะขออนุญาตนำเรียนต่อท่านประธานในรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

## ๑๗๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๘๒/๑

ในกรณีประเด็นที่ ๑ ครับ ทำไมต้องไปสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านประธานที่เคารพครับ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่บอกครับ เป็นโครงการที่ประเทศไทยเราเองมีความประสงค์ มีความต้องการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยวและการประชุม หรือการจัดนิทรรศการ หรือการแสดงสินค้าเข้าสู่ประเทศ เพราะฉะนั้นเหตุผลประการแรกสุดนะครับที่สร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภูมิภาคในภาคเหนือ นั่นเป็นเหตุผลอันที่ ๑ ครับ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ท่านประธานที่เคารพครับ

เหตุผลอันที่ ๒ ครับที่จำเป็นต้องไปสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการได้สอบถาม กรรมการได้แสดงข้อสงสัยเช่นเดียวกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในขณะนี้ เราทำหน้าที่อยู่ ถามว่าความพร้อมอย่างอื่นมีหรือไม่ คำตอบครับท่านประธานครับ ความพร้อมและศักยภาพของด้านการตลาดและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเรื่ององค์ประกอบที่จะต้องสร้างหอประชุม และความพร้อมด้านการตลาดที่จะจัดเป็นที่ประชุม หรือแสดงสินค้า หรือจะนำคนมากมายเข้ามาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหมือนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านนะครับได้นำเสนอมา ขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านเฉลิมลักษณ์ได้ยกประเด็นนี้ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ต้องผสมผสาน อันนี้ก็เป็เหตุผลหนึ่งครับที่ว่าเชียงใหม่มีความพร้อมองค์ประกอบด้านนี้ ถ้าไปสร้างตรงนั้น โครงสร้างพื้นฐานองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ที่พร้อมอยู่แล้วนะครับ เอื้ออำนวยอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำให้โครงการนี้สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายได้

เหตุผลอันที่ ๓ ครับ เรื่องของที่มีความจำเป็นที่ไปสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการได้รับคำตอบครับว่า ในการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยทุกคน ควรจะมีโอกาสได้รับเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้โดยตรง หรือรายได้ที่เป็นรายได้แฝงมาจากด้านอื่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การส่งเสริมให้พี่น้องมีรายได้จากภาคธุรกิจการบริการ ข้อมูลชัด ๆ นะครับ ท่านประธานที่เคารพครับ รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยร้อยละ ๘๐ อยู่ที่ฝั่งทะเลอันดามัน

## ๑๗๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๘๒/๒

ถ้าเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่ เทียบกับภาคอีสานซึ่งมีโอกาสที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นการกระจายโอกาสตรงนี้ กรรมาธิการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับว่าพี่น้องที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ก็ควรจะมีโอกาสได้บ้าง นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งครับว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคท่านประธานครับ อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกี่ยวเนื่องกับว่าจะขึ้นกับเป็นพื้นที่ของอดีตผู้บริหาร อดีตท่านนายกฯ หรือนายกฯ สมัยนี้รองนายกฯ นั้นไม่เกี่ยวข้องครับ ท่านประธานที่เคารพครับ

ในเหตุผลข้อที่ ๒ ทำไมต้องใช้งบแปดหมื่นหรืองบเพิ่มเติมในปีนี้ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับ โครงการนี้ โดยแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เริ่มที่ปี ๒๕๕๒ ในปีนะครับ ที่ท่านได้เห็นในเอกสารงบประมาณ โครงการนี้ใช้งบประมาณมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นความจำเป็นที่จะสร้างหอประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเนะครับ เริ่มตั้งแต่การที่จะย้ายหน่วยงานของกรมธนารักษ์ออกไป มีการใช้งบประมาณบางส่วนมีการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุง การออกแบบสำรวจนะครับ แล้วก็ปี ๒๕๔๙ มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง เม็ดเงินขนาดนั้น ๒๖๐ ล้านบาทครับปี ๒๕๔๙ แต่ถามว่าทำไมไม่สามารถสร้างได้ กระผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ด้วยสภาวะและเหตุการณ์ต่าง ๆ จำเป็นนะครับต้องกันเงินเหลือมาปี ๒๕๕๐ และก็ ปี ๒๕๕๑ สิ้นสุดจริง ๆ นะครับคือเดือนกันยายน ๒๕๕๑ -----

## ๑๗๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๘๓/๑

ถ้าไม่มีการดำเนินการใด ๆ กราบเรียนท่านประธานในตรงนี้ครับ เมื่อมีการกันเงินมา ๒๖๐ ล้านบาท ประกอบกับการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นั้น เริ่มแรกนะครับ ทางรัฐบาล ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ต่อมาเมื่อองค์การมหาชนขึ้นองค์การหนึ่งนะครับ ที่เรา เรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นองค์การมหาชน ในตรงนี้ เขาก็เลยโอนมาให้องค์การมหาชนองค์การนี้นะครับ คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการเป็นผู้ดำเนินการ แต่เนื่องจากองค์การนี้ไม่มีความพร้อมและภารกิจ ของเขาเองไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้าง คณะรัฐมนตรีมีมติ ที่จะโอนไปให้สำนักงานปลัดฯ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดำเนินการ มีมติโอนเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ ครับ ท่านประธานครับ หลังจากนั้นก็มีข้อทักท้วงว่า ได้ตรวจสอบเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการหรือไม่ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ไป ทำเรื่องของความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง และก็ไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อม ท่านประธาน ที่เคารพครับ เมื่อไปดูสิ่งแวดล้อมและไปดูความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง คณะรัฐมนตรี เลยมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ครับ มีมติให้สำนักงานปลัดการท่องเที่ยวและ การกีฬาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยอนุมัติวงเงิน ๒,๒๑๙ ล้านบาทเศษ นั้นหมายความว่า โดยคณะรัฐมนตรีแล้วอนุมัติวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาล ไม่ตั้งงบประมาณมาตั้งแต่วาระแรก เพราะว่าการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๒ นั้นเริ่มมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ไหลเวียนมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ในขณะนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า มีงบประมาณค้างจ่ายกันเงินเหลืออมปีมาจำนวน ๒๖๐ ล้านบาท ก็เลยมีมติว่าจะต้องดำเนินการต่อ นะครับ กรรมการเองก็เห็นความสำคัญ เห็นความ จำเป็นตรงนี้ ถ้าจะใช้เงิน เมื่อไม่มีการตั้งงบประมาณมาในวาระแรกก็จำเป็นต้องใช้งบ เพิ่มเติมหรืองบแปรญัตติ ซึ่งขอใช้ในปีนี้ ๓๘๑ ล้านบาท ประเด็นนี้กราบเรียน ท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ ท่านกรรมการให้ความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็น ลักษณะการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี เราเองยึดถือมติคณะรัฐมนตรี ยึดถือวินัยการเงิน การคลังเป็นหลัก แต่ว่าคุณภาพรวมของโครงการแล้วจะเป็นประโยชน์ก็เลยอนุมัติใช้เงิน ๓๘๑ ล้านบาทมาสู่สภาแห่งนี้เพื่อพิจารณา ท่านประธานที่เคารพครับ

ในประเด็นที่ ๓ เรื่องสิ่งแวดล้อม ประเด็นว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการทำการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ นะครับว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้ และก็ได้รับการแจ้งกลับนะครับ เป็นหลักฐานทางหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ว่า โครงการดังกล่าวไม่เข้าข่าย ที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่ ตรงนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการได้รับการชี้แจงมา ท่านประธานที่เคารพครับ นั่นคือ เหตุผลต้น ๆ ที่ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิก ท่านประธาน ที่เคารพครับ ผมเองเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ในการที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นภูเก็ตก็ดี หรือภาคอีสานก็ดี ควรจะมีลักษณะที่จะมีสถานที่ที่จะเอื้ออำนวยกับการ นำนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวกลุ่มที่จะเข้ามาเรื่องของการประชุมและสัมมนาใน โครงการของสำนักงานส่งเสริมการประชุมและสัมมนา ประเทศไทยเราขณะนี้ถือว่าเป็น ผู้นำของในแถบเอเชียในการที่จะมีรายได้จากตัวนี้ อัตราการเจริญเติบโตถึงร้อยละ ๒๐ ท่านประธานครับ นี่เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับ โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นข้อซักถาม ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กราบเรียนด้วยความเคารพครับ ว่ากรรมการก็ให้ความสำคัญ ตลอดในข้อซักถามของท่านสมาชิก เราเองเห็นความสำคัญ แต่ด้วยเหตุผลทั้งหมดนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน ผ่านไปยังท่านสมาชิก กรรมการได้ทำทุกอย่างไปอยู่บนพื้นฐานของการยึดถือประโยชน์ สูงสุดของพี่น้องประชาชนครับ กราบขอบพระคุณท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุวโรชจะขอต่อเนืองใช่ไหมครับ ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับ ผมได้จดรายชื่อ ท่านกรรมการที่ขอสงวน แล้วก็สมาชิกที่จะขออภิปรายนะครับ เรียงตามลำดับไว้ดังนี้



# ๑๘๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นักษัตร ๘๔/๑

คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย คุณลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ คุณอลงกรณ์ พลบุตร คุณสมเกียรติ ศรีลัมพ์ คุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ซึ่งเมื่อก็ผมเรียกไปครั้งหนึ่งแล้ว พอดีท่านกลับเข้ามาใหม่ ท่านพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล คุณรณฤทธิ์ชัย คานเขต คุณจตุ ไกรฤกษ์ แล้วเมื่อก็เห็นคุณนคร มาฉิม อีกท่านนะครับ คุณสุวโรช ขอต่อเนืองนะครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ไซ้ครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ผมต้องกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการครับว่า กราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อโครงการนี้ แล้วก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมของสภาแห่งนี้ แต่ว่าคำชี้แจงของทางกรรมธิการนี้ครับ ก็คงไม่ตอบคำถามในส่วนที่ผมได้ตั้งประเด็นถามผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการ ซึ่งในเบื้องต้นครับ ต้องกราบเรียนต่อท่านประธานครับ โครงการนี้จะสร้างที่ตรงไหนไม่มีใครขัดข้อง จะอยู่ที่เชียงใหม่ จะอยู่ที่ภูเก็ต จะอยู่ที่จังหวัดไหน ไม่มีใครขัดข้อง ประเด็นของปัญหาก็คือ สร้างเสร็จแล้วอย่าให้เป็นอนุสาวรีย์ สร้างเสร็จแล้วต้องให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าในการลงทุน เพราะเงินที่ใช้ในการลงทุนนี้ครับมัน ๒,๒๐๐ กว่าล้านบาท มันไม่น้อยทีเดียวนะครับ ในภาวะของเศรษฐกิจที่เราตั้งงบประมาณขาดดุล ทางกรรมธิการยังไม่ได้ตอบผม ท่านประธานครับว่าจากที่ภาคเอกชนเขาไม่เห็นด้วยต่อการลงทุนในโครงการนี้ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ครับ เขาไม่เห็นด้วย เขาบอกว่าการลงทุนโครงการนี้เป็น การลงทุนที่สูง เสี่ยงต่อการลงทุนที่สูง ๆ

ในประการที่ ๒ ครับ ภาคเอกชนเขาบอกว่าการประชุมที่เป็นการแสดงนิทรรศการใหญ่ ๆ ลักษณะอย่างนี้ครับที่เชียงใหม่มันยังมีน้อยอยู่

ประการที่ ๓ ครับ เขาเป็นห่วงว่าบริหารโครงการใหญ่ ๆ ลักษณะอย่างนี้ให้ราชการทำนี้ครับ มันจะดีกว่าเอกชนทำจริงหรือไม่ มันจะคุ้มเสี่ยงต่อการขาดทุนแค่ไหน เพียงไร

## ๑๘๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นภัสสร ๘๔/๒

แล้วก็ประกาศที่ ๔ ที่สำคัญครับ เขาบอกว่าห้องประชุมใหญ่ ๆ ในจังหวัด เชียงใหม่นี้ครับมีไม่น้อยกว่า ๑๔ แห่ง ๑๑ แห่งนั้นจนคนได้เป็นพัน ๆ คน อีก ๔ แห่งใหญ่ ๆ ก็ยังแทบชกหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าไปลงทุนแล้วก็ภาคราชการทำเข้าไปอีก นี่ครับ เพราะกลัวว่าจะสู้เสี่ยงต่อการขาดทุน ที่สำคัญครับ รัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ขออภัยที่เอ่ยนามท่านครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านได้ให้ สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ว่าจะผลักดันโครงการนี้เข้าที่ประชุม ครม. ให้เอกชนทำแทนครับ เพราะค่าครองชีพต้นทุนมันสูง เพิ่มตั้ง ๑๔ ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ งบประมาณที่ลงไปแล้วลงไปนี่คุ้มทุนหรือไม่ นี่รัฐมนตรีว่าการเองนะครับให้สัมภาษณ์ ลักษณะอย่างนี้ กรรมการได้ให้ความสำคัญใหม่ ได้เชิญรัฐมนตรีมาซักถามใหม่ ว่าให้ สัมภาษณ์ลักษณะอย่างนี้ว่าสู้เสี่ยงต่อการขาดทุน ไม่รู้เอกชนกับราชการลงทุนกันคนละ ครั้ง หรือให้เอกชนลงทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวดีกว่าไหม มันยังหาข้อสรุปไม่ได้เลย ท่านประธาน แล้วมันทำไมต้องเร่งรีบถึงขนาดที่กรรมการชุดนี้ครับ ต้องไปเติมในส่วนที่ ยังสู้เสี่ยงอยู่ครับในภาวะที่ของเรายังยังข้าวยากมากแพงอยู่ เงินยังหายากอยู่ ปัญหา ของประเทศยังมีอีกมากมาย งบประมาณตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาทตรงนี้ เอาไปช่วย ๓ จังหวัดภาคใต้เหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้กราบเรียนไม่ดีกว่าหรือ เอาไปช่วยเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุให้ได้ทุกคนมันจะไม่ดีกว่าหรือ ไปช่วยเด็กนักเรียนที่ยากจน ที่ยังมีปัญหาอยู่เรื่อง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เรื่องเครื่องเรียน เรื่องหนังสือเรียนไม่ดีกว่าหรือ เหล่านี้เป็นต้น ที่ผมดึง มานี้ครับ ก็ดีใจครับ ที่ทางกรรมการได้ไปศึกษา เพียงแต่ว่าอยากจะถามในประเด็น เหล่านี้ อยากจะได้คำตอบให้มันชัดเจนครับ แล้วผมกราบเรียนต่อท่านประธานเลยครับว่า โครงการนี้คงไม่จบเพียงแค่นี้ที่ประชุมแห่งนี้ครับ ผมจะติดตามต่อไป แล้วก็ก็จะกราบเรียน ท่านประธานได้ทราบ เพราะฉะนั้นถามเพิ่มเติมตรงนี้ ถ้าทางกรรมการจะได้กรุณาให้ ความชัดเจนเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ

## ๑๘๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สาริตา ๘๕/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมบุรณ์จะขอต่อเนือง ขอสั้น ๆ นะครับ เพราะว่าคุณบุญยอดลุกขึ้นมา ๓ ครั้งแล้วยัง  
ไม่ได้อภิปราย ผมขออย่างนี้แล้วกันคุณสมบุรณ์รวบรัด แล้วต่อไปเป็นคุณบุญยอด  
และท่านพิเชษฐในฐานะกรรมการต่อจากคุณบุญยอดเลยได้ไหมครับ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กรรมาธิการ) : ท่านประธานครับ ผมจะขอ  
ชี้แจงเพิ่มเติมจากนายแพทย์ชลน่านในฐานะกรรมการครับ เพื่อความชัดเจนทั้งในสภา  
และนอกสภาที่กำลังกล่าวหาเรากันอยู่ครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ถ้าอย่างนั้นคุณบุญยอดขอคุณสมบุรณ์และท่านพิเชษฐ และกลับมาคุณบุญยอดใหม่  
อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน เชิญคุณสมบุรณ์ครับ

นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  
นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์  
ท่านประธานครับ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัด  
เชียงใหม่ ๑ แห่ง ๓๘๑,๖๔๔,๕๐๐ บาท ผมได้ฟังท่านกรรมาธิการชี้แจงแล้วมีความรู้สึก  
แปลกครับ กรรมาธิการชุดนี้แจ้วงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่วาระแรก และยิ่งได้  
ทราบจาก คุณสุวโรช พะลัง ว่าท่านรัฐมนตรีเป็นห่วงกังวลต่อโครงการดังกล่าวว่า  
จะสนองต่อผลประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ แต่ผลปรากฏว่ากรรมาธิการได้  
พิจารณาบรรจุเข้าไป ๑. แปลกใจมากไม่ได้ตั้งวาระแรก ๒. เป็นงบบผูกพัน ซึ่งกระทรวง  
ไม่ได้เสนอมาแล้ว ผมคิดว่ารัฐมนตรีต้องไปตามดูว่าหน่วยงานนี้เป็นอย่างไรถึงไม่ได้เสนอ  
เข้ามา ทั้ง ๆ ที่มีความจำเป็น กรรมาธิการกลับไปเห็นถึงงานกระทรวงเหมือนที่ผม  
กราบเรียนครับ โรงเรียนกีฬาขาดอยู่ที่ปทุมธานี โรงเรียนกีฬา ๑๒ แห่งอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ปี ๒๕๔๑ ให้มี ๑๒ เขตการศึกษาซึ่งเปิดโรงเรียนกีฬา  
ตอนนี้ที่คลองหมี่อาคารพร้อม มีสนามกีฬา มีสระว่ายน้ำพร้อมแล้วใช้เงินไม่ถึง ๑๐ ล้าน  
บาท แต่ทำให้เด็ก เยาวชน ของเขตการศึกษา ๑ ทั้งหลายได้มีโอกาสเท่ากับคนอื่น ผมก็  
ขอคิดว่าโครงการนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนได้ กรรมาธิการคุยกันเถอะครับ พบไว้ก่อน แล้วก็ปรับมา  
เป็นโรงเรียนกีฬาก็ยังดี ขอขอบคุณครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ท่านพิเชษฐครับ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กรรมาธิการ) : ท่านประธานที่เคารพครับ  
ผม พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ในฐานะกรรมาธิการด้วยครับ ท่านประธานครับ ผมไม่ใช้เวลา  
บ่นนักในห้องประชุมนี้ แต่สำหรับขณะนี้ขอให้กระผมได้มีโอกาสที่จะชี้แจงข้อมูล  
บางอย่างเพื่อความสบายใจทั้งในห้องประชุมนี้ และสำหรับคำกล่าวหาจากข้างนอก  
ที่กล่าวหากรรมาธิการและ ส.ส. ทั้งสภาว่าไปหากินอะไรกับงบประมาณ จนเสมือนหนึ่ง  
คนในสภานี้มีแต่คนชิว ผมจะขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อความชัดเจน  
ในตรงนี้ ท่านประธานครับ ผมจะยังไม่พูดถึงโครงการหอประชุม แต่เรียนว่าปีนี้ในการ  
พิจารณางบประมาณจนวาระสุดท้ายมีการปรับลดงบประมาณลงไปทั้งสิ้นประมาณ  
๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นที่ปรับลดในห้องงบประมาณ โดยเฉพาะผมที่ไปตัดจาก  
ในงบกลางท่านนายกรัฐมนตรี อีกส่วนหนึ่งเป็นการปรับลดโดยคณะอนุกรรมาธิการ  
ทั้งหมด รวมตัวเลขแล้วประมาณ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท เอาตัวเลขกลม ๆ คือ ๔๕,๐๐๐ กับ  
๙๐๐ กว่าล้านบาท ในงบ ๔๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ ก็จะต้องแปรเพิ่มเข้าไป  
โดยคณะรัฐมนตรี กรรมาธิการทุกคนมีสิทธิแปรญัตติตัดงบประมาณแต่ไม่มีสิทธิ  
แปรญัตติขยับเพิ่มเป็นอำนาจของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเท่านั้นที่จะเป็นผู้แปรญัตติ  
งบประมาณเพิ่มเข้ามาได้ ยอดเงิน ๔๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เมื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี  
แล้ว ปรากฏว่ามีส่วนราชการทั้งหลายทั่วประเทศทุกกระทรวง ทบวง กรม แปรญัตติ  
เข้ามารวมแล้วในการแปรญัตติขยับเพิ่มตามเล่มขานี้ครับ ผ่านมติคณะรัฐมนตรีมาทั้งสิ้น  
๑๑๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท แปรญัตติเข้ามา ๑๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในขณะที่มีวงเงินอยู่  
๔๕,๐๐๐ ล้านบาท -----

คณะกรรมการกิจการจะต้องทำ ก็คือว่าพิจารณาว่า ๑๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้จะอนุมัติให้  
 รายการอะไรได้บ้าง แค่นั้น ในส่วนที่เงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาทที่มีอยู่นี้ แต่เงิน  
 ๔๕,๐๐๐ ล้านบาทนี้ปรากฏว่าต้องคืนท้องถิ่น เนื่องจากกรอบงบประมาณร้อยละที่จะ  
 ให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศมีกฎหมายบังคับอยู่ เมื่อตัดจากท้องถิ่นมากก็ต้องคืนให้กับท้องถิ่น  
 งานนี้มีการตัดจากท้องถิ่นมาประมาณ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นจะต้องคืน  
 ท้องถิ่นทั้งหมด ๑๔,๔๙๙.๙ ล้านบาท เพราะฉะนั้นในวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท  
 ก็จะเหลืออยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ใน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทจะเอาจากรายการอะไร  
 ในอีก ๑๑๘,๐๐๐ ล้านบาทที่เหลือนี้ละ นี่เป็นส่วนที่กรรมการจะต้องพิจารณาอนุมัติ  
 จนเมื่อถึงวันสุดท้ายในการพิจารณาแปรญัตติกันแล้วจริง ๆ มีรายงานเข้ามาสู่ในหอง  
 งบประมาณว่า คณะรัฐมนตรียืนยันใน ๑๑๘,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ยืนยันมา  
 ๑๐,๖๒๕,๘๕๗,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดเข้ามาโดยชัดเจนว่า สิ่งที่ ครม. ยืนยันว่าจะต้อง  
 มี เมื่อหักตรงนี้ออกไปแล้วก็จะเหลือเงินอยู่แค่ประมาณอีก ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  
 ใน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทดังกล่าวนี้มีค่ายืนยันมาจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้บว่า จะต้องกันเงิน  
 ไว้ให้สร้างรัฐสภา ๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท รายการนี้จะขาดไม่ได้เด็ดขาด ประมาณ  
 ๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมแล้วส่วนที่คณะรัฐมนตรียืนยันว่าจะต้องมี จะต้องได้คือ  
 ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เหลืออีกประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ที่คณะกรรมการ  
 จะพิจารณาจากรายการใน ๑๑๘,๐๐๐ ล้านบาทที่เหลือเลือกขึ้นมาจากรายการเหล่านี้  
 ในการพิจารณา ท่านประธานครับ สิ่งที่คณะรัฐมนตรียืนยันมา คณะกรรมการพิจารณา  
 แล้วก็มีเหตุมีผลควรที่จะอนุมัติ เช่น เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญที่จำเป็นจะต้องเพิ่ม  
 เพราะมีมติ ครม. ไปปรับขยายเพดาน ปรับเงินค่าบำเหน็จดำรงชีพจาก ๒ แสนบาท  
 เป็น ๔ แสนบาท มีมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่จะไปปรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ  
 ระดับต้น มีรายการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารกิจการภาครัฐ โครงการอะไรต่าง ๆ  
 รวมทั้งบางโครงการเป็นโครงการพระราชดำริ อยู่ใน ๑๐,๖๒๕ ล้านบาทดังกล่าวนี้ด้วย  
 สิ่งเหล่านี้คณะกรรมการไม่มีสิทธิปฏิเสธ และสำคัญที่สุดก็คือใน ๑๐,๖๒๕ ล้านบาท  
 มีแผนโครงการหอประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นี้เข้ามาด้วย อยู่ในสัดส่วน  
 ที่คณะรัฐมนตรีเข้ามา และเข้ามาในนาที่สุดท้าย ในวันสุดท้าย คณะกรรมการไม่มีทาง

## ๑๘๖

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๘๖/๒

พิจารณาเป็นอย่างอื่นเลยในระยะเวลาที่จำกัดค้ำขันเช่นนั้น หอประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ตั้งที่ท่านกรรมาธิการนายแพทย์ชลอนานได้ชี้แจงไปบ้างแล้วครับ จะถูก จะผิด จะดี จะชั่ว จะควร จะไม่ควร มันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้ว มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และก็ชะลอมาจนกระทั่งถึงรัฐบาล สนช. รัฐบาลจากคณะปฏิวัติปีที่แล้วนะครับ ที่พิจารณากัน ก็มีการกำเงินกันเอาไว้ทั้งหมด ๒๐๐ กว่าล้านบาทที่ใช้ไป ทั้งหมด ๒๖๐ ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด ๒,๒๑๗ ล้านบาท ส่วนนี้แปรญัตติเข้ามาในปี ๓๘๑ ล้านบาท คือจะกินส่วน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรียืนยัน พวกผมไม่มีสิทธิที่จะพิจารณา เป็นอย่างอื่นได้เลยในนาที่สุดท้ายจริง ๆ วันสุดท้ายของการพิจารณางบประมาณจริง ๆ เหลืออีกประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท หลังจากที่ตัดงบประมาณเพื่อสำรองให้สร้างสภาพตามที่แจ้งว่าท่านประธานกรรมาธิการและ ครม. ยืนยันว่ารายการจะต้องมี ๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว จะเหลือเงินอยู่อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ๆ ใน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ๆ ไปทำอะไร คณะกรรมาธิการก็ต้องเลือกจากรายการ ที่ผ่าน ครม. มา คือจาก ๑๑๘,๐๐๐ ล้านบาทนี้แหละครับ และที่สุด ส.ส. หรือกรรมาธิการ ได้พิจารณาให้กับอะไรบ้างครับ -----

## ๑๘๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นภา ๘๗/๑

เราพิจารณาให้กับกรมทางหลวงในการที่จะสร้างบำรุงรักษาทางและอำนวยความสะดวก รักษาทาง ๖๐๐ ล้านบาท และอำนวยความสะดวก ๖๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ ให้กรมทางหลวงไปรักษาทาง อำนวยความสะดวกเพื่อชีวิตประชาชนที่ใช้ทางหลวง มันไม่มีทางเข้ากระเป่า ส.ส. คนไหนหรือครับ ไม่มีทางที่จะไปเข้ากรรมาธิการคนไหนหรือครับ ตรงนี้ ๑,๒๐๐ ล้านบาทแล้ว ที่เหลือให้กรมทางหลวงชนบทอีก ๗,๒๐๐ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ๖,๕๐๐ ล้านบาท และบำรุงรักษาทางและสะพานอีก ๗๐๐ ล้านบาท ท่านประธานเช่นเดียวกันครับ งบประมาณนี้จะผ่าน ส.ส. จะผ่านกรรมาธิการคนไหนไม่ได้ทั้งสิ้น เป็นเรื่องของกรมทางหลวงท้องถิ่นจะต้องไปดำเนินการ ส่วนที่เหลือกระทรวงศึกษาธิการครับ เอาไปสร้างห้องน้ำสะอาด ห้องสุขาซ่อมแซมห้องสุขา ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ เอาไปทำการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ๕๐๐ ล้านบาท เอาไปทำการอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ทราบว่า มีปัญหาหนักที่ใกล้จะพังแล้ว ๑๐ ล้านบาท ต้องคืนให้กับจังหวัดต่าง ๆ ไปอีก ๓,๕๐๐ ล้านบาท จากที่ไปตัดลดเขามาจากกลุ่มจังหวัดอีก ๓,๕๐๐ ล้านบาท ให้กับ การเคหะฯ ไป ๙๐๐ ล้านบาท เพื่อเงินอุดหนุนปรับปรุงสาธารณูปโภคทั้งหมดในส่วนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางจังหวัด เพราะต่างจังหวัดมีงบประมาณของทางหลวงชนบทมีอะไรแล้ว แต่ในกรุงเทพฯ ไม่มี กทม. แทบจะไม่มีอะไรเลย ให้กรมชลประทานไป ๘๐ ล้านบาท แล้วก็ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาดังกล่าว ท่านประธานครับ นี้อีกครับ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมเจ็บปวดมาก ที่บนเวทีที่ไหน ๆ หว่า ส.ส. หากินกันไปได้คนละ ๔๐ - ๕๐ ล้านบาท เอาเงินเข้ากระเป๋าจั่วรวกกัน จากคนที่เคยเข้ามาอยากจนเป็น ส.ส. ปี ๒ ปี จั่วรวกหมด เพราะไปกินงบประมาณ แล้วไปกินจากอะไรหรือครับ ท่านประธานครับ ทั้งหมดก็คือทบทวนว่ามันปรับลดมา ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท คืนให้ท้องถิ่นไป ๑๔,๙๙๙ ล้านบาท เพราะต้องคืนให้ตามกรอบ เหลือ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท โครงการของรัฐบาล ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ๆ ตรงนี้ อีกส่วนหนึ่งสร้างรัฐสภา ๔,๘๐๐ ล้านบาท ถูกผิดอย่างไรท่านประธานก็ต้องรับผิดชอบ เพราะท่านประธานไปเริ่มโครงการรัฐสภามาเหลือือประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ส.ส. กรรมาธิการแปรญัตติอนุมัติ ไม่ใช่เราเพิ่ม

คือรายการที่ กรม. พิจารณามาแล้ว และให้เราพิจารณา เราก็พิจารณาเพื่อสิ่งเหล่านี้  
 ละครับ เพื่อชนบทคือถนนชนบท ทางหลวง เพื่อก่อสร้างสะพาน เพื่อโรงเรียน เพื่อห้องน้ำ  
 เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ ซ่อมแซมอาคารเรียน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ อาคารผู้ป่วย  
 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค กรมชลประทาน เท่านั้นละครับ  
 ท่านประธาน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อน ส.ส. โปรดเข้าใจครับ  
 โปรดทราบครับ เราถูกกล่าวหา เวลานี้ไปสร้างภาพว่า ส.ส. ทูจริตคอร์รัปชันกัน ได้ขยับกัน  
 ไปคนละ ๔๐ ล้านบาท ๕๐ ล้านบาท ๖๐ ล้านบาท ๗๐ ล้านบาท ไปหากินกันรัวหมด  
 แล้วหากินจากอะไรละครับ ตัวเลขมันคืออย่างนี้ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาทที่ปรับลด แล้วมัน  
 มีที่มาที่เป็นเช่นนี้ ศูนย์ประชุมที่เชียงใหม่ ผมย้ำอีกครั้งว่ามันจะถูกผิด ดีชั่ว ควร ไม่ควร  
 อย่างไม่มันเกิดขึ้นแล้ว มันใช้ไปตั้ง ๒๖๐ ล้านบาท แล้วมันเข้ามาในนาทีสุดท้ายจริง ๆ  
 ในวันสุดท้ายของการแปรญัตติงบประมาณที่จะต้องสรุปแล้ว เพราะพรุ่งนี้จะต้องสรุปเรื่อง  
 ทั้งหมด แล้วก็จะต้องเริ่มจัดพิมพ์เล่มเข้ามาแล้ว ผมพูดตั้งนี้ทั้งหมดก็เพื่อท่าน ส.ส.  
 ทั้งหมดในสภานี้ และถ้าเผื่อใครฟังอยู่ข้างนอกด้วยก็โปรดเข้าใจเถอะครับ ไม่มี  
 กรรมการคนไหนไปทุจริต ไม่มีกรรมการคนไหนไปชั่วร้ายอย่างที่เขากล่าวหากัน ไม่มี  
 ส.ส. คนไหนไปทุจริต ถ้าท่านจะเห็นว่างบทางหลวงที่จะผ่านไปทั่วประเทศนี้จะต้องผ่าน  
 ไปถั่วเฉลี่ยไปที่ไหน ตรงไหนเป็นความเดือดร้อนแสนสาหัส ถ้าท่านจะกรุณาแจ้งอธิบดี  
 แจ้งใครว่าไปช่วยดูแลบ้าง หรือชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานครมันมีขาดโครงสร้าง  
 สาธารณูปโภค มันเดือดร้อน มันลำบาก ท่านจะแจ้งการเคหะฯ ผมไม่คิดว่ามันจะเสีย  
 คุณธรรมตรงไหน ไม่ได้คิดว่ามันจะผิดหน้าที่ ส.ส. ตรงไหน หรือมันผิดรัฐธรรมนูญ  
 ตรงไหน แต่เราทำสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนสักที -----



## ๑๘๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตานันท์ ๘๘/๑

เพราะฉะนั้นโปรดเชื่อซึ่งกันและกันนะครับ กรรมวิธีการไม่มีใครโกงครับ ไม่มีใครทุจริต ส.ส. ในสภาโดยหลักการเบื้องต้นขณะนี้ก็แทบจะไม่เหลือช่องทางอะไรโกง นอกจากว่าใครจะมีอาชีพก่อสร้าง และงบตรงไหนไปผ่านจังหวัดของท่าน และท่านจะไปวิ่งเต้นขอ งานไปทำ นั่นดีชั่วตัวบุคคลแล้วแต่บุคคล แต่ไม่ใช่หลักการรวม ไม่ใช่ภาพรวม จะบอกว่า ปีนี้งบประมาณ ๑,๘๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้ามันทุจริตกันสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มันก็ต้อง ตกเข้าไปตั้งกี่แสนล้านบาท สภาปีนี้ชั่วร้ายเหลือเกิน เหมือนนักการเมืองชั่วร้าย ไม่ใช่ครับ ๑ ล้าน ๘ แสนกว่าล้านบาท เป็นงบประมาณ กินเข้าไป ๑ ล้าน ๔ แสน ๑ ล้าน ๕ แสน เข้าไปแล้ว เหลืองบลงทุนกันอยู่จริง ๆ ตัวเลข ๔ แสนล้านบาท มันก็มึงบฉุกพัน มีอะไร เยอะแยะ ส่วนหนึ่งอยู่ที่บกลาง ถ้าจะเอางบรวม ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาทว่ามัน ทุจริตกันเอาไป ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตกเข้าไปกี่แสนล้าน ผมคิดว่ากล่าวหาพวกเรา มากเกินไป กล่าวหาสภามากเกินไป กล่าวหา ส.ส. มากเกินไป ถ้าภายนอกใครฟังตรงนี้ ก็โปรดรับทราบถึงความไม่สบายใจของเรา และตัวเลขเทกระเป่าให้ดูทั้งหมดมันเป็น เช่นนี้ครับท่านประธาน ท่านประธานก็นั่งในห้องท่านก็ทราบว่าสุดท้ายของการแปรญัตติ คืออะไร มันยุ่งยาก มันซุลมุนแค่ไหน สุดท้ายก่อนเค็กก่อนเล็ก ๆ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท แปรญัตติเข้ามา ๑๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท จะแบ่งเจียดจ่ายให้กับ ๑๑๘,๐๐๐ ล้านบาทตรงไหนบ้าง ก็ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ที่ได้ก็ดีใจ ที่ไม่ได้ก็เสียใจ แต่ส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ ครม. กำชับ ครม. ขอว่าโครงการของ ครม. มันตกหล่นไม่ได้ จะต้องได้ และโครงการศูนย์ประชุมเชียงใหม่ชั่วคราวดีอย่างไรมันมีมาก่อนพวกเรา มันเกิด มาก่อน และ ครม. แปรญัตติเข้ามา แล้วพวกเราก็พิจารณาให้ตามเกณฑ์ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดเราไม่ได้เข้ากระเป่าใคร ไม่มีใครชั่ว ไม่มีใครทุจริต ไม่มีใครเอาไปทำอะไรที่ชั่วร้าย เหลืออีก ๑๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เราทำอย่างนี้ครับ เพื่อถนนในชนบท เพื่อน้ำ เพื่อไฟ เพื่อโรงเรียน เพื่อเด็กนักเรียนทั้งหมดตามที่ผมกราบเรียน ท่านประธานผมขอบคุณครับ และก็ขออนุญาตผมได้ระบายสักทีหนึ่งว่าพวกเราทำหน้าที่พอสมควรและเราไม่ได้ชั่วร้าย ขอบพระคุณครับท่านประธาน

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทน ราษฎร ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คือได้เข้าใจในสภานะครับ ขอบพระคุณครับ คุณสุวโรชมีอะไร เห็นพูดมากเหลือเกินวันนี้ ไม่เหนื่อยหรือครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ก็เหมือนท่านประธานครับ ท่านประธานขยันอย่างไรผมทำตามท่านประธานครับ ขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมว่าพอแล้วนะสำหรับคุณสุวโรช คงเข้าใจกันหมดแล้ว

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ให้ผมได้ทำความเข้าใจ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คือที่คุณอภิปรายทั้งหมดเขารู้ เขาเข้าใจกันทุกคนว่าคุณสุวโรชพูดด้วยความจริงใจ ไม่มีใครเชื่อว่าอะไรหรอกครับ เป็นการดีเสียอีกว่ามีผู้แทนแบบคุณสุวโรช ดีที่สุดแล้วประเทศไทย ผมว่านั่งลงเถอะครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ก็นี่อย่างไรครับ ขออนุญาตนิดเดียวได้ไหมครับ ในการที่จะทำความเข้าใจ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : พอแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ คือไม่อย่างนั้นท่านครับเดี๋ยวผู้ฟังการถ่ายทอดและผู้ชมเขาจะเข้าใจผมผิด

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมบอกแล้วอย่างไรครับ คุณสุวโรชพูดจากความจริงใจ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : เปล่าครับ ผมมีการพูดพาดพิงถึงท่านรัฐมนตรีวีระศักดิ์ด้วย มีการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ด้วย ขออนุญาตตรงนี้นิดเดียวเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เต็มรูปเท่านั้นเอง นิดเดียวครับท่าน ไม่เกิน ๑ นาที

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เปล่าครับ ไม่แย้งคนอื่นเขามากหรือครับคุณสุวโรช

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ท่านประธานอย่ามองว่าผมไปแย้งเขาสิครับ

## ๑๙๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตายนันท์ ๘๘/๓

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณบุญยอด เขารอ  
ตั้งนานแล้ว

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ เพื่อให้  
ประเด็นนี้มันจบ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เอาสัก ๑ นาทีนะครับ  
เอาตั้งเวลา ๑ นาที

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : เดี่ยวผมขอบอกก่อนว่าผมชื่ออะไร  
ก่อนค่อยยกเวลา นะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ได้ครับ ๑ นาทีครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ ผม สุวโรช พะลัง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ครับ กราบขอบพระคุณ  
ท่านประธานครับ และก็กราบขอบพระคุณทางคณะกรรมการธิการครับ นี่แหละครับ  
ถ้าคณะกรรมการชี้แจงได้อย่างกรรมการ ขอร้องที่เอ่ยนาม ท่านอดีตรัฐมนตรี  
พิเศษสุ วัชรวิชาติกุล ผมเชื่อว่าประเด็นจะน้อยลงเราก็เพิ่งเข้าใจครับว่าโครงการนี้เพิ่งเข้า  
เมื่อวินาทีสุดท้าย เพราะฉะนั้นกรรมการในส่วนที่มาจากรัฐมนตรี มาจากรัฐบาลนั้น  
ล่ะครับ ต้องไปตามให้พวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีวิระศักดิ์ โควสุรัตน์ ครับ  
ท่านบอกว่าโครงการตรงนี้เป็นโครงการที่ไม่น่าจะลงทุนแล้วควรจะไปให้เอกชนทำ  
และเป็นเอกชนที่สนใจคือจากประเทศแคนาดาครับ นี่คือคำสัมภาษณ์ของท่านเมื่อวันที่  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ก็ขออนุญาตกราบเรียนต่อประธานเพื่อที่จะเติมเต็มให้เกิดความ  
สมบูรณ์ในข้อมูลครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ

## ๑๙๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

เพทหาย ๘๙/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ เชิญ  
คุณบุญยอดครับ เชิญครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ  
กระผม บุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรค  
ประชาธิปัตย์ครับ เรายังอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขณะนี้ครับ ผมนำท่าน  
กลับเข้ามาสู่รายการของเราเช่นเคยนะครับ มาตรา ๙ อยู่ขณะนี้ กระทรวง  
ท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นกระทรวงที่เอามารวมกัน มีงบประมาณปีนี้มากกว่า  
ปีที่แล้วนิดหน่อย ๘.๓๖ เพอร์เซ็นต์ ก็ได้ไป ๓,๙๖๒ ล้านบาท ผมขออนุญาตใช้เวลา  
ในสภาแห่งนี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับ เพราะว่าได้เป็นกรรมาธิการแล้วก็ได้พูดคุย  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้วนะครับ ผมคิดว่าเราทุกคนก็คงได้ดูโทรทัศน์ในช่วงที่  
ผ่านมานะครับ เราทุกคนดีใจเวลาที่นักกีฬาของเราไปได้รับรางวัลอย่างเหรียญทอง  
โอลิมปิก (Olympic) อย่างนี้นะครับ เราดีใจกัน ๔ ปีครั้งหนึ่ง กว่านักกีฬาจะทำงานได้  
แบบนี้ก็ต้องฝึกฝนกันอย่างนานนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นกระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้ทุ่มเทพยายาม รวมทั้งงบประมาณไปให้กับนักกีฬา  
ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับ เพราะว่าบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง ๑๒ ปี อย่าง สมจิตร  
จงจอหอ อย่างนี้นะครับ เขาก็ไม่ได้ใช้เวลาหรือว่าเขาต้องพัฒนาอย่างหนักทีเดียว  
ด้วยตัวเอง แต่ว่าถ้าเราดูในงบประมาณนะครับท่านประธานครับ เราก็จะเห็นว่า  
ในงบประมาณนั้นส่วนใหญ่ของ ๓,๙๐๐ กว่าล้านบาท และโดยเฉพาะในส่วนของ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี้นะครับ งบกลับกลายเป็นเรื่องของข้าราชการแล้วก็  
หน่วยงาน การสร้างอาคาร การซื้อคอมพิวเตอร์ หรือว่าเรือรถ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ  
คำถามผมจึงถามว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านมีนโยบายหรือมีแนวคิด  
หรือไม่ว่า แท้ที่จริงแล้วผลผลิตที่ชัดเจนของท่านก็คือการผลิตนักกีฬาให้ได้ประสิทธิภาพ  
ให้มีผลงาน ให้ไปแข่งระดับโลกได้ งบประมาณที่ท่านให้ที่ท่านให้กับการพัฒนาคน  
อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือเป็นส่วนส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือไปจากการที่จะเตรียมการ  
ต่าง ๆ ผมอยากจะเห็นว่าในการจัดทำงานงบประมาณในปีถัด ๆ ไปนี้นะครับท่านจะหวังผล  
ไปที่ตัวนักกีฬาโดยตรงมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ว่าพอเขาได้รับรางวัลมา รับแล้วจึงจะได้รับการ

## ๑๙๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

พทหาย ๘๙/๒

ตอบแทนนะครับ ไม่อย่างนั้นเราคงไม่สามารถที่จะผลิตนักกีฬาระดับชาติ ระดับโลก  
ได้นะครับ เราต้องให้เขาก่อนเพื่อให้เขาไปทำผลงานกลับมาแล้วเราก็จะให้รางวัลเพิ่มขึ้น  
หลังจากนั้น

ในส่วนของเราเรียนที่เรียกกันว่าสถาบันการพลศึกษา ท่านก็คงจะเห็น  
นะครับถ้าเราไปเปิดดูในงบประมาณ มีค่าครุภัณฑ์ มีที่ดิน มีสิ่งก่อสร้าง มีคอมพิวเตอร์  
มีหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาก็จำเป็นนะครับ เพราะว่านักศึกษาไปเรียนที่วิทยาเขต  
ต่าง ๆ นั้นก็จะต้องไปพักอยู่ในนั้นแล้วก็พัฒนาฝึกฝนตนเองไปด้วย แต่ส่วนใหญ่ที่ผม  
เห็นในการใช้งบประมาณนั้นกลับกลายเป็นว่าก็อาจจะไปใช้ในการวิจัยอยู่บ้างนะครับ  
แต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ลงไปจนถึงตัวนักกีฬาเท่าไรนะครับ ตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ  
ท่านประธาน ก็คือค่าอาหารที่ให้กับบรรดานักศึกษา ท่านทราบไหมครับว่ามีการจัด  
งบประมาณให้กับนักศึกษาพลละวันละเท่าไรครับ ให้ค่ากินเขาวันละเท่าไร ๙๐ บาทครับ  
ท่านประธาน ๙๐ บาทในยุคปัจจุบันนะครับ ๓ มื้อนะครับ มื้อละ ๓๐ บาท  
สำหรับนักกีฬา แล้วเขาจะเอากลับเนื้อมาจากไหนครับ เขาจะเอากำลังมาจากไหน  
ละครับ ผมต้องขออนุญาตที่จะฝากท่านประธานไปจนถึงท่านกรรมาธิการแล้วก็  
คณะรัฐมนตรีนะครับว่า ถ้าหากว่าท่านจะพิจารณาในการเพิ่มงบประมาณให้กับทาง  
นักกีฬาเหล่านี้นะครับ วันธรรมดาเขาได้ ๙๐ บาทวันแข่งขันได้ ๑๕๐ บาทเท่านั้นเอง  
นะครับ แต่ในขณะที่เราจัดงบประมาณให้กับบรรดาข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
นี่นะครับ ไปอบรมสัมมนาให้เราใช้งบประมาณมื้อละ ๖๐๐ บาท ให้เขาไปกินได้หรู ๆ  
ในโรงแรม ให้มื้อละ ๖๐๐ บาท เราให้นักกีฬามีมื้อละ ๓๐ บาท ผมคิดว่าเราก็คงไม่ไปถึง  
ไหนหรอกครับ เราคงสร้างเด็กของเราให้เป็นนักกีฬาที่เข้มแข็ง อดทน ไปแข่ง ไปเตะ  
เตะวันโตกับบรรดาต่างชาติได้นะครับ จะได้ไม่เหนื่อย เป็นนักมวยยืนได้ ๔ ยกขานไม่สั้น  
เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้ท่านได้กรุณาพิจารณาในเรื่องนี้ครับ  
ผมขออนุญาตปรึกษาท่านประธานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ผมคิดว่าเรื่องของ  
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผมจบนะครับ ผมขอใช้เวลาที่เหลืออีก ๑ นาทีเท่านั้นเองครับ  
ว่า ขอให้ท่านประธานได้เปิดโอกาสให้กับสมาชิกได้อภิปราย ท่านกรุณาอย่าตัดทอนอะไร  
ต่าง ๆ เลยครับ ทั้งสมาชิก ทั้งกรรมาธิการ ซึ่งจะได้พูดกันได้อย่างมีเหตุมีผล และ

## ๑๙๔

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

เพทหาย ๘๙/๓

ผมเชื่อว่าบรรดาสมาชิกทราบครับว่าเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนั้นเราต้องบริหารเวลาให้ดีที่สุดตามปริมาณงานที่เรามี เรามีมาตราต่าง ๆ อีกเยอะนะครับไปมาตราจังหวัดนี้ก็ไม่รู้จะใช้เวลากันอีกเท่าไรนะครับ เพราะว่าทุกจังหวัดก็คงอยากจะพูด แต่ว่าอยากจะให้ท่านประธานได้ใช้ความเมตตาสักนิด -----

- ๙๐/๑

ทุกคนอยากจะทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเป็นสมาชิกของแต่ละจังหวัดมา แต่ละพื้นที่มา แล้วก็เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยด้วย ภาษาของพวกเรานั้น พวกเราก็ต้องช่วยกันจัดการดูแล นี่ก็เป็นงานของทางด้านนิติบัญญัติ ซึ่งจะได้สะท้อนไปยังผู้บริหารต่าง ๆ ต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณมาก น่ารักมาก  
ต่อไปคุณลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ เชิญครับ

นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ (สงขลา) : ท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ความจริงผมมีคำถามเยอะมากหลังจากได้ฟังท่านพิเศษสุดดีตรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว ผมก็เข้าใจไปพอสมควร ก็ต้องขอบคุณครับกรรมวิธีการชี้แจงลักษณะนี้ทำให้เราเข้าใจไปเยอะ ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องท่องเที่ยวก็ขอพูดเรื่องกีฬาเล็กน้อย ก็ต้องฝากท่านประธานไปยังกรรมวิธีการด้วย โรงเรียนกีฬาที่ท่านสมบุญพันธุ์พูด ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก อย่างที่เราเคยได้ยินตลอด เพลง กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ท่านอย่าทิ้ง อย่าละเลย อันไหนที่ปรับได้ก็ปรับได้ ความจริงผมเองก็เห็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี้เป็นกระทรวงที่ได้ปรับเพิ่มเงิน แต่เสียดายอย่างที่พูด แทนที่จะเพิ่มกระจาย มันก็กระจุกไปอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเป็นหลัก ซึ่งทราบว่าเข้ามาช่วงนาที่สุดท้าย ผมเองก็แปลกใจ ทำไมท่านรัฐมนตรี ไม่ท้วงติงหรือว่าท่านอาจจะไปติดที่โอลิมปิกหรือเปล่า ในเมื่อเข้ามาแล้ว ผ่านไปแล้ว ผมก็คิดว่าพวกเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้ แต่หลักใหญ่ก็ต้องฝากท่านประธานไปยังกรรมวิธีการ นั่นก็คือท่านต้องให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อมีศูนย์ลักษณะแบบนี้แล้ว นั่นคือการบำรุงรักษาดูแลบุคลากรต่าง ๆ ผมเชื่อ และผมคิดว่าหลังจากได้อันนี้เสร็จแล้วจะมีปัญหาแน่นอน การบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บุคลากรต่าง ๆ ท่านจะมีวิธีการจัดการอย่างไร เพราะฉะนั้นการที่จะนำงบประมาณเข้าแบบฉุกเฉินโดยไม่เตรียมพร้อม ผมไม่ค่อยเห็นด้วย โดยเฉพาะงบประมาณที่เพิ่มนี้มันมีการผูกพัน ผมก็ไม่ทราบวิธีพิจารณางบประมาณ ต่อไปงบเพิ่มนี้สามารถทำงบผูกพันได้หรือไม่ ถ้าเป็นแบบนี้ ต่อไปไม่ต้องเพิ่มเยอะ เพิ่ม ๒๐ ล้านบาทผูกพันไป ๑๐ ปี อีก ๒๐๐ ล้านบาท ท่านจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์

ต้องคิด ต้องให้รอบคอบ ที่ผมขึ้นมาพูดวันนี้อีกครั้งหนึ่ง เดิมคิดว่าจะไม่ค่อยพูดแล้ว ก็เพราะได้รับการชี้แจงจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นั่นก็คือด้านสกุลกากร ซึ่งทำรายได้โดยเฉพาะด้านสกุลกากรที่สะเดา ทำรายได้ให้กับทางภาคใต้มหาศาล ปีหนึ่งหลายแสนล้าน แต่ท่านก็บอกว่าสถานที่แออัด ผมก็รู้สถานที่แออัด เพราะฉะนั้นกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ทำไมไม่หางบมาปรับมาช่วยแบบบูรณาการ ผมรู้แล้วครับ ที่นั่นมันไม่ใช่เฉพาะสกุลกากรมันโยงไปถึง ตม. โยงมาถึงการทองเที่ยวด้วย เพราะฉะนั้นก็อยาก ให้หางบสักก้อนหนึ่งสนับสนุนไปช่วยทางด้านหรือจะไปช่วยทาง ตม. ให้มาพัฒนา เป็นอะไร เป็นศูนย์อะไรก็ได้ เพราะท่านสามารถจัดงบหนึ่งซึ่งผมเห็นแล้ว ในเมื่อเป็น ลักษณะแบบนี้โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นศูนย์บริการร่วมด้านการทองเที่ยว ๒๒ ล้านบาท เมื่อเป็นแบบนี้ ทำไมท่านไม่คิด แหล่งที่หารายได้เข้ามาท่านไม่ไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือหาทางอื่น อีกประเด็นหนึ่งผมก็ใคร่ฝากท่าน หนีไม่พ้น ผมต้องพูดถึงที่จังหวัดสงขลา เรามีเทศกาลทุก ๆ เดือนเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยว เท่าที่ผมทราบ จาก ททท. ประจำภาคหรือประจำหน่วย เพราะเรียกก็ไม่ค่อยถูก นั่นก็คืองบประมาณ เขามีจำกัดมาก เทียวที่แล้วมีการจัดตั้งบาตรพระ ๒,๕๐๐ รูป ผลที่สุดผู้ที่ดำเนินการ ก็ถอนงบจากเทศบาลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็จากพ่อค้า ประชาชน -----



## ๑๙๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วชิราภรณ์ ๙๑/๑

ทาง ททท. ก็มีงบจำกัดมาก ประชาชนเข้ามาร่วมรายการ โดยเฉพาะต่างประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ แม้แต่อินโดนีเซีย เป็นหมื่นนับ เพราะฉะนั้นผมขอฝากกระทรวงว่า ท่านต้องจัดงบประมาณนี้ให้ ขณะเดียวกันเมื่อวานผมก็ได้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวบางส่วน แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่เคยคิดที่จะหางบเข้าไปเลย ทั้ง ๆ ที่แหล่งนั้นไม่ใช่ขึ้นเฉพาะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ใช่ขึ้นเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งหรือกรมป่าไม้ หรือกรมทางหลวง แต่มันก็เกี่ยวโยงเกือบทุกหน่วยงาน พอมาดูแล้วไม่มีงบลักษณะแบบนี้ที่มาเสริม ทะเลสาบสงขลา มีระยะทางทั้งหมดประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าตารางเมตร ท่านต้องไปดูครับ เพราะฉะนั้นท่านน่าจะหาอะไรไปปรับปรุงฟื้นฟู ที่นั่นไม่มีทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และก็น้ำเค็ม ถ้าท่านไปที่โน่นก็มีนกน้ำ แล้วก็จะพัฒนาได้ แม้แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลก มีความน่ารัก เขาเรียกว่าควายน้ำ อยู่ในทะเลสาบเป็นตั้งหลายพันตัว สามารถเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งนั้น ผมไม่ทราบว่าทำไมงบประมาณเหล่านี้เข้ามาสู่แหล่งเหล่านี้น้อยมาก แม้แต่ที่อำเภอหาดใหญ่ของเรามีแหล่งน้ำตกสวยมาก น้ำตกงาช้าง แต่งบประมาณที่เข้าไปก็น้อยมาก เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ทางท่านประธานรับทราบแล้วฝากไปยังกรมการธิการ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อย่าไปลืมครับ ต้องช่วยกันบ้าง อย่าแบ่งภาคเลยครับ ผมเองก็ไม่ค่อยพูดมาก เพียงแต่เห็นแล้วบางอย่างมันอดที่จะพูดไม่ได้เพราะการพัฒนาของเราทางใต้นี้ ล้าหลังมาก แหล่งท่องเที่ยวมีเยอะ แม้แต่ที่นาทิว นาทิวแต่ก่อนก็มีแห่งหนึ่งเป็นแหล่งคอมมิวนิสต์ที่เขาเคยซ่อนสมุท ตอนนี่เขาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กรมการธิการน่าจะเข้าไปตรวจสอบแล้วดูบ้างว่าอะไร ทุกภาคทุกจังหวัด ที่มีภูมิทัศน์ต่าง ๆ ที่น่าจะพัฒนาได้น่าจะให้งบเขาไประดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะแสดงความคิดเห็นและอยากสอบถามว่าทำไมสิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ท่านเอง กรมการธิการได้สอบถามกับกระทรวงใหม่ว่ามีวิธีการที่จะพัฒนาอย่างไร แม้แต่หอประชุมที่เกิดขึ้นแล้วท่านมีถามด้วยว่าต่อไปจะบำรุงรักษาอย่างไรครับ ท่านประธาน อีกอันหนึ่งก็ต้องฝากท่านประธานไปยังกรมการธิการต่อไปถึงท่านรัฐมนตรี ผมคิดว่าถึงเวลาจุดหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกภาคทำตลาดนานาชาติไม่ใช่เฉพาะแสดงสินค้า เพราะเรามีผลไม้พืชผลต่าง ๆ แม้แต่มีอาหารต่าง ๆ ที่ดีและถูกด้วย

## ๑๙๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วชิราภรณ์ ๙๑/๒

ท่านรู้ไหมทุกเช้าที่ผมไปตลาด คนมาเลเซียเข้ามาจ่ายตลาด แต่ตลาดของเรายังไม่เข้ามาตรฐาน ถ้าท่านประธานเดินทางไปต่างประเทศ ไปดูตลาดครับ ท่านนายก ก็ชอบดูตลาด แต่ก็แปลก ไม่เคยคิดถึงว่าจะพัฒนาตลาด เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาครับ ตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซื้อของ ทำรายได้ให้กับประเทศชาติ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากความหวังว่ารัฐบาล โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ก็คงจะมีวิสัยทัศน์เข้าไปดูแลให้กว้างขวางขึ้นครับ ความจริงปรับลด ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ในเมื่อปรับเพิ่มแล้วผมก็ไม่ติดใจครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ เรียงตามลำดับไปนะครับ มีท่านรองกรณ์ สมเกียรติ อภิชาติ รัตนฤทธิชัย จุติ นคร เขาวริน แล้วก็อิสระ ตามลำดับนะครับ เชิญคุณรองกรณ์ครับ

นายรองกรณ์ พลบุตร (เพชรบุรี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม รองกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กระผม ได้ตั้งความหวังมากนะครับท่านประธาน ตั้งแต่การพิจารณาชั้นรับหลักการ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ เพราะว่าในงบประมาณยอดรวม ๑.๘ ล้านล้านบาท-----

ปรากฏว่าภายใต้ ๒๐ กระทรวงที่เรามีอยู่นั้น มีเพียง ๓ กระทรวงเท่านั้นที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่เมื่อดูโครงสร้างงบประมาณปรากฏว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้งบประมาณเพียง ๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๐๒ เปอร์เซ็นต์ ผมผิดหวังจริง ๆ ครับต่อคณะกรรมการ เพราะที่ท่านดูแต่ตัวเลขแต่ท่านไม่ดูโอกาสของประเทศ ความจริงถ้าหากว่าพิจารณาในเรื่องของงบประมาณ ยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือท่านไปตัดงบประมาณครับ ท่านไปตัดงบประมาณจาก ๔,๐๘๒ ล้านบาท ท่านก็ได้ปรับลดลงไปอีกเหลือ ๓,๙๐๐ กว่าล้านบาท ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก และผมหวังว่าการพิจารณาในวันนี้ แน่นนอนผมไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมาก ผมจำเป็นต้องแสดงเหตุผลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีการลงมติในมาตราดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราได้ตั้งเป้าหมายของรายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้ไว้ที่ ๑ ล้านล้านบาท เมื่อปีที่แล้วเรามีรายได้จากการท่องเที่ยว ๙ แสนล้านบาท เป็นรายได้จากชาวต่างประเทศเข้ามาประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณ ๖ แสนล้านบาท และถือว่าธุรกิจการท่องเที่ยว นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับคนยากคนจนและผู้ประกอบการทุกระดับ เพราะว่าเป็นเศรษฐกิจที่กระจายรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพมากที่สุด แต่ในงบประมาณแผ่นดินของเรานั้น เฉพาะถ้าหากตัดในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเหลือเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเพียง ๑,๐๐๐ ล้านบาท และด้วยการเป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งผิดฝาผิดตัว ปรากฏว่างานที่ได้งบประมาณและสำนักงานก็ไปอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีเสียอีก ๒ หน่วยงาน ก็คือในเรื่องของสำนักงานส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไมซ์ (MISE) แล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวพิเศษ ตรงส่วนนั้นก็อีกเพียง ๑,๐๐๐ ล้านบาท ดูประหนึ่งว่ากรรมการจะใช้เหตุผลในการแปรญัตติแบบตำข้าวสารกรอกหม้อจริง ๆ ในยามที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ แต่ถ้าท่านไปดูว่าตัวเลขการเพิ่มของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาก็ตาม ในท่ามกลางวิกฤติการณ์พลังงานและต้นทุนของการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากครับ ผมเรียนว่าศักยภาพตรงนี้เป็นศักยภาพซึ่งเราจะต้องเข้าใจ และนั่นคือเหตุผลฐานสำคัญ

ในการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรจะต้องใช้ในการพิจารณาในความเห็นที่แย้งต่อคณะกรรมการธิการ ผมยังมองถึงไปว่านี่คือฐานเศรษฐกิจใหม่ และทิศทางใหม่แหล่งรายได้ใหม่ เมื่อเรามีตัวเลขของจีดีพี (GDP) อยู่ที่ ๘.๕ ล้านล้านบาท จากการท่องเที่ยว ๑ ล้านล้านบาท ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อย แต่เราใช้กึ่งฝอยไปตกปลากะพง เราใช้งบประมาณเพียงน้อยนิดในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำตลาดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประเทศและคนไทยทั่วประเทศ ผมเชื่อว่ากรรมการหลายท่านได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าท่านไปประเทศญี่ปุ่น ท่านจะเห็นว่าเราพูดเสมอว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอะไรนัก สำหรับสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองไปที่ไหนก็มีแต่ขายขนม ขนมมี ๒ อย่าง คือแบ่งห่อถั่วแดง ๒. ก็คือถั่วแดงห่อแบ่ง แต่ที่แพคเกจจิ้ง (Packaging) ของเขาดีมาก และการเดินทางคมนาคมดีมาก ท่านนั่งรถไฟหัวจรวดที่เรียกว่า ชินกันเซน ผมไปนั่งตั้งแต่เมืองยะกุที่อยู่ติดกับโอตะ เมืองต้นแบบของโอท็อป (OTOP) ประเทศไทย มาฟูกุโอกะถ้ามาที่ฮอนชูเคลื่อนไปถึงฮอกไกโด ด้วยรถไฟชินกันเซน ความสะดวก ความปลอดภัยและการขายประเพณี ตลอดจนเทศกาลและสินค้าพื้นบ้านที่เราบอกโอท็อปกับเขานั้น นำมาซึ่งรายได้มหาศาล-----